
เยย‘พท.’รูนะคิดอะไรอยู

สํานักบริการทางการแพทยประจํารัฐสภา ยังคงตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางเขมขน โดยมีขาราชการ เจาหนาที่ พนักงาน

ขับรถ ผูส� อขาว ทยอยเขารับบริการอยางตอเน� อง  ที่ตึกวุฒิสภา ถนนเกียกกาย เม� อวันที่ 21 ก.พ.
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‘สายสีเขียว’ยังไมเขาครม.

ชงผูวาฯกทม.คนใหมเคาะ

นายกฯเรียก‘ปวีณ’กลับมาสู

ไทยโพสต • ติดโควิดเพิ่มอีก 1.8 หม� นราย 

ตาย 32 “ศปก.ศบค.” ย้ําฝายปกครองเขม

พื้นที่ระบาดซ้ําซาก ขอ ปชช.ปวยสีเขียว

รักษาตัวที่บานประคองระบบสาธารณสุข  

สธ.เตือนภัยโควิดระดับ  4 หลังยอดติดเชื้อ

สูงขึ้นทั่วประเทศ  เผยวัยเด็ก-คนทํางานติด

อื้อ เฝาระวัง 18 จว.ติดเชื้อเพิ่ม “บิ๊กตู” สั่ง

เหลาทัพปดฝุน รพ.สนาม 7 พันเตียงรับผู

ปวย “โอมิครอน”  กําชับทุกหน�วยเฝาระวัง

ขาวปลอม 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 21 กุมภาพันธ 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลง

สถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 18,883 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 18,704 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 18,618 ราย มาจาก

การคนหาเชิงรุก 86 ราย มาจากเรือนจํา 

17 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

162 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 14,914 ราย อยู

ระหวางรักษา  166,397 ราย อาการหนัก 

796 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 202 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย เปนชาย 13 ราย 

หญิง 19 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 25 ราย มี

โรคเรื้อรัง 7 ราย 

ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

กรุงเทพฯ • “ไมไดงายนักหรอก” นายกฯ 

แจงรถไฟฟาสายสีเขียวยังไมเขา ครม. ลั่น

ตองทําทุกอยางตาม กม. มุงแกความเดือด

รอน ปชช. “บิ๊กปอก” โบยอยูที่ ครม.จะ

หยิบยกมาพิจารณาหรือไม ยัน กทม.ตอบ

ทุกคําถามของคมนาคมเรียบรอย “เครือขาย

องคกรผูบริโภค” เดินสายรอง “กาวไกล-

เพ� อไทย-ภูมิใจไทย-กลา” จี้ ครม.ถอนวาระ

ตอสัญญาสัมปทาน พรอมชงใหผูวาฯ กทม.

คนใหมตัดสินใจ “อนุทิน” ย้ํายึดประโยชน

ชาติ

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 21 กุมภาพันธ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณกรณีรถ 

ไฟฟาสายสีเขียวจะมีขอสรุปในท่ีประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ในวันท่ี 22 ก.พ.น้ีหรือไมวา 

“ยังไมมีเขา ครม.ไมใชหรือ ผมยังไมเห็นเขา

เลย ไมมีเร� องเขามา เขาไปหารายละเอียด

อยูวาตรงไหนอะไรอยางไร มันติดตรงไหน 

กฎหมายที่วาเปนอยางไร เขาตองนําขอสัง 

เกตมาพิจารณา ไมไดงายนักหรอก”

พล.อ.ประยุทธกลาววา มันสําคัญอยู

ที่วาปญหาของรัฐบาลตองแกปญหาการเขา

ถึงการดําเนินการรถไฟฟาสายสีเขียว ซ่ึงประ                                                             

ชาชนมีความตองการ ปญหาสําคัญคือ

เกียกกาย • “ประธานชวน” มั่นใจไมมี

ปญหาองคประชุมถก “10 กม.ลูกเลือกตั้ง-

พรรคการเมือง” 24-25 ก.พ.นี้  เหตุประชุม

รวมรัฐสภา ส.ว.พรอมเพรียง “ประธานวิป 

รัฐบาล” ย้ํารับหลักการ กม. 2 ฉบับของ 

ครม.-พรรครวม เยย “เพ� อไทย” แก ม.28, 

29 “รูนะคิดอะไรอยู” ขณะที่ “โฆษกเพ� อ

ไทย” พรอมเดินหนาแกกฎหมายลูกเปดทาง

คืนอํานาจอธิปไตยที่แทจริง “ชลน�าน” ปด

สอดไส อางเพ� อไมใหถูกกลั่นแกลงยุบพรรค 

ที่รัฐสภา วันที่ 21 กุมภาพันธ นาย

ชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภา ใหสัมภาษณ

ถึงการประชุมรวมรัฐสภาเพ� อพิจารณาราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก

ทําเนียบรัฐบาล • “ประยุทธ” วอนให

เบาๆ เร� องการเมือง ลั่นไมเคยโกหกในเวที

อภิปราย ช้ีบานเมืองมีข� อมีแป หาก  “ปวีณ” 

ติดใจหรือสงสัยก็กลับมาใหกระบวนการยุติ 

ธรรมตัดสิน “ชลน�าน” เตรียมหารือขยาย

ผล เล็งใชอหิวาตหมูฟนมาตรา 157 พรอม

นําคําดา ส.ส.เผยแพรทุกแพลตฟอรม “จิรา

พร” ลั่นเกาะติดเหมืองทองอัครา เช� อมีอภิ 

ปรายครั้งที่ 5  แน�

เม� อวันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                            

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณภายหลังเปนประ 

ธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร

ชาติ ครั้งที่ 1/2565 วา ตองขอบคุณคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) และพรรครวมรัฐบาลที่

สนับสนุนการทํางานทุกเร� อง อยากพูดให

สังคมเขาใจเรารวมมือทํางานทุกภาคสวน 

ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ตองรวม

มือฟนฝาอุปสรรคของประเทศเราไปใหได 

เวลานี้ทั้งโลกมีปญหาเหมือนกันหมดอาจ

มากบางและนอยบาง

พล.อ.ประยุทธกลาวอีกวา เร� องทาง 

การเมืองขอใหเบาๆ กันหน�อย วันน้ีก็ผานพน

ไปแลวสําหรับการอภิปราย  สวนจะดีไมดี                                                     

จะใชไมใชก็ไมรู แตพูดในสิ่งที่ไมโกหกใคร

และพูดในขอเท็จจริง ดังน้ัน

ไบเดนตั้งแงซัมมิตปูติน

จี้รัสเซียถอนทหารกอน

OR โชวกําไร

ทะลุ 1.1 หม� น ล.

‘ทักษิณ’ ลมหายใจเพ� อไทย

ไทยโพสต • “สภาพัฒน” เปดจีดีพีไตรมาส 

4/64 ขยายตัว  1.9% ทั้งป 64 ขยาย 1.6% 

ดีกวาที่คาดไวเดิมที่ 1.2% ชี้เศรษฐกิจไทย

เริ่มฟนตัวไดดี รอการคืนชีพของภาคการ

ทองเที่ยว คาดป 65 ขยายตัว 3.5-4.5%  

นายกฯ พอใจตัวเลข ศก. ฟุงเปนผลพวง

จากมาตรการรัฐ  ยันเดินหนาเต็มที่เพ� อฟน 

ฟูประเทศจากวิกฤตโควิดควบคูการแพร

ระบาดใหอยูในวง 

เม� อวันที่ 21 กุมภาพันธ นายดนุชา                     

พิชยนันท  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐ                                                       

กิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปดเผยวา                                                      

ผลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เศรษฐ                                                                    

กิจไทยไตรมาสที่ 4/2564 ขยายตัว 1.9%  

สงผลใหทั้งป 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัว

ไดที่ 1.6% สวนในป 2565 ประเมินแนว

โนมเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยูในกรอบ 

3.5-4.5% โดยการขับเคล� อนเศรษฐกิจให

สามารถขยายตัวไดตามเปาหมายที่ตั้งไวนั้น

นับวามีความทาทายอยางยิ่ง โดยเฉพาะใน

ชวงที่ประเทศไทยยังพบกับสถานการณการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

สําหรับเศรษฐกิจในป 2565 คาดวา

จะขยายตัวได 3.5-4.5% จากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจในดานตางๆ เม� อการระบาดของ

โควิด-19 คลี่คลายลดลง อยางไรก็ตามตอง

ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ที่

ทําใหการเจ็บปวยมีความรุนแรง ทําใหไทย

สามารถใชมาตรการ Test and Go ตอไป                                                        

ได ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในป                                                     

2565 ไดมากขึ้น คาดวาการทองเที่ยวจะ

คอยๆ ฟนตัว นักทองเที่ยวจะเขามาไดประ 

มาณ 5.5 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2564 ที่

มีการเขามา 4.3 แสนคน สวนการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลกคาดวา

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปดเคลียรปญหา 

“บานใหญเมืองชล”  แจงใหคุยกันเอง เปน

เร� องภายในสั่งใครไมได ส.ส.พปชร.เช� อปม

ขัดแยง “สนธยา-สุชาติ” จบแลวหลังเจอ

ทั้งคูบอกไมมีอะไรแลว อางปญหาอาจมา

จากคนรอบขางนําเสนอขาวแรงไป ขณะที่                                                    

มท.หารือ กกต.ยันบุคลากร-งบฯ พรอมจัด                                                      

เลือกต้ังผูวาฯ กทม.-นายกพัทยา รอชง ครม.

ไฟเขียว กอนให กกต.เคาะวันหยอนบัตร

เม� อวันจันทร พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให                                                   

สัมภาษณกรณีปญหาความขัดแยงในพื้นที่ 

จ.ชลบุรี ระหวางนายสนธยา คุณปลื้ม

ตั้ง  และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง ในวันที่ 24-25 ก.พ.นี้วา ทั้ง 

3 ฝาย คือ วุฒิสภา, ฝายรัฐบาล และฝาย

คานหารือรวมกัน โดยจะพิจารณาใหจบใน                                                              

2 วัน ฝายละไมเกิน 6 ชั่วโมง เม� อถึงเวลา

จริงๆ การพิจารณาอาจจะเสร็จส้ินเร็วได ซ่ึง                                                                 

ตองดูวาผูอภิปรายมีจํานวนเทาไร แตกําหนด

เวลาไวไมเกินวันที่ 25 ก.พ. ทั้งนี้จะพิจารณา

ไปทีละเร� อง คือราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรม 

นูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.จํานวน 4 ฉบับ 

และราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง จํานวน 6 ฉบับ และลงมติ

ทีละเร� อง รวมถึงการตั้ง กมธ.วาจะใช กมธ.

ชุดเดียวกันหรือแยกพิจารณา
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อิสรภาพแหงความคิด

ศึกเมืองชลฯจบ

‘มหาดไทย-กกต.’

พรอมจัดเลือกต้ัง

รัฐบาลสุดปลื้ม

จีดีพี64โต1.6%

ลุนฟนทองเท่ียว
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‘บิ๊กตู’สั่งปดฝุนรพ.สนาม

ผวาระบาดซ้ํารอย!



ไปไมถึงฝน กฎหมายลูก

ฉบับเพ� อไทย!
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2 ในประเทศ

มองรอบดานสิทธิมนุษยชน

ฟงขอมูลแลวอยาดวนสรุป

มหลักการเร� องสิทธิมนุษยชนจะเปนหลักสากลที่ควร

นําไปปฏิบัติเชนเดียวกันทั่วโลก เพ� อใหเพ� อนมนุษย

ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน แตในความ

เปนจริงการเมืองระดับประเทศและโลกมักเลือกขางในการ

ชวยเหลือ และผูที่พูดเสียงดังในสังคมก็มักหยิบมาใชเปน

เคร� องมือทิ่มแทงฝายตรงขาม ไมไดมีจิตพื้นฐานสํานึกในเร� อง

สิทธิมนุษยชนอยางแทจริง สวนผูที่เรียกรองและเคล� อนไหว

ดวยความบริสุทธิ์ใจหวังใหคนตัวเล็กตัวนอยไมถูกกดขี่ขมเหง 

หรือถูกปฏิบัติเปนสินคา แรงงานทาส ก็กลายเปนแคลูกไล 

หรือหุนเชิด ใหกับผูที่มีอํานาจ 

เห็นดวยเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองตระหนักในประเด็น

เร� องสิทธิมนุษยชน การชวยเหลือเพ� อนมนุษย ภายใตสภาวะ

แวดล้อมใหม่ ที่เรื่องความมั่นคงอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้อง

คํานึงถึง แตอยางนอยรัฐตองพยายามจัดใหทุกอยางเกิดความ

สมดุล ทั้งแรงงานที่เขามารับจางในประเทศไทย ที่นายจางตอง

ดําเนินการในกรอบของกฎหมาย และหลักของสิทธิมนุษยชน 

และไมใชการเปลี่ยนมือในกลุมที่หาสวนตางจากขบวนการที่

ทําผิดกฎหมายอยางคึกคักกอนหนานี้ เขามาสูการกินสวนตาง

ในระบบที่ถูกกฎหมายดวยการเก็บคาหัวคิวขึ้นทะเบียน

เพราะภาพจําจากคดีประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นเม� อหลายป

กอน มีการจับกุมผูรวมขบวนการคามนุษยในประเทศไทย มีทั้ง

นายพลทหารบก ทหารเรือ ฝายปกครอง และนายหนาคาชีวิต 

ถูกพิพากษาจําคุกกันหลายป และมีการถูกหยิบยกขึ้นมากดดัน

รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ยิ่งมีการสาวไปถึงขบวนการ

หากินบนหลังคน ยิ่งพบวามีกลุมผูไดรับประโยชนจากสวนตาง

จากการคามนุษยที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาล และยิ่งเห็นรอง

รอยของความพยายามในการตัดตอน รวมไปถึงซื้อเวลาให

เร� องเงียบหาย ฉายภาพอาณาจักรสีเทาที่คนมีสีที่ทรงพลังใน

การใหทุกอยางปดจอบอยางรวดเร็ว

เปนคดีที่แสดงใหเห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้ง

ใหญ กลายเปนขาวใหญทั่วโลก ตามมาดวยเสียงปรบมือใหกับ

รัฐบาลที่กลาไฟเขียวใหดําเนินคดีจนสิ้นสุดกระบวนการทาง

ศาล ไมปลอยใหคนมีสีลอยนวลเหมือนเชนที่เคยเกิดขึ้นหลาย

ครั้งในอดีต แตทุกอยางไมไดจบแคนั้น เพราะปญหาที่เกิดขึ้น

กลายเปนปมความขัดแยงจากการเล� อนยศ ปลดยาย ที่ถูกนํา

มาผูกโยงกับขอมูลทางคดี จนอดีตตํารวจที่ทําคดีคามนุษยและ

ลี้ภัยเพราะเกรงจะไมปลอดภัยจากการกุมขอมูลที่สาวไปถึงผู

บงการ ออกมาแฉพรอมแบล็กอัพขอมูลใหฝายคาน 

สงผลใหเหลาบรรดานักบุญ เสรีประชาธิปไตย ที่ออน

ไหวกับเร� องสิทธิมนุษยชนกระโดดงับ โดยเฉพาะนักการเมือง

ฝายคานที่ปาวประกาศใหสังคมรับรูวา มีความมุงหวังที่จะ

ขุดคุย สืบคนเพ� อประโยชนสวนรวม ทั้งที่ผูที่สังเกตการณ

ทางการเมืองทั้งหลายตางรูวา เปาหมายจริงๆ ที่ตองการนํา

เร� องนี้มาขยายผลนั้น เพราะหลักการเร� องสิทธิมนุษยชน หรือ

ตองการสรางแรงสั่นสะเทือนไปถึงสวนใดกันแน� ซึ่งดูไดจาก

การที่นักการเมืองที่นําเสนอเอกสาร และคําใหการของอดีต

นายตํารวจที่ ไมไดรับความเปนธรรมจากการโยกยายก็พอจะ

เห็นเจตนา

อยางไรก็ตาม คงตองแยกประเด็นเร� องคามนุษย และ

การเมืองเรื่องของอํานาจออกจากกัน แต่สิ่งที่รัฐบาลต้อง

ตอบคําถามเปนอันดับแรกคือ เหตุผลการยายอดีตตํารวจคน

ดังกลาว เพ� อใหสังคมพิจารณาวาการตัดสินใจของผูบังคับ

บัญชาในขณะนั้นถูกตองเหมาะสมหรือไม สวนเร� องคามนุษย

และปลาใหญที่ตองจัดการนั้นเช� อวาทุกฝายจะรวมกันตรวจ

สอบตอไป สวนเร� องการเมืองภายในประเทศ และมหาอํานาจ

ที่ยังตอสูกัน การงัดประเด็นเร� องสิทธิมนุษยชนก็น�าจะยังมา

เปนเคร� องมือชิ้นสําคัญในการตอสูตอไป ดังนั้นคนที่ติดตาม

เหตุการณคงตองใชวิจารณญาณในการฟง ใหจบสิ้นกระบวน

ความกอนชี้วาใครคือผูรายตัวจริง.

แ

คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

ประธานพรรคไทยสรางไทย 

‘สถานการณ โควิดกลับมาแพรระบาดอยางหนักใน

ชวงนี้วาเตียงโรงพยาบาลเริ่มไมเพียงพอตอผูปวยโควิดที่เพิ่ม

สูงขึ้นมาก มีความน�าเปนหวงและน�ากังวลเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะผูปวยอาการหนัก ที่โรงพยาบาลหลายแหงใน 

กทม.และจังหวัดใหญๆ เตียงสําหรับผูปวยโควิดอาการหนัก 

ICU เริ่มไมพอรองรับ ขอใหรัฐบาลอยานิ่งนอนใจ’.

วาดวย...การ ‘บีบไข’!!!
ลังๆ มานี้...ศัพทภาษาไทย ที่ราชบัณฑิตยสภา ทาน

อาจยังไมถึงกับมีเวลามาบัญญัติ นิยาม ถอยคําที่

เหมาะสม คือคําวา บีบไข ดูจะกลับมาฮิต ติดตลาด 

มิใชนอย แมวาจะเปนถอยคําโดยปกติ ธรรมดา ที่ใครตอใคร

เคยใชๆ กันมานานแลว แตอาจดวยเหตุเพราะถอยคําที่วา 

คอนขางเกี่ยวพัน เกี่ยวโยง กับอากัปกิริยาของทานนายกฯ 

บิ๊กตู ของหมูเฮาอยูพอสมควร การหยิบเอาถอยคําที่วามาพูด

แลว พูดอีก จึงปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษ ไปดวยประการ

ฉะนี้...

คือตองเรียกวา...เปนถอยคําที่ ฟงแลวเห็นภาพ โดย

แทบไมตองเสียเวลาบรรยาย เสียเวลาอธิบาย ใหมากเร� อง-

มากความ แถมไมตองไหววานทาน องครักษเสื้อแพร มาชวย

แปลความ ตีความ ซะอีกลวย!!! สวนใครจะเปนผูกระทําการ

ดังกลาว กับทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาแบบไหน? อยางไร? 

เม� อไหร? และตอนไหน? อันนั้น...คงตองไปวิเคราะห เจาะ

ลึก เอาเองก็แลวกัน เพราะไมวาจะเปน ฝายคานและฝาย

แคน หรือกระทั่ง ฝายเดียวกันเอง แบบประเภท ผูกองแปง 

หรือไมก็ บิ๊กปง-บิ๊กปอม ไปจนกระทั่งแมแต เสี่ยหนู แหง

พรรคภูมิใจไทย ฯลฯ ก็ลวนแลวแตอยูในขายของผูซึ่งสามารถ

กระทํา หัตถการ ตั้งแตชวงต่ํากวาเอวลงไป ตอทานนายกฯ 

ไดดวยกันทั้งสิ้น...

แมวาการ บีบไข ในลักษณะเชนนี้...อาจผิดแผก แตก

ตาง ออกไปจากยุคอดีต เม� อชวงหลายสิบปที่แลว คือตางออก

ไปจากเม� อครั้งที่อดีต นักการเมือง แหงคายประชาธิกัด ผูมี

นามกรวา รํารี มามะ ดูเหมือนจะเปน ส.ส.ภาคใต แตจังหวัด

ไหนก็จําไมไดซะแลว ไดแอบยองเขาไปขางหลังของรัฐมนตรี

คลังแหงพรรคการเมืองฝายตรงกันขาม คือคุณ ทะนง ลําไย 

ขณะที่ยืนฉี่ หรือยืนปสสาวะ (ตามศัพทแสงของราชบัณฑิตย

สภา) อยูในหองน้ํารัฐสภา จากนั้นก็คอยๆ สอดอุงมือชอนขึ้น

ไปทางเบื้องหลัง กอนขยํา-ขยี้ ลําไย ของคุณ ทะนง ลําไย จน

กลายเปนขาวคราวพาดหัวอยูในหนังสือพิมพฉบับโนน ฉบับนี้ 

หลายตอหลายฉบับดวยกัน...

อันนั้น...ตองเรียกวา บีบ กันจริงๆ ขยํากันจริงๆ ตางไป

จากคําวา บีบไข ที่ถูกนํามาใชกับทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา

ในชวงนี้ ซึ่งอาจจะหนักไปทาง คํานิยาม หรือ ความหมายเชิง

สัญลักษณ ใหตองแปลความ ตีความ อยูมั่ง อยางเชนความเพียร

พยายามของ ฝายคาน ในการกระทําการทําใหสภาฯ ลมแลว-ลม

อีก ไมเขาไปประชุม หรือไมคิดจะขานช� อ แสดงตัวอะไรทํานองนี้ 

เพ� อหวังจะใหนายกฯ ตัดสินใจ ยุบสภาฯ ไปเลือกตั้งกันใหม ใหรู

วาใครหมู ใครจา ใครสารวัตรกันแน�โดยถึงแมจะบีบแลว บีบอีก 

จนสภาฯ ลมมาเกือบๆ 20 ครั้งเห็นจะได แตทานนายกฯ บิ๊กตู 

ทานก็ยังคง ขอ...อยายอมแพแอๆๆ ไปตามเร� อง ตามราว ตาม

บทเพลงของคุณนอง ออม-สุนิสา สุขบุญสังข อยางชนิดชั่งอด 

ชั่งทน เสียเหลือเกิน...

หรือการไหลออกจากพรรคแกนนํารัฐบาล อยางพรรค พลัง                                                                             

ประชารัฐ ไปอยูพรรค เศรษฐกิจไทย ของ ผูกองแปง และ ส.ส. 

อีกจํานวนถึงเกือบ 20 ราย พรอมทั้งคําปาวประกาศ วาจะ

สนับสนุนแตเฉพาะนายกรัฐมนตรีผูที่มี สารเคมีตรงกัน อันนี้...

ก็อาจถือเปนการบีบ การคลึง ในอีกลักษณะหนึ่ง แมวาในชวง

ระยะนี้...ทานนายกฯ บิ๊กตู ทานอาจจะไม แอๆๆ มากมายซักเทา

ไหรนัก แตถาหากเลยไปถึงเดือน พฤษภาฯ หรือถึงชวงจังหวะ

ที่ ฝายคาน-ฝายแคน เขาเตรียมจะเปดอภิปรายไมไววางใจตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 หรือแบบอภิปรายแลวตอง ลงมติ ดวย 

ห
โอกาสที่นายกรัฐมนตรีอาจถึงขั้นตองหนาเขียว-หนาเหลือง 

ตองวิ่งหา กลวย เปนหวีๆ หรือหา วัคซีน เปนโดสๆ ก็ใชวา

จะไมมีเอาซะเลย...

แมจะหันไปเอยปาก เอยมธุรสวาจา ประเภท หนู...

ชวยหน�อยนะ แตจํานวนเสียง ส.ส.ที่ถูกปาวประกาศวาอยู

ในอุงมือของ เสี่ยหนู แหงพรรค ภูมิใจไทย จํานวนถึง 260 

เสียงดวยกัน ก็ใชวาจะสามารถแปรสภาพเปน ตัวชวย โดย

ไมจําเปน ตองออกเรี่ยว ออกแรง อะไรเลย เพราะอยางที่วาๆ 

เอาไวแลวนั่นแหละวา...ไมวาจะ กลวย หรือ วัคซีน ตางตองมี 

ราคา ไปดวยกันทั้งนั้น ดังนั้น...ถาหากทานนายกฯ บิ๊กตู หรือ 

บิ๊กปอก เกิด ไมเห็นควรดวย กับ รถไฟฟาสายสีเขียว หรือกับ 

รางกฎหมายกัญชา เชนเดียวกับพรรคภูมิใจไทยแลว โอกาส

ที่จะถูก รํารี มามะ ถูกกระทํา หัตถการ ตั้งแตชวงต่ํากวาเอว

ลงไป หรือถูก บีบไข ยอมมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ...

ดวยลักษณะอาการที่วานี่เอง...เลยทําใหคําวา บีบไข 

จึงกลายเปนถอยคําที่ถูกหยิบมาใช อยางเปนงาน เปนการ 

เปนระบบและกิจการ สําหรับ การเมืองไทย ในชวงนี้อยูพอ

สมควร โดยจะมีกรรมวิธี มีกระบวนการ ผิดแผกแตกตาง กัน

ออกไปในลักษณะไหนก็ตามที แตตองยอมรับวา...น�าสงสาร 

ไข นายกฯ เอามากๆ!!! ที่หนีไมพนตองถูกขยํา ขยี้ ถูกดึง ถูก

ทึ้ง หรือถูกบีบ ถูกคลึง ไปโดยตลอดนั่นแล ตราบใดที่ยังไมคิด

จะปฏิบัติตามคําชี้แนะ ชี้นํา ของคุณนอง ออม-สุนิสา สุขบุญ

สังข หรือยังไมคิดจะ ถอย...ดีกวา ไมอาวววว...ดีกวา ทุกสิ่ง

ทุกอยางมันเลยตอง อึมครึม เชนนี้...นี่เอง...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Anon(อีกครั้ง)... “Any 

time you think you have influence, try ordering 

around someone else’s dog. – เม� อใดก็ตาม...ที่ทานคิด

วาทานมีอํานาจอิทธิพล ก็ลองสั่งใหสุนัขผูอ� นทําตามคําสั่ง

ของทานดูสิ”

















นที่ 24-25 ก.พ. มีการประชุมรวมรัฐสภา สมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

เพ� อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส.และ 

พ.ร.ป.พรรคการเมือง จํานวน 10 ราง แยกเปน  

1.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก 

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (คณะรัฐมนตรีเปน

ผูเสนอ) 2.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค  

การเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... (คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ) 3.ราง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับ

ที่...) พ.ศ.... (พ.ต.อ.ทวี สอดสอง กับคณะ เปนผูเสนอ) 4.รางพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู                                                               

แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายชลน�าน ศรีแกว กับคณะ 

เปนผูเสนอ) 5.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายชลน�าน ศรีแกว กับคณะ 

เปนผูเสนอ)            

6.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายวิเชียร 

ชวลิต กับคณะ เปนผูเสนอ) 7.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ

ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายวิเชียร 

ชวลิต กับคณะ เปนผูเสนอ) 8.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ 

ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่...) 

พ.ศ.... (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน กับคณะ เปนผูเสนอ) 9.รางพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) 

พ.ศ.... (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน กับคณะ เปนผูเสนอ) 10.ราง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

(ฉบับที่...) พ.ศ.... (นายอนันต ผลอํานวย กับคณะ เปนผูเสนอ) 

ที่น�าสนใจกําลังตกเปนประเด็นวิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ

รางของพรรคเพ� อไทย เสนอแกไขมาตรา 28 และมาตรา 29  

ที่มีการเสนอใหบุคคลอ� นใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ หรือ

ใหขอมูลแกพรรคการเมือง เพ� อประกอบการตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได  

ทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณ พรรคเพ� อไทยตองการ

เปดทางใหบุคคลภายนอก ที่โยงไปถึง นายทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี สามารถเขามา “ใหคําปรึกษา-เสนอแนะ-

แนะนํา” โดยที่ไมไดเกี่ยวของกับการควบคุมสั่งการกิจการภาย 

ในพรรค ใชหรือไม นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย 

และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ออกมาตอบขอสงสัยอยาง

น�าสนใจ  

“พรรคเพ� อไทยถูกกลาวหาวาสอดไสกระทําเพ� อคนใด

คนหนึ่ง ตองขอเรียนวาเจตนารมณของเรา การที่บัญญัติไว

อยางนี้ในวรรค 1 เราไมแตะเลย พรรคการเมืองยินยอมให

บุคคลภายนอกที่ไมใชสมาชิกพรรคการเมืองไปชี้นําครอบงํา 

ครอบคลุมกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยทําใหพรรคการเมือง

ไมเปนอิสระ หรือสมาชิกไมเปนอิสระเราคงไวทุกอยาง แตขยาย

ความในวรรค 2 วากิจกรรมในวรรค 1 ไมไดครอบคลุมถึงการ

ชี้นํา ชี้แนะใหคําปรึกษาจากบุคคลภายนอกที่เปนใครก็ไดที่เปน

ประโยชนกับพรรคการเมืองนั้น 

เราบอกวาไมควรจะครอบคลุมเทานั้นเอง โดยเขียนใหชัด

ขึ้นเพ� อปองกันการตีความ เชน ถามีนักวิชาการคนหนึ่งที่เราเชิญ

มา แลวเขาชี้นําเราวาควรทําอยางนั้นอยางนี้ เรานําไปพิจารณา

ประกอบจัดทําเปนนโยบาย บุคคลเหลานี้หากถูกนําไปตีความวา

เปนบุคคลภายนอกและถูกชี้นําโดยเราขาดอิสรภาพก็ถูกยุบพรรค

ทันที ซึ่งไมเปนธรรมกับการพัฒนาดานวิชาการ การเมืองและ

พรรคการเมืองจะถูกกลั่นแกลงได ดังนั้นตองการแกปญหาไม

อยากใหพรรคการเมืองถูกกลั่นแกลง” 

วากันวา ในมุมเพ� อไทยที่วาดฝน วางเปาหมายการเลือก

ตั้งครั้งหนา Land slide หรือชนะเลือกตั้งอยางถลมทลาย ที่มอง

วารัฐบาลประยุทธอยูมา 7-8 ป ทําใหประเทศถอยหลัง ผูคนเบ� อ

หน�าย ประกอบกับระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่เอื้ออํานวยการ

คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อที่เปนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใช

หลักเดียวกันในการคิดคํานวณ   

ดังนั้นในสวนที่เปนอุปสรรค ขอจํากัด ประเด็นเล็กๆ 

นอยๆ ที่อาจนําไปสูขอกวนใจทางกฎหมาย จึงตองแกไข ไมเปด

ชองใหถูกตีความนําไปสูการ รองเรียนอันเปนปญหากวนใจใน

อนาคตได  

ฝนของเพ� อไทยอาจจะไปไมถึงฝงฝน เน� องจากการที่

กฎหมายลูกในวาระหนึ่งจะผานสภาไปได ตองอาศัยเสียง 

ส.ส.และ ส.ว.โหวตรวมกันใหไดเกินกึ่งหนึ่ง เม� อไปฟงเสียงปก 

ส.ว.กับ ส.ส.ฝายรัฐบาล 

ในวันที่ 23 ก.พ. คณะ ส.ว.กลุมสายตรงที่มีผลตอการลง

คะแนนเสียง นัดหารือเนื้อหาสาระรางกฎหมายลูก พ.ร.ป.การ

เลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง เปรียบเทียบเนื้อหาทั้ง 

10 ฉบับวา รางของใครสงเสริมประชาธิปไตย ทําเพ� อประชาชน 

หรือเนื้อหาในรางฉบับใดเอื้อประโยชนตอผูหนึ่งผูใดเปนพิเศษ 

กอนที่จะออกมติเปนขอตกลงเบื้องตน นําไปสูการโหวต

ครั้งสําคัญวาระ 1 วันที่ 25 ก.พ.      

ขณะที่ นายไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

พลังประชารัฐ ระบุวา “พรรคสนับสนุนราง พ.ร.ป.วาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรครวมรัฐบาล และรางของคณะ

กรรมการการเลือกตั้งที่ย� นโดยคณะรัฐมนตรี สวน พ.ร.ป.วา

ดวยพรรคการเมือง ทางพรรคสนับสนุนรางฉบับของพรรครวม

รัฐบาล รางของ ครม.และสนับสนุนฉบับที่เสนอโดยนายอนันต 

ผลอํานวย ส.ส.กําแพงเพชร พรรค พปชร.”

ขณะเดียวกัน หัวหนาเพ� อไทยทําใจ และบอกอยางตรง

ไปตรงมาตอการลงมติของ ส.ส.และ ส.ว.ที่ไมน�าจะฝาดานไปได 

และคงจะจอดปายตั้งแตวาระรับหลักการวาระ 1 ในวันลงมติวัน

ที่ 25 ก.พ. 

วากันวา ในเร� องนี้เพ� อไทยมองออกมาในหลายมิติ กลุม

ฝายบานใหญ คนใกลชิด อยากจะทําเพ� อเอาใจนาย ขณะที่อีก

กลุมแมเสียงไมดัง แตก็แอบลุนในใจ ไมผานก็ดีแลว เอาไปทํา

อะไรที่เปนแกนสารดีกวามาสนใจกระพี้อยางนี้.   

วั



ผวาระบาดซ้ำารอย!

ตั้งแต่ปี 2563  จำ�นวน 2,731,198 ร�ย มียอดห�ย

ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 2,542,145 ร�ย มี

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 22,656 

ร�ย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 20 ก.พ. จำ�นวน 

141,661 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 

จำ�นวน  121,725,326 โดส ขณะที่สถ�นก�รณ์

โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 424,990,285 ร�ย ผู้เสียชีวิต

สะสม 5,906,093 ร�ย 

สำ�หรับ 11 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�กที่สุด 

ได้แก่  กทม. 2,753 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 960 

ร�ย,  สมุทรปร�ก�ร 926 ร�ย, ชลบุรี 884 ร�ย, 

นนทบุรี  852 ร�ย, ภูเก็ต 628 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช  

563 ร�ย, ระยอง 475 ร�ย, นครปฐม 429 ร�ย, 

บุรีรัมย์ 421 ร�ย และปทุมธ�นี 421 ร�ย คลัสเตอร์

ที่พบในวันนี้ยังพบร้�นอ�ห�รที่เปิดข�ยเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ จ.สงขล�และขอนแก่น 

คลัสเตอร์ โรงเรียนที่ จ.น่�น, หนองค�ย, เลย, 

สุพรรณบุรี, นครร�ชสีม�, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, 

จันทบุรี, หนองบัวลำ�ภู, อำ�น�จเจริญ และพะเย�  

คลัสเตอร์ตล�ดพบที่ จ.นครร�ชสีม�, อุบลร�ชธ�นี,  

นครพนม, จันทบุรี, สุรินทร์ และเพชรบุรี คลัสเตอร์

พิธีกรรมพบที่ จ.มุกด�ห�ร, ก�ฬสินธุ์ และหนองค�ย 

ทั้งนี้ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปฏิบัติก�ร ศูนย์บริห�ร

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เน้นย้ำ�ไปที่ฝ�่ย

ปกครองทั้งกำ�นัน ผู้ ใหญ่บ้�น ให้ติดต�มเฝ้�ระวัง

พื้นที่ที่มีก�รแพร่ระบ�ดซ้ำ�เช่นตล�ด ขอให้เข้�ไป

เข้มงวดม�ตรก�ร เพร�ะหล�ยแห่งมีก�รติดแล้ว

ติดอีก นอกจ�กนี้ยังพบก�รระบ�ดในสถ�นพย�บ�ล 

อ�ทิ โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี, โรงพย�บ�ลศิริร�ช รวม

ถึงโรงพย�บ�ลใน จ.สุรินทร์, เชียงใหม่, ขอนแก่น 

และยะล� ก�รระบ�ดในสถ�นที่พย�บ�ลจะทำ�ให้

เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขต้องกักตัวและข�ดแคลน

บุคล�กรดูแลประช�ชน จึงขอให้เข้มงวดก�รเฝ้�

ระวังเป็นพิเศษ พร้อมกันนี้ ศบค.อย�กให้ประช�ชน

งดเว้นกิจกรรมรวมกลุ่ม อะไรที่ชะลอได้ขอให้ชะลอ

ไว้ก่อน แต่ถ้�จำ�เป็นต้องจัดกิจกรรมขอให้เข้มงวด

ม�ตรก�ร เช่นก�รตรวจโควิดก่อนทำ�กิจกรรม 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่�วถึงก�รครองเตียงใน

ปัจจุบันว่� อัตร�ครองเตียงในปัจจุบันยังมีเพียงพอ

ในก�รรองรับผู้ป่วยหนักและมีโรคประจำ�ตัว ใคร

ป่วยเป็นโควิดแล้วมีอ�ก�รสีเขียวขอให้เลือกรักษ�

ตัวที่บ้�น เข้�ใจว่�ผู้ป่วยที่มีอ�ก�รน้อยอย�กรักษ�

ตัวที่ โรงพย�บ�ล เพร�ะอ�จจะไม่มั่นใจในระบบ

ก�รรักษ�ที่บ้�น เร�จึงขอคว�มร่วมมือทุกคนให้

ช่วยกันพัฒน�ระบบ ติดขัดอะไรก็ขอให้ร้องเรียน

เข้�ม�เพื่อปรับปรุง เร�ต้องประคับประคองระบบ

ส�ธ�รณสุขให้ผู้ป่วยที่มีคว�มจำ�เป็นจริงๆ เชื่อว่�เร�

น่�จะผ่�นวิกฤตตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงนี้ ไปได้ และห�ก

ใครไม่ส�ม�รถรักษ�ตัวที่บ้�นได้ก็ ขอให้ประส�น

เจ้�หน้�ที่เพื่อเข้�รักษ�ตัวที่ศูนย์พักคอยในชุมชน 

ยืนยันจะได้รับคว�มสะดวกอย่�งแน่นอน อย่�งไร

ก็ต�ม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม เน้นย้ำ�ให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมโรง

พย�บ�ลสน�มรองรับสถ�นก�รณ์ห�กมีคว�มจำ�เป็น 

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) นพ.จักรรัฐ 

พิทย�วงศ์อ�นนท์ ผู้อำ�นวยก�รกองระบ�ดวิทย� 

กรมควบคุมโรค แถลงว่� ประเทศไทยติดเชื้อเฉลี่ย 

14 วัน ประม�ณ  15,981 ร�ย แบ่งเป็นในประเทศ 

15,793 ร�ย ต่�งประเทศ 188 ร�ย ผู้ติดเชื้อสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 จำ�นวน 507,763 ร�ย  ส่วน

สถ�นก�รณ์ตอนนี้เหมือนเป็นเส้นตรงขึ้นม� จึง

ต้องติดต�มก�รติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นในคลัสเตอร์ ใน

ครอบครัว และชุมชน โดยขณะนี้มีผู้ป่วยกำ�ลัง

รักษ�อยู่ 166,397 ร�ย แบ่งเป็นรักษ�ใน  HI และ 

CI และโรงพย�บ�ลสน�ม 89,326 ร�ย อยู่ใน 

รพ.มีอ�ก�รน้อยๆ อยู่ที่ 76,275 ร�ย ทั้งนี้ข้อมูล

วันที่ 13-19 ก.พ.65 กรณีผู้ติดเชื้อระลอกเดือน 

ม.ค.รวม 115,917 ร�ย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจ�กสถ�น

ที่เสี่ยงต่�งๆ หรือเป็นคลัสเตอร์ ทั้งโรงเรียน ตล�ด 

แคมป์คนง�น โรงง�น ร้�นอ�ห�ร อันนี้คือร้อย

ละ 54 ส่วนอีกร้อยละ 44.5 ผู้สัมผัสใกล้ชิดกันใน

ครอบครัว หรือกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง 

นพ.จักรรัฐกล่�วว่� กรณีปอดอักเสบและใส่

ท่อช่วยห�ยใจ ช่วง 2 สัปด�ห์ที่ผ่�นม�ตัวเลขขึ้น

ต�มจำ�นวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดยวันนี้พบผู้ป่วย

ปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเป็น  796 ร�ย ใส่ท่อช่วยห�ยใจ 

202 ร�ย เสียชีวิตวันนี้  32 ร�ย โดยเฉลี่ยเสียชีวิต 

14 วัน อยู่ที่ 25 ร�ย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็น

ผู้สูงวัยและผู้มีโรคเรื้อรัง โดยเฉพ�ะร้อยละ 60 ไม่

ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว และไม่ฉีดบูสเตอร์ โดส 

อย่�งวันนี้เสียชีวิต 32 ร�ย อยู่ในกลุ่ม  608 ซึ่งมี 

16 ร�ยไม่ฉีดวัคซีนสักเข็ม หรือฉีดเพียง 1 เข็ม จึง

จำ�เป็นต้องรณรงค์ให้กลุ่มนี้เข้�รับวัคซีน

“ก�รติดเชื้อในกลุ่มเด็ก 0-9 ขวบเริ่มพบม�ก

ขึ้นเรื่อยๆ และคนทำ�ง�นพบปะคนก็มีโอก�สติด

เชื้อสูง อย่�งไรก็ต�มจ�กสถ�นก�รณ์ที่ต้องเตือน

ภัยระดับ 4 เนื่องจ�กก�รติดเชื้อขณะนี้แบ่งสีเป็น

ส้มและแดง โดยรอบสัปด�ห์ที่ผ่�นม�วันที่ 13- 

19 ก.พ.65 พบว่�ติดเชื้อกระจ�ยทั่วประเทศ

แล้ว เป็นพื้นที่สีแดงและสีส้ม โดยสีแดงมีผู้ติด

เชื้อม�กกว่� 100 ต่อประช�กรแสนคน ส่วนสีส้ม

ประม�ณ 10-99 ต่อประช�กรแสนคน ซึ่งกลุ่มอ�ยุ

ที่ติดเชื้อพบว่� เพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม แต่ม�กสุดคือวัย

ทำ�ง�นและวัยเด็ก” นพ.จักรรัฐกล่�ว

นพ.จักรรัฐกล่�วอีกว่� สำ�หรับกลุ่มจังหวัดที่

ต้องระวังคือ 18 จังหวัดที่มีพื้นที่นำ�ร่องท่องเที่ยว

ซึ่งยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ 8 จังหวัดนำ�ร่องท่อง

เที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯ,  ชลบุรี, ภูเก็ต, ก�ญจนบุรี, 

กระบี่, พังง�, นนทบุรี และปทุมธ�นี ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นบ�งวัน บ�งวันก็ลดลง อย่�งกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 

ลดลงบ�งวัน แต่แนวโน้มยังขึ้นอยู่  ซึ่งจ�กก�ร

ค�ดก�รณ์พย�กรณ์ โรค อย่�งเส้นสีน้ำ�เงิน ผู้ติด

เชื้อแต่ละวันได้ทะลุก�รค�ดก�รณ์เส้นสีน้ำ�ต�ล

แล้ว แสดงว่�ขณะนี้ค่อนข้�งผ่อนคล�ย ม�ตรก�ร

ป้องกันควบคุมโรคอ�จละเลย เมื่อผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มต�ม แม้จะไม่ได้เพิ่มม�ก แต่ต้อง

ระวังกลุ่ม 608 ผู้สูงวัยและผู้มีโรคเรื้อรัง

ด้�น นพ.ธงชัย กีรติหัตถย�กร รองปลัด 

สธ.กล่�วว่�  ปัจจุบันประเทศอยู่ในช่วงก�รระบ�ด

ของโควิดส�ยพันธุ์ โอมิครอน แม้ว่�จะมีก�รติด

เชื้อร�ยวันจำ�นวนม�ก แต่พบว่�อัตร�ก�รเสียชีวิต

จ�กก�รติดเชื้อโอมิครอนมีคว�มรุนแรงต่ำ� มีก�ร 

เสียชีวิตต่ำ�ลง แต่ห�กมีก�รปล่อยให้เกิดก�ร

ระบ�ดม�กยิ่งขึ้นจะทำ�ให้ควบคุมย�ก จ�กข้อมูล

พบว่� ขณะนี้ผู้ติดเชื้อจะอยู่ในวัย 18 ปีขึ้นไป ซึ่ง

พบม�กในกลุ่มเด็กเล็ก วัยทำ�ง�น และเพื่อเป็นก�ร

ลดจำ�นวนผู้ติดเชื้อ ลดก�รแพร่ระบ�ดลงให้อยู่ใน

จุดที่ส�ม�รถควบคุมได้ สธ. ขอให้ประช�ชนช่วย

กันป้องกันตัวเอง เพร�ะโควิดส�ม�รถติดต่อได้

ง่�ย ในบ�งร�ยมีอ�ก�รเล็กน้อยหรือไม่มีอ�ก�ร

เลย เมื่อเดินท�งไปพบปะผู้อื่นก็จะทำ�ให้มีก�รแพร่

เชื้อโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นห�กมีคว�มเสี่ยงขอให้กักตัว

เอง ม�ตรก�รในก�รควบคุมโรคยังมีคว�มสำ�คัญ 

ดังนั้นกระทรวงส�ธ�รณสุข จึงมีคว�มจำ�เป็นต้อง

ยกระดับก�รเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 ทั่วประเทศ  

นพ.ธงชัยกล่�วว่� สำ�หรับระดับเตือนภัย

ป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทยจะมีทั้งหมด  

5 ระดับ ระดับ 4 ปิดสถ�นที่เสี่ยง ทำ�ง�นจ�กที่

บ้�น 50%-80% งดไปรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน 

งดดื่มสุร�ในร้�น งดเข้�สถ�นที่เสี่ยงทุกประเภท 

เลี่ยงเข้�ใกล้ผู้อื่นนอกบ้�น คัดกรองก่อนเดินท�ง 

ชะลอก�รเดินท�งข้�มพื้นที่ ใช้ระบบกักตัวผู้เดิน

ท�งจ�กต่�งประเทศ 

พล.ท.คงชีพ ตันตระว�ณิชย์ โฆษกระทรวง

กล�โหม เปิดเผยว่� จ�กสถ�นก�รณ์ โควิด-19 เหล่�

ทัพได้จัดตั้งโรงพย�บ�ลสน�ม แต่เมื่อสถ�นก�รณ์

คลี่คล�ยในช่วงหนึ่งจึงต้องปิดไปบ�งส่วน แต่เมื่อ

มีก�รระบ�ดของโควิดส�ยพันธุ์ โอมิครอนจึงต้อง

ม�ปัดฝุ่นใหม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช�  

น�ยกฯ และ รมว.กล�โหม กำ�ชับให้ทุกเหล่�ทัพ

เตรียมพร้อมโรงพย�บ�ลสน�มไว้รับมือสถ�น 

ก�รณ์ และให้ทุกเหล่�ทัพสนับสนุนในระดับพื้นที่ 

โดยประส�นง�นกับกระทรวงส�ธ�รสุข ยืนยันว่�

โรงพย�บ�ลสน�มของเหล่�ทัพกระจ�ยทั่วประเทศ

ถึง 7,000 เตียง และโรงพย�บ�ลสน�มในส่วน

ของกองทัพยังดำ�เนินก�รอยู่ 

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� น�ยกรัฐมนตรีย้ำ�ทุก

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้เฝ้�ระวังก�รสร้�งข่�ว

ปลอมและบิดเบือนข้อมูลนโยบ�ยรัฐบ�ล และ

ข่�วส�รท�งร�ชก�รโดยเฉพ�ะในเรื่องโควิด-19 ย้ำ�

เตือนไปยังประช�ชนทุกคนใช้เทคโนโลยีและก�ร

รับข้อมูลข่�วต่�งๆ อย่�งรู้เท่�ทัน อย่�หลงเชื่อข้อมูล

ข่�วส�รที่ ได้รับโดยทันที แต่ขอให้มีก�รพิจ�รณ� 

คิดวิเคร�ะห์ และตรวจสอบข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูล

ที่เชื่อถือได้ทุกครั้งก่อนเชื่อและเผยแพร่แชร์ข้อมูล

ออกไป ขณะเดียวกันน�ยกฯ ยังกำ�ชับผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัด (สสจ.) บริห�รจัดก�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

รระบ�ดในพื้นที่ รวมทั้งเร่งนำ�ผู้ป่วยโควิด-19 เข้�สู่

ระบบก�รรักษ�ต�มลำ�ดับอ�ก�ร.

ศึกเมืองชลฯ

น�ยกเมืองพัทย� กับน�ยสุช�ติ ชมกลิ่น รมว.

แรงง�น  รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รพรรคพลังประช�

รัฐ (พปชร.) ที่มีร�ยง�นข่�วว่�น�ยกฯ บอกเดี๋ยวตน

จะจัดก�รเองจริงหรือไม่ว่� “ผมไปจัดก�รอะไร ให้

เข�ไปพูดคุยกัน ผมจะไปจัดก�รอะไรได้ ผมสั่งใคร

เข�ได้เล่� เป็นเรื่องของคว�มรักคว�มส�มัคคี ก็อยู่

พรรคเดียวกันก็ไปคุยกันเท่�นั้นเอง” 

“ไม่ว่�จะเกิดที่ไหน ผมก็บอกให้ทุกคนไปคุย

กัน ผมจะไปสั่งก�รอะไรใครเข�ได้ เป็นเรื่องภ�ยใน

ของเข� อย่�ขย�ยคว�มกันเยอะนักเลย เข�ก็ไปคุย

กันเองอยู่แล้วมั้ง” พล.อ.ประยุทธ์กล่�ว

น�ยสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ หรือทน�ยนิ่ม 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และรักษ�ก�รน�ยทะเบียนพรรค 

พปชร. ในฐ�นะอดีต ส.ส.ชลบุรี 4 สมัย ให้สัมภ�ษณ์

ถึงปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งน�ยสนธย�กับน�ย

สุช�ติว่� น่�จะจบแล้วเพร�ะเรื่องเงียบไปแล้ว ซึ่ง

ไม่มีใครลงไปเคลียร์ปัญห�ให้ ทุกคนคุยกันแล้ว

บอกว่�น่�จะพอแล้ว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูด

คุยกับน�ยสรวุฒิ เนื่องจำ�นงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต 4  

พรรค พปชร.ว่�น�ยกฯ อ�จจะลงม�ยุติปัญห� โดย

จะต้องลงม�คุย อย่�งน้อยทั้งสองคนเคยอยู่ร่วมกัน

ม� คงแค่หอมป�กหอมคอ 

“วันก่อนผมได้พูดคุยกับน�ยสนธย�ในก�ร

ประชุมเมืองพัทย� ซึ่งเข�ก็บอกว่�หยุดแล้ว และ

เมื่อว�นผมได้เจอน�ยสุช�ติก็ไม่มีอะไรแล้ว ผม

เข้�ใจว่�คนเคยอยู่ด้วยกัน บ�งทีอ�จไม่ได้เกิดจ�ก

คว�มรู้สึกของตัวเอง แต่อ�จจะเกิดจ�กคนรอบ

ข้�งหรือคนที่เอ�ไปนำ�เสนอข่�ว บ�งทีอ�จจะแรง

ไปบ้�ง แต่คงจะยุติกันได้ ไม่มีปัญห�อะไร” น�ย

สุรสิทธิ์กล่�ว 

น�ยสุรสิทธิ์กล่�วด้วยว่� ตนไม่ทร�บว่� 

น�ยกฯ ลงม�ห�รือกับทั้งสองคนแล้วหรือยัง แต่

น�ยกฯ บอกว่�ไม่เป็นไร ผู้ช�ยทะเล�ะกันก็โอเค

ที่กระทรวงมห�ดไทย (มท.) มีก�รห�รือ

กันระหว่�งกระทรวงมห�ดไทยกับสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนด

กรอบเวล�ในก�รจัดก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.และ

น�ยกเมืองพัทย� โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด� 

รมว.มห�ดไทย น�ยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมห�ดไทย และน�ยกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 

รองเลข�ธิก�ร กกต.เข้�ร่วม โดยใช้เวล�ห�รือกัน

ประม�ณ  20 น�ที

ภ�ยหลังห�รือน�ยกิตติพงษ์เปิดเผยว่� วันนี้

เป็นก�รม�ห�รือถึงคว�มพร้อมในก�รจัดก�รเลือก

ตั้ง ซึ่งได้รับก�รยืนยันจ�กกระทรวงมห�ดไทยว่�

มีคว�มพร้อม และ กกต.ก็พร้อมเช่นกัน ไม่ว�่จะ

เป็นด้�นก�รเตรียมบุคล�กร งบประม�ณ เป็นต้น 

ขณะที่ก�รกำ�หนดวันเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.และ

น�ยกเมืองพัทย�จะต้องนำ�เข้�ที่ประชุมของ กกต.

เพื่อกำ�หนดวันเลือกตั้งและกรอบระยะเวล�ต่�งๆ 

ภ�ยหลังจ�กที่ ครม.ได้มีมติเห็นสมควรให้มีก�ร

จัดก�รเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

ไว้ ส่วนจะนำ�เข้�สู่ ครม.พิจ�รณ�เพื่อมีมติประก�ศ

ให้มีก�รเลือกตั้งได้เมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับกระทรวง

มห�ดไทยจะเสนอ

ทั้งนี้ ก่อนห�รือ พล.อ.อนุพงษ์ให้สัมภ�ษณ์

ว่� ถ้�ผลสรุปออกม�ว่�ทุกฝ่�ยมีคว�มพร้อม ขั้น

ต่อไปคือก�รนำ�เรื่องเข้�สู่ที่ประชุม ครม.พิจ�รณ� 

และถ้�ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของ ครม.แล้ว ครม.

จะแจ้งให้ กกต.รับทร�บ จ�กนั้น กกต.จะเป็นผู้

กำ�หนดว่�จะให้มีก�รเลือกตั้งดังกล่�วในวันใด.
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เพราะ ‘ผิดหวัง’ จึงชังชาติ

ล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์”

“ตำ�รวจกลัวต�ย” จ�กก�รทำ�คดี “ขบวน 

ก�รค้�โรฮีนจ�” เมื่อ ๗-๘ ปีที่แล้ว “ล�ออก” 

ไปขอลี้ภัยอยู่ออสเตรเลีย

 นอกจ�กเป็นแหล่งข้อมูลให้ ส.ส.โรมอภิปร�ยเรื่องนี้

ได้ทุกเทศก�ลแล้ว

 ตอนนี้ ดี-เด่น-ดัง ใหญ่ 

 ถึงขั้นส�มนิ้วใน “องค์ก�รบริห�รสโมสรนิสิตจุฬ�ฯ” 

เสนอจุฬ�ฯ มอบปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้

 ดูท่�แล้ว เรื่องนี้ ขบวนก�รสมคบข่�วส�ร “ล่มรัฐบ�ล-

ล้มสถ�บัน” ใช้ห�กินได้อีกหล�ยวัน

 ยิ่งหลังน�ยโรมอภิปร�ยนำ�ร่องเสร็จ ต่อส�ยให้ 

พล.ต.ต.ปวีณออกจอ ดร�ม�ถึงขั้นคร�ง ว่�

 “....มีความสุข ที่ได้พูดถึงสิ่งที่ค้างคาใจ ที่สร้างความ

ทุกข์ ระทมขมขื่น เครียด กลัว บั่นทอนจิตใจ จากการทำา

หน้าที่ แล้วถูกกลั่นแกล้งจาก สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

รัฐบาล ผู้มีอำานาจ” ด้วยแล้ว

 ทำ�ให้ดู “สมจริง-สมจัง” น่�เชื่อถือ น่�สงส�ร “ตำ�รวจ

ยี่เก” น�ยนี้ม�กขึ้น!

 นักข่�วถ�มน�ยกฯ เมื่อว�น (๒๑ ก.พ.) น�ยกฯ ถ�ม

กลับว่� “พล.ต.ต.ปวีณ ต้องคดีอะไร?

 ก�รที่ว่�ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม ก็ให้ไปร้องทุกข์ต�ม

ช่องท�งที่มีอยู่ ผมไม่ได้สั่งให้ออกไป เจ้�ตัวเดินท�งออก 

ไปเอง 

 ส่วนเรื่องคว�มปลอดภัย ใครจะไปทำ�อะไรได้ บ�้น

เมืองมีกฎหม�ย ห�กพูดแบบนี้ ถือว่�ไม่ถูกต้อง สมัครใจ

ไปกันเอง แต่กลับม�พูดเรื่องคว�มปลอดภัย 

 ทั้งที่ บ�งคนเดินท�งออกไป โดยมีกฎหม�ยค้�งค�อยู่  

ขอให้มองตรงนี้ด้วย

 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ชี้แจงร�ยละเอียดทั้งหมด

แล้ว ดังนั้น ขออย่�ฟังเพียงช่องท�งใดช่องท�งหนึ่งเท่�นั้น 

 มิเช่นนั้น จะเกิดคว�มขัดแย้งกันไม่เลิก ถ้�คิดว่�ไม่มี

อะไร ให้เดินท�งกลับม� พล.ต.ต.ปวีณ ไม่ได้มีคดีอะไรกับ

ผมและกับใครทั้งนั้น 

 ผมไม่เคยปกป้องใคร ส่วนที่กล่�วอ้�งถึงผู้อยู่เบื้อง

หลัง ถ้�ไม่เปิดเผยชื่อ ใครก็พูดได้ ก�รจะพูดอะไร ต้องมี

หลักฐ�นที่ชัดเจน ถ้� พล.ต.ต.ปวีณต้องก�รกลับม� และ

ฟ้องร้อง ก็ทำ�ได้ต�มกระบวนก�ร 

 แต่ห�กฟ้องแล้ว ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ก็อ�จถูกฟ้องกลับ 

เพร�ะทุกอย่�งต้องยึดหลักกฎหม�ย ไม่ใช่พูดกันไปม�และ

ม�ขย�ยคว�ม”

 ทีนี้ ย้อนไปดูเนื้อห�บ�งตอนที่ ส.ส.โรมอภิปร�ย เข�

 “ผมไม่ทร�บเหตุผลของท่�นนะ ทำ�ไมถึงไปขอลี้ภัยถึง

ขน�ดนั้น เป็นน�ยตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่ และท่�นก็ล�ออกแล้ว 

 ไม่ทร�บเจตน�รมณ์ของท่�นนะ ว่�มีก�รเมืองม�

แอบแฝงหรือเปล่�หรืออะไร ผมถือว่� ก�รทำ�อย่�งนี้ เป็นก�ร

ทำ�ล�ยประเทศหรือเปล่�?”

 (นักข่�วถ�ม ซึ่งฟังไม่ชัด) พล.ต.อ.จักรทิพย์ตอบว่�

 “ท่�นไม่ได้พูดกับผมนี่ ท่�นพูดกับสื่อ ที่ม�พูดกับผม ท่�น

ผู้ช่วยรุ่งโรจน์ ก็อยู่ด้วยกัน ผมก็แก้ปัญห�ให้ท่�นแล้ว 

 ผมให้ท่�นเลือกเอ�เลยนะ หลังจ�กคำ�สั่งออกแล้ว ท่�น

จะไปเป็น ‘ผู้ช่วยผู้บัญช�ก�ร’ ที่ไหน อย่�งไร? 

 ก�รแต่งตั้งโยกย้�ย ผมรับผิดชอบคนเดียว ผมได้

สอบถ�มผู้บัญช�ก�รแต่ละภ�คแล้ว ว่�ใครจะปรับย้�ยใคร

อย่�งไร ผู้บัญช�ก�รภ�ค ๘ (รับผิดชอบ ๗ จังหวัด กระบี่, 

ชุมพร, นครศรีธรรมร�ช, พังง�, ภูเก็ต, ระนอง, สุร�ษฎร์ธ�นี) 

ท่�นยืนยันชัดเจน 

 ‘ท่านไม่เอาท่านปวีณ ถ้าผมยัดเยียดเข้าไปหน่วยก็พัง อยู่

ไม่ได้ ผู้บัญชาการภาค ๘ ย้าย ๒ คน ท่านปวีณคนนึง  ท่าน

สมชาย อ่วมถนอม คนนึง 

 ท่านสมชายย้ายมาอยู่นครบาล เพราะกองบัญชาการเขา

รับ ที่ภาค ๘ เขาไม่รับท่านปวีณ’

 ในก�รแต่งตั้ง ผมก็ต้องห�ที่ให้ท่�นปวีณอยู่ สอบถ�มที่

อื่น เข�ก็ไม่รับ ถ้�ผมเอ�ม�อยู่ที่จเร ม�อยู่ประจำ� ยิ่งแย่เข้�ไป

ใหญ่ ซึ่งไม่ได้สัมผัสเรื่องง�นเลย

 ผมสอบถ�มไปท�งผู้บัญช�ก�ร ศชต.(ศูนย์ปฏิบัติก�ร

ตำ�รวจจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้) ท่�นเฉลิมพันธุ์ท่�นรับ เพร�ะ

ท่�นต้องก�รเอ�ไปดูเรื่องสำ�นวน 

 และท่�นก็ขอเพื่อนท่�นไปอีกคน ท่�น พล.ต.ต.วัลลภ  

ประทุมเมือง ซึ่งไม่เคยอยู่ภ�คใต้เลย ก็ให้ไปลองที่นั่น 

 ถ�มว่� ทุกวันนี้อย�กกลับมั้ย...ไม่อย�กกลับ กลัวต�ย 

มั้ย..ไม่กลัวต�ย ไม่เคยอยู่เหมือนกัน ไปดูเรื่องสำ�นวน ทุกวันนี้ 

สำ�นวนก�รสอบสวนสะส�งเกือบหมดแล้ว

 สิ่งที่ผมพิจ�รณ� ไม่ได้กลั่นแกล้งท่�นปวีณ ผมดูจ�ก

ประวัติ ท่�นสมัครใจไป 

 ท่�นมีคว�มรู้เรื่องง�นสอบสวน ท่�นมีคว�มรู้เรื่องโรฮีน

จ�ต่อเนื่อง พื้นที่ต่อเนื่อง 

 บ�งครั้ง ท่�นพูดไม่หมด ทำ�ให้สังคมสับสน ทุกวันนี้ เล่น

กับสื่อ เดี๋ยวสื่อไทย เดี๋ยวสื่อนอก ท่�นเที่ยวไปบอกว่�มีก�ร

แทรกแซงจ�กรัฐบ�ลบ้�ง จ�กน�ยตำ�รวจระดับสูงบ้�ง 

 ก็ขอให้ระบุชื่อม�เลย จะได้ฟ้องได้ถูกตัว 

 จะไปบอกว่� ทห�รเลว ตำ�รวจเลว ผมไม่ทร�บว่� ‘พูด

อย่�งนี้เพื่ออะไร’ 

 พนักง�นสอบสวนผมมีเป็นร้อยคน ผมเห็นมีปัญห�อยู่

คนเดียว แล้วผมจะปกครองหน่วยยังไง?

 ‘เข�ทำ�ง�น เข�ค�ดหวังอะไรหรือเปล่� ผมไม่ทร�บ  

ทำ�ง�นเรื่องนี้เสร็จ ควรจะได้เลื่อนตำ�แหน่งสูงขึ้นหรือเปล่�  

แล้วไม่ได้ ผิดหวัง ควรพูดให้หมด อย่�พูดครึ่งเดียว’

 ทีมผมทำ�ง�นระเบิดที่ร�ชประสงค์ คดีเล็กหรือคดี

ใหญ่ล่ะ ท่�นว่�ไง แล้วจับได้หมด บ�งคนก็ไม่ได้ขึ้น โดน

ย้�ยอีก มันขึ้นกับก�รบริห�รง�นบุคคลขององค์กร ต้อง

เข้�ใจด้วย

 ตำ�รวจ ทห�ร ต้องมีวินัย โรฮีนจ�จะมีอิทธิพลอะไร

นักหน� บอกว่� ภ�ค ๙ (พื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด  สงขล�, 

ตรัง, สตูล, ปัตต�นี, ยะล�, นร�ธิว�ส) มีก�รตั้งแคมป์ม�

หล�ยปี นั่นพูดถึงผมโดยตรงหรือเปล่� ผมไม่รู้ 

 ผมเคยเป็นผู้บัญช�ก�ร ภ�ค ๙ แล้วท่�นเป็นรอง 

ผู้บัญช�ก�ร ภ�ค ๘ ภ�ค ๘ ต้นท�งเลย ทำ�ไมไม่ดำ�เนินก�รล่ะ? 

 พูดอย่�งนี้ ไม่ถูก อย่�เอ�คว�มวัวม�ข�ย อย่�ทำ�ร้�ย

ประเทศ เรื่องส่วนตัวก็ส่วนตัว แล้วพอออก ผมก็ส่งคน

สมัครใจลงไปนะ ท่�น พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ แก่กว่�

ท่�นปวีณอีก  

 ผมถ�มว่� ‘พี่ไม่กลัวต�ยหรือ’....ผมไม่กลัวหรอก

 ท่�นไปอ้�งว่� ท่�นทำ�ง�นคดีเยอะ ศัตรูเยอะ 

 แล้วเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจจับม�ตลอดชีวิต ผมนี่จับโจร

เยอะแยะ ก็ยังเดินลอยหน้�ลอยต�ได้ ไม่เห็นมีใครม�ยิงผมเลย”

 ------------------------------

 นี่ ....คือ “คว�มอีกด้�นหนึ่ง”

 ในส�ระหลัก “ขบวนก�รค้�มนุษย์” นั้น สิ่งหนึ่งที่ไม่มี

ใครปฏิเสธต�มที่ ส.ส.โรมและ พล.ต.ต.ปวีณพูด คือ

 ต้องมี “บ�งตำ�รวจ-บ�งทห�ร” ร่วมขบวนก�รแน่ แต่

ที่ทุกคนต้องก�รและอย�กเห็น คืออย�กให้ พล.ต.ต.ปวีณ

กลับม�

 อย�กให้ พล.ต.ต.ปวีณเป็นน�ยตำ�รวจน้ำ�ดีที่กล้�ห�ญ  

ไม่ใช่น�ยตำ�รวจ ขี้ขล�ด-กลัวต�ย แล้วไป “ข�ยประเทศ” 

เพื่อได้ลี้ภัยแบบนั้น

 หลบไปอยู่นอกประเทศ แล้วแสดงบทฮีโรด้วยป�ก 

เท่�กับ “พูดเอ�ดีใส่ตัว เอ�ชั่วใส่คนอื่น” มันไม่แมน 

 จะให้แมน กลับม�ยืนยันสิ่งที่พูด โดยทำ�ให้ประจักษ์ซิ 

ว่� ใคร..หน้�-ไหน มันคุกค�ม ข่มขู่ ชักใยอยู่เบื้องหลัง?

 ไม่ใช่ทำ�ตัวเป็นแหล่งข้อมูล “เชื้อขยะ” ให้ ส.ส.โรม

เอ�ไปสุมฟืน-ใส่ไฟ โดยล�กโยงพูดมุ่งไปสู่เป้�หม�ยซ่อนเร้น 

เข่นรัฐบ�ลและสถ�บัน “ต�มแผน”!

 มี “โทนี่เห่�” อยู่ตัว ก็รำ�ค�ญพอแล้ว

 ยังมี “ตำ�รวจเห่�” ให้ร้�ยประเทศเพิ่มม�อีกตัว

 เบื่อชิบ...).

พุ่งเน้นไปที่ ผบ.ตร.ขณะนั้น คือ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินด�” 

ลองอ่�นดูนะ...........

 “คุณปวีณนี่แหละครับ คือ ผู้ที่จริงจังที่สุด ในก�รขจัด

ปัญห�ค้�มนุษย์ ขน�ดว่�ถูกขัดขว�ง ถูกข่มขู่ ก็ยังยืนยันเอ�ผิด

กับคนที่มันผิดต่อไป 

 และสิ่งที่เข�ทำ�ช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศได้จริง  ช่วย

ให้ประเทศลดคว�มเสี่ยงที่จะถูกคว่ำ�บ�ตร เรื่องสิทธิมนุษยชน 

 ........คนแบบนี้แหละที่ต้องส่งเสริมให้ได้ดิบได้ดี ได้ทำ�ง�น

ที่เข�คู่ควร ได้เกษียณอย่�งสงบสุข แต่ภ�ยใต้รัฐบ�ลนี้ คนแบบ

นี้กลับต้องลี้ภัย ต้องต�ยในท�งหน้�ที่ก�รง�น อย่�งนั้นใช่ไหม

 แล้วผู้บังคับบัญช�สูงสุดของตำ�รวจอย่�ง พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ ได้คุ้มครองอะไรเข�บ้�งไหม?”

 “..............ฟังก�รให้เหตุผลของ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ผบ.ตร.

ในเวล�นั้น วันที่ ๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๘ หลังสั่งย้�ยคุณปวีณ

ไม่น�น 

 อ้�งว่�ได้รับก�รแนะนำ�จ�กผู้บัญช�ก�รภ�ค ๘ คือ  

พล.ต.ท.เทศ� ศิริว�โท ให้ย้�ยไปช�ยแดนใต้ เพร�ะเห็นว่�

คุณปวีณเชี่ยวช�ญด้�นคดีคว�มมั่นคง 

 แต่ต่อม�แค่เดือนเดียว หลังมีเรื่องคุณปวีณลี้ภัยแล้ว  

พล.ต.ท.เทศ�กลับออกม�กล่�วอ้�งว่� ที่ไม่เอ�คุณปวีณเพร�ะ

ไม่มีวินัย ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญช� 

 ตกลงว่�ที่ย้�ย ไม่ได้เป็นเพร�ะเรื่องคว�มส�ม�รถ 

ใช่ไหม?” 

 ส.ส.โรมอภิปร�ยโยงถึงอดีต ผบ.ตร.จักรทิพย์ ซึ่งเป็น

คนนอกฝ่�ยเดียว ซึ่งไม่มีโอก�สได้ชี้แจงข้อเท็จ-ข้อจริง

 ฉะนั้น ลองฟังคลิปเสียงที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์พูดตอนนั้น

เลยดีมั้ย จะได้เปรียบเทียบข้อจริง-ข้อเท็จ

 นี่คือ คำ�ถอดคว�มจ�กคลิปเสียง พล.ต.อ.จักรทิพย์ที่ให้

สัมภ�ษณ์นักข่�วสมัยนั้น

 ..................................

 พล.ต.อ.จักรทิพย์:

กมรบพุ่งระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้าน ถูก

นำ�ม�เปรียบเทียบดังวรรณคดีเรื่องร�มเกียรต์ิ 

หลัง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เปรียบ

เป็น “พระร�ม” ส่วนฝ่�ยค้�นเป็น “ทศกัณฐ์” ระหว่�ง

ก�รอภิปร�ยทั่วไปแบบไม่ลงมติ ต�มม�ตร� 152 เมื่อ

สัปด�ห์ที่ผ่�นม�

พร้อมให้ไปดูจุดจบของทศกัณฐ์ โดยระบวุ่� “ขอ

ให้เอ�ข้อมูล ข้อเท็จจริง และเข้�ใจซึ่งกันและกัน ที่ผมพูด

ม�นั้นไม่ได้มีอ�รมณ์ และโมโหทั้งสิ้น แต่รีบพูดเพร�ะ

เรื่องมันเยอะ ห�กมีเรื่องอะไรที่จะต้องแก้ไข ผมก็จะ

นำ�กลับไปแก้ไข ขอบคุณฝ่�ยค้�น ฉะนั้นต่�งคนต่�ง

เล่นคนละบทบ�ท ท่�นให้ผมเป็นพระลักษมณ์ พระร�ม 

แล้วท่�นเป็นทศกัณฐ์ ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัว

คนเล่นละครด้วย ผมก็ถูกท�่นดูอยู่ ดังนั้นทุกคนต้อง

ดูตัวละครตัวอื่นด้วย มันถึง

จะสำ�เร็จ ประเทศไทยใหญ่

กว่�ร�มเกียรติ์เยอะ”

สำ �หรั บจุ ดจบของ

ทศกัณฐ์ หล�ยคนอ�จจะ

หลงลืมว่�ต�ยอย่�งไร ขอ

นำ�ม�สรุปอีกครั้งซึ่ง ทศ

กัณฐ์สู้กับพระร�มในหล�ย

ศึกม�ก โดนอ�วุธยังไงสุด 

ท้�ยก็ฟื้นคืนกลับม�ได้ทุกที

ฝ่�ยพระร�มต่อม�

จึงสืบรู้ว่�ทศกัณฐ์ ได้ทำ�พิธี

ถอดกล่องดวงใจออกไปเก็บไว้ที่อื่น จึงทำ�ให้ไม่ต�ย 

โดยเอ�ไปฝ�กไว้ที่พระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอ�จ�รย์

“หนุม�น” จึงว�งแผนแสร้งแปรพักตร์จ�กพระร�ม

ไปเข้�กับทศกัณฐ์ ใช้ค�รมกล่อมจนทศกัณฐ์รักหลงรับเป็น

บุตรบุญธรรม ควบคู่ไปกับคืบเข้�ห�ท�งฤาษีโคบุตร ว�ง

กลอุบ�ยจนสับเปลี่ยนเอ�กล่องดวงใจจริงม�ได้สำ�เร็จ

จนกระทั่งศึกสุดท้�ยระหว่�ง “ทศกัณฐ์” กับ  

“พระร�ม” โดย “หนุม�น” ได้นำ�กล่องดวงใจของ  

“ทศกัณฐ์” ม�ขยี้ พร้อมๆ กับ “พระร�ม” แผลงศร 

พรหม�สตร์ สังห�ร “ทศกัณฐ์” จนต�ย จุดจบ “ทศกัณฐ์” 

จึงเป็นเช่นนี้ ต�ยเพร�ะหลงไว้ใจศัตรู

กลับมาที่การเมืองไทยก็ต้องดูว่าสุดท้ายใครคือ 

“หนุมาน”. 

ช่างสงสัย

จุดจบทศกัณฐ์

เ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

“พ



โลกปจจุบันจึงสืบเน� องมาจากปมปญหาสองดาน ทั้งคนและระบบ

ดังกลาว ที่ อนาคตยาวไกลของศีลธรรมแหงควอนตัมทามกลาง

ความสุดยอดเยี่ยมยุทธของควอนตัม จะมีการละเมิดคุณธรรมหรือ

ไม ซึ่งไมอาจละเลยในการพิจารณาไดเลย

ความกาวหนาของการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเยี่ยม

ยุทธสูควอนตัมนั้น ศีลธรรมความเปนมนุษย จะหดหายลงไปหรือ

ไม จริยธรรมไซเบอร จะเปนอยางไร จะนําโลกสู “สงคราม” หรือ 

“สันติภาพ” กันแน�

เม� อพูดถึง “สันติภาพ” วันนี้ใครขอเขียนถึงสถานการณจริง

ที่นําโลกถอยหางจากสันติภาพ ซึ่งกําลังเกิดขึ้น คุกรุนหาทางออกยัง

ไมไดในขณะนี้ ประเทศตางๆ ในโลกตางติดตามจับตามองอยางใกล

ชิด เพราะหากเกิดการปะทะกันทางทหารในสงครามยุคใหมยอมสง

ผลกระทบกับประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลกไมนอย โดยเฉพาะ

ปญหาเศรษฐกิจโลกที่ย่ําแยจากการแพรระบาดของไวรัสโควิดอยู

แลว จะถูกกระหน่ําซ้ําเติมใหเลวรายยิ่งไปกวาเดิม นั่นคือเม� อชวงนี้

ตนป 2022 เกิด “วิกฤตยูเครน/สหรัฐ VS รัสเซีย” ซึ่งยูเครนเปน

รองรัสเซียอยางเห็นไดชัด (ตาราง 1) ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา และกลุม

ยุโรปตะวันตก นาโต (NATO/THE  NORTH  ATLANTIC  TREATY 

ORGANIZATION) 30 ประเทศหนุนยูเครนเต็มที่ใหเขาเปนสมาชิก

นาโต แตรัสเซียคัดคานเสียงแข็ง เพราะยูเครนเปนพื้นที่ตั้งอยูติด

รัสเซีย ดังนั้นสภาพภูมิรัฐศาสตรและความมั่นคงทางการทหาร จึง

เปนภัยคุกคามโดยตรงตอความมั่นคงของรัสเซีย ซึ่งรัสเซียยอมไม

ได ทําใหรัสเซียเคล� อนกําลังทหารหลายครั้ง รวม 190,000 นาย 

พรอมยุทโธปกรณแสนยานุภาพเต็มกําลังศึกลอมยูเครนแลว ทัพเรือ

รัสเซียซอมรบใหญในทะเลบอลติก (ปลายเดือนมกราคม 2022) อีก

ทั้งรัสเซีย-เบลารุส รวมกันเปดฉากซอมรบใหญในเวลาไลเลี่ยกัน 

เหตุการณตึงเครียดหนัก ยูเครนขอหารือฉุกเฉินกับรัสเซียภายใน 

48 ชั่วโมง

ฝรั่งเศสและเยอรมนีไดเจรจาทางการทูตกับรัสเซียแตไรผล 

ทั้งสองประเทศไมอยากทําสงครามกับรัสเซียเพราะพึ่งพาพลังงาน

กาซจากรัสเซีย วาอันที่จริงหลายชาติในยุโรปตองนําเขากาซจาก

รัสเซียเปนสําคัญ โดยเฉพาะฤดูหนาวนี้ตองใชกาซเพ� อทําความอบ 

อุนเพ� ออยูรอดสุขภาพพลเมือง   ดวยรัสเซียมีอํานาจตอรองเหนือกวา

ยุโรปหลายชาติดานพลังงาน รัสเซียลั่นไมใหคาพันธมิตรตะวันตกที่

ขูคว่ําบาตรรัสเซีย เอกอัครราชทูตยูเครนประจําอังกฤษ เผยกับบีบี

ซีวายูเครนอาจตัดสินใจยกเลิกการเขาเปนสมาชิกนาโต เพ� อหลีก

เลี่ยงสงคราม ภายหลังถูกรัสเซียกดดันอยางหนัก (REUTERS, Feb. 

14, 2022)

สํานักขาว AL Jazeera (Feb. 15, 2022)  ระบุ วลาดิเมียร ปู

ติน กลาววา “Moskow does not want a war in Europe” แต 
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ศึกอภิปรายไมไววางใจแบบไมลงมติ ตามรัฐธรรม 

นูญมาตรา 152 ‘พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา’ 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รวมไปถึง ครม. ไมกังวล 

จะวาไปแลว เพ� อไทย ฝายคานก็แทบไมมีขอมูลอะไรใหมที่

พอจะเขยาบังลังกอํานาจเกาอี้

นายกรัฐมนตรีใหสั่นสะเทือนได                        

แตกลเกมชวงชิงอํานาจ ยังไมจบ

ลงงายๆ กระแสคนเบ� อ คนบน 

คนไมเอาประยุทธ-พลังประชา

รัฐ แผขยายไปวงกวางในทางการ

เมือง หากนายกฯ ไมยอมลาออก 

หรือยุบสภา ก็ตองหว่ังพ่ึงมือ ส.ส. 

ในวันลงมติอภิปรายไมไววางใจ

ในสมัยหนา ทานผูนําพอจะรูถึง

ปญหานี้ ใชบริการหลายชองทาง 

ทั่งกลุมสามมิตรใหไปกวาดตอน 

ส.ส.ฝายคานเอาไวในมือ อีกดานหนึ่ง ไดรับการการันตีจาก

ภูมิใจไทยรวมเสียงได 260 พล.อ.ประยุทธอาจบริหารประเทศ

จะถูกดาขรม แตในทางรักษาเกาอี้แหงอํานาจนั้น ไมธรรมดา

เหมือนกัน 

เกมแหงสมการอํานาจไมไดมีแคพรรคเศรษฐกิจไทย

ที่แยกตัวจากรัฐบาลไปสรางเสนทางใหมการเมือง 18 เสียง 

พรอมไปจับมือกับฝายคานไดทุกเม� อ พรรครัฐบาลวันนี้เริ่ม

เสียงดัง ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ หัว 

หนาพรรคภูมิใจไทย โผลมาเปน                                                    

อีกตัวแปรสําคัญ ตัวเลข 260 

เสียง อนุทินยืนยันตอนายกฯ แวด                                                              

วงนักเลือกตั้งบอกตัวเลขจริง

ภูมิใจไทยชนะเลือกต้ังมี 51 เสียง 

จากนั้นไปกวาดตอนงูมาไดรวม

เปน 62 เสียง แตลาสุด หาก

ระดมเต็มพิกัด ใชบริการงูเหาหนา

ใหมเพิ่มไปอีก จะมีมากถึง 79 

เสียงเลยทีเดียว การไมปฏิรูปการ 

เมืองอยางแทจริง หลังจากน้ีเช� อไดวา พล.อ.ประยุทธจะทําอะไร 

คงจะเกรงใจภูมิใจไทยไมนอย รถไฟฟาสายสีเขียววินๆ กันไป

แลว ตอไปเร� องกัญชาก็น�าติดตาม สงสัญญาณเลนแตเหมือน

เอาจริง กฎหมายไมผานรัฐสภา ไมขอรวมรัฐบาลแน� บิ๊กตูที่

ไมยอมใหใครขมขู จะจัดการสมดุลเพ� ออยูในอํานาจอยางไร

กอนปดประชุมสภาในวันที่ 1 มี.ค. ยังมีประชุมครั้ง                                                                                  

สําคัญท้ิงทวน การประชุมรวมรัฐสภาเพ� อพิจารณากฎหมาย 

พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.                                                        

และ พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง 

รางกฎหมายฉบับที่ เสนอโดย 

‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ หัวหนา

พรรคเพ� อไทยและคณะ ของราง

กฎหมายพรรคการเมือง ขอเสนอ                                       

แกไขมาตรา 28-29 เปดชอง

ใหคนนอกเขามาใหคําปรึกษา 

แนะนํา เสนอแนะ ที่ถูกมองวา                                          

เปนการยัดไสเปดชองใหทักษิณ 

ชินวัตร เขามาใหคําปรึกษาไดดวย 

แมเร� องนี้ชลน�านจะบอกวาตองการแกไขจากเดิมที่เขียนไว

กํากวม พรอมกับปฏิเสธไมไดสอดไสทําเพ� อคนใดคนหนึ่ง แต

เร� องนี้ ไมตองคิดอะไรมาก ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.พรอมผนึก

กําลังโหวตคว่ําตั้งแตวาระ 1 รับหลักการอยางแน�นอน และ

เร� องนี้จะวาไปแลว เพ� อไทยบางปกก็แอบดีใจ สะใจเล็กๆ กับ

กวนที่จองแตจะเอาใจนาย ไมยอมกาวขามคนแดนไกลสักที 

เร� องกฎหมายลูกคอนขางแน�ชัด ฝายรัฐบาลและฝาย                                                                      

ส.ว. น�าจะลงมติรับหลักการในรางที่คณะรัฐมนตรีและ ส.ส. 

พลังประชารัฐ เปนผูเสนอ โดยรางของเพ� อไทยที่แอบสอดไส

เนื้อหาเอื้อตอใครคนใดคนหนึ่ง

หรือไม จะถูกตีตกแน�นอน ‘นาย

นิโรธ สุนทรเลขา’ ประธานวิปรัฐ

บาลและ ส.ส.นครสวรรค พรรค

พลังประชารัฐ ออกมาดักคอ “การ                                                  

เสนอแกไขมาตรา 28-29 ของ

ราง พ.ร.ป.พรรคการเมืองของ

พรรคเพ� อไทย ทําอะไรรูอยูนะ รู 

นะจะทําอะไร หากเปนสมาชิก

พรรคก็หมดเร� อง จะสามารถเสนอ

แนะอะไรไดทั้งนั้น ถาไปแกไข

ก็จะทําใหกฎหมายบิดเบี้ยวไมมี

ที่สิ้นสุด อยางนั้นทําไมได ทั้ง

ที่กฎหมายเดิมเขาดีอยูแลว” เร� องนี้ ส.ส.ฝายรัฐบาลก็ทัน

เกม รูอยูฝายคานคิดและแอบแฝงอะไรไว แตอีกเร� องที่ตอง

ระวัง เฝาจับตาใหดี อดีต ส.ส.ที่เคยรวมคายยายไปพรรค

เศรษฐกิจไทย จะเทใจใหกฎหมายจากฝายคานหรือรัฐบาล

มากกวากัน.

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อนุทิน ชาญวีรกูล 

รรดาประเทศมหาอํานาจตางมุงแขงขันกันพัฒนาเทคโนโล 

ยีควอนตัม เพ� อหวังปกธงระดับแถวหนาสู ความเปนเลิศ

และความเยี่ยมยุทธสุดยอดดานควอนตัม (Quantum 

Supremacy) โดยทุมงบประมาณมหาศาลแขงขันศึกษา

วิจัยเต็มพิกัด การแขงขันวิจัยและพัฒนาดานควอนตัมเปนการแขง 

ขันทางเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดในโลก เน� องดวยการวิจัยคิดคนจะสง

ผลอยางลึกซึ้งแทบทุกแงมุมของชีวิตมนุษยในอนาคต

อันที่จริง เทคโนโลยีควอนตัม มีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีดาน

บวกสามารถสรางเสริมความสะดวกสบายในชีวิตมนุษยอยางไรขีด

จํากัด รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจกาวรุดหนาแปลกใหมหลาก

หลายและมีประสิทธิภาพสูงย่ิง   สวนขอเสียดานลบดานมืดน้ัน หาก

ถูกจัดการหรือนําไปใชในทางมิชอบ ผิดศีลธรรม เทคโนโลยีควอน

ตัมอาจนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด จนกระทั่งทําลาย

ลาง คราชีวิตเพ� อนมนุษยได เขาลักษณะทั้งสองดาน คือ ดาน “คุณ

อนันต” และดาน “โทษมหันต” 

ดังที่ประเทศมหาอํานาจแขงขันวิจัยผลิตอาวุธฆากันใน

สงคราม อากาศยานไรคนขับ ซึ่งแสดงถึงความทันสมัยทางการ

ทหาร กําลังเปนที่นิยมในสงครามยุคใหม อีกไมนานก็จะตามมาดวย

หุนยนตนักฆาและอีกจิปาถะ บทความของผมเร� อง QUANTUM 

SUPREMACY (ไทยโพสต 1 ก.พ.65) ไดชี้ใหเห็นถึงวิธีวิทยาวิจัย

ทางวิทยาศาสตรที่มนุษยคิดคนไปทําลายลางกันถึงแกความตาย

อยางสยดสยองน�าสังเวชใน “สงคราม” นับเปนสงครามที่ละเมิด

ศีลธรรมพื้นฐานความเปนมนุษย

สงครามถือเปน ดานมืด ของความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ควอนตัมในความทันสมัยทางการทหาร หากประเทศใหญสามารถ

คิดคนวิจัยสรางอาวุธรายแรงทําลายโลกทําลายชีวิตมนุษยดวย

กันเอง ทั้งนี้เพราะ สงคราม ไมเคยปรานีใคร ในชวงศตวรรษที่ 

20 ตอกับศตวรรษที่ 21 เกิดสงครามในมหาสงครามมากกวา 10 

ครั้งในโลก คนตายรวมกันกวา 110 ลานคน (อางในบทความโดย 

Shahid Yusuf and Josepth E. Stiglitz 2002)

ลาสุด (ตนป 2022) วิกฤตยูเครน วาดวยความขัดแยง

ระหวาง รัสเซียกับ NATO ยุโรปตะวันตก ที่มี สหรัฐอเมริกาเปน

ผูนํา สุมเสี่ยงสูงอาจเกิดสงครามใหญเต็มรูปแบบ ตองจับตาดู!

สถาบัน MIT (MASSACHUSETS  INSTITUTUTE  OF  

TECHNOLOGY)  คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรคอม 

พิวเตอร BEYOND THE LAB ตั้งคําถามสําคัญถึง “QUANTUM  

MORALITY–ศีลธรรมแหงควอนตัม” ปรากฏในบทความวิจัยหลาย                                                                                        

ชิ้นวาดวย “ศีลธรรมและจริยธรรมควอนตัม” เปนเร� องที่แวดวง                                                                            

วิชาการควรถกเถียงกันสูการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคตแหงเทคโน 

โลยี QUANTUM ที่น�าพิศวงทั้งดานบวกและดานลบ

อันท่ีจริงในวงวิชาการ บทความเร� อง “ETHICS IN THE                                                                                

QUANTUM AGE” วารสาร “PHYSICS WORLD” (December 

2021) น�าสนใจมาก อยางนักวิชาการดานกฎหมายของ STANDFORD 

LAW SCHOOL คือ MAURITZ KOP เขียน “Why we need to 

consider the ethical implications of quantum Technology” 

ชี้ประเด็นสําคัญยิ่ง คือ หลักจริยธรรม ที่เราตองรับมาใช เพ� อการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีควอนตัมใน ความยุติธรรม ความเสมอภาค

และปลอดภัย เสมอ

นักวิชาการดานกฎหมายอีกทานหน่ึง Mauritz Kop (March 

30, 2021) ที่สนใจเสนอแนะ ควรออกแบบสรางกรอบทางกฎ 

หมาย–จริยธรรมสําหรับควอนตัมเทคโนโลยี  (“Establishing a 

Legal – Ethical Framework for Quantum Technology”) 

Yale Journal of Law and Technology รองรับในสังคมโลกที่

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสูเทคโนโลยียุคใหม “QUANTUM  AGE” โดย

การกระตุนการถกเถียงทั้งดานความเสี่ยงและดานคุณประโยชนใน

กรอบกฎหมายควรสรางเสริมกรอบกฎหมาย ทั้งกฎกติกาและขอ

กําหนดเกี่ยวกับปญญาประดิษฐหุนยนต (AI) เร� องนาโนเทคโนโลยี 

เร� อง QUANTUM MECMANICS ที่มีใจกลางหัวใจสําคัญคือ “กรอบ

กฎหมาย–จริยธรรม” เสมอ

ใน “QUANTUM INSIDER” เสนอแนวความคิด “QUANTUM                                                                                

ETHICS : A CALL TO ACTION” โดย TQI (Feb 2, 2021) มุง

ที่จะใหเกิดการตระหนักและกระตุนการอภิปรายเกี่ยวกับการตัดสิน

ใจที่สังคมเผชิญใน ยุคควอนตัม โดยบรรดาผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ

สาขาตางๆ ระดมความคิด ที่ระบุเนื้อหาควอนตัมเทคโนโลยี ชี้ถึง

พลังสามารถปรับปรุงการดําเนินชีวิตมนุษย รวมถึง หลุมพรางหรือ

กับดัก ที่มีในควอนตัมเทคโนโลยี จะทําอยางไรที่เราจะสามารถทํา

เทคโนโลยีนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับมนุษย พรอมกันไปกับการ

บรรเทาหลายปญหาและภัยคุกคามที่เปนไปไดจะเกิดขึ้นใหลดลง

เหลือนอยที่สุดเพ� อใหเกิด จริยธรรมควอนตัม แทจริง

เม� อกลาวถึง “ศีลธรรมแหงควอนตัม” ยอมเกี่ยวของกับ 

“คน” และ “ระบบ” 

ดานที่หนึ่ง คนแตละคนจะมี มโนสํานึกรูจักผิด–ชอบ–ชั่ว–

ดี หรือไม แคไหน นักบริหาร ผูออกแบบ และบริหารนโยบาย

สาธารณะก็อยูในขอบขายแหงพฤติกรรมนี้  ซึ่งแยกไมออกจาก

ทัศนคติ (ATTITUDE) ตรงมุมมองโลกมองสังคม, ความเช� อ 

(BELIEF) ที่ฝงแน�นในหัวสมอง, จนกลายเปนคานิยมทางสังคม 

(SOCIAL  VALUE) สืบตอกันมา ปรากฏในปทัสถานทางสังคม 

(SOCIAL NORM) หรือแบบแผนบรรทัดฐานทางสังคมในแตละชวง

แตละตอนทางประวัติศาสตรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น 

ที่หลอหลอม ความคิดและพฤติกรรมคน ในสังคมประเทศนั้น

ดานที่สอง ระบบโครงสราง เศรษฐกิจ/การเมือง/สังคม/

วัฒนธรรม/ศาสนา ท่ีฝงลึกในวิถีชีวิตผูคน ซ่ึงตัวระบบ ดานท่ีสอง นี้ 

จะมีสวนกําหนดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอ “ตัวตนปจเจกบุคคล” 

ในดานที่หนึ่ง ที่กลาวแลว

ดังนั้น ปรากฏการณปญหาการเส� อมถอยทางศีลธรรม ใน

ยูเครนและฝงพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ก็ยังไมไววางใจ

รัสเซีย ดังน้ัน เพ� อสนับสนุนรัฐบาลยูเครนท่ีเปนรองรัสเซีย นาโต เรง

เพ่ิมกําลังทหารจุดสําคัญ สหรัฐฯ สงทหารหลายพันนายไปโปแลนด

และเอสโตเนียซ่ึงเปนประเทศต้ังอยูใกลยูเครน สวน อียู จะประชุม

เดือนมกราคม 2565 เพ� อรับ ยูเครน เขาเปน สมาชิกนาโต ใหได

การเผชิญหนากันจะแตกหักรบกันสูสงครามใหญเต็มรูป

หรือไม น้ัน อยูท่ีฝงสหรัฐอเมริกาสูง ตองจับตากลุมอํานาจนิยม คือ 

“DEEP STATE” (PENTAGON/CIA)–ธุรกิจผูกขาดการคาอาวุธ

โลก ซ่ึงเปน “รัฐเบ้ืองลึก” เปน หลังฉากสําคัญ ตัวกําหนด “รัฐเบ้ือง

หนา” คือ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการตัดสินใจบนผลประโยชนกลุม

ทุนผูกขาดธุรกิจคาอาวุธรายใหญระดับโลกเปนใหญเหนือรัฐอเมริกา 

จึงไมแปลกประหลาดท่ีฝงสหรัฐฯ จะสรางขาวเปนระยะวา รัสเซีย จะ

บุก ยูเครน ซ่ึงรัสเซียปฏิเสธมาโดยตลอด ดูเหมือนรัฐบาลสหรัฐฯ กระ

เห้ียนกระหือรือหมกมุนแตการกอสงคราม   ขาวสารมอง รัสเซีย เปน 

“ผูราย” ASIAN  REVIEW (Feb. 20, 2022) ระบุ นายบอริส  จอหน

สัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ใหสัมภาษณวา รัสเซีย จะบุก ยูเครน เปน 

การบุกใหญสุด นับต้ังแตสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ป 1945) ส้ินสุดลง

จับตา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน VS ภาวะผูนํา

ของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร ปูติน ซึ่งภูมิหลังผูนําปูตินไม

ธรรมดา ปูตินประจําอยูเยอรมันตะวันออกหลายป เปนอดีตเจา

หนาที่เคจีบีหน�วยสืบราชการลับใหญของรัสเซีย ปูตินผูคร่ําหวอด

เจนจัดงานยุทธศาสตรยุทธวิธีราชการลับเปนอยางยิ่ง เขาผานรอน

ผานหนาวในชีวิตมาโชกโชน  ยามตกอับหลังสหภาพโซเวียตลม

สลาย เขาเคยมีอาชีพเปนคนขับแท็กซี่หาเงินประทังชีวิต เขาเลือก

เรียนกฎหมาย เม� อปูตินขึ้นมาเปนประธานาธิบดีรัสเซียเขาประกาศ

ดวยความมั่นใจวาเขาจะทําใหรัสเซียที่เคยยิ่งใหญอยางในอดีต

สหภาพโซเวียตรัสเซียกลับมายิ่งใหญอีกครั้งใหได

เรียกวาทั้งสองฝง ไดแก โจ ไบเดน กับ วลาดิมีร ปูติน  

เปน “มวยถูกคู” เปนอยางยิ่ง สองฝงนี้ ถาปะดาบก็เลือดเดือด 

ประมาณนั้น ฝงพันธมิตรตะวันตกมีหลายสิบชาติโดยสหรัฐฯ เปน

หัวโจก จะรุมกินโตะ ซึ่งรัสเซียไมใชหมู ถึงวันนี้กลยุทธหมากการ 

เมือง–การทูต–การทหารของผูนํา วลาดิมีร ปูติน เรียกวา “ไม

ธรรมดา” ในอดีตปูตินผูมากดวยประสบการณทางการเมืองและ

การยุทธเคยทําใหผูนําละออนอยาง อดีตประธานาธิบดี บารัค  โอ

บามา หนาแตกมาแลวในการบุกซีเรีย อยาลืมในประวัติศาสตร

รัสเซียไมเคยพายแพประเทศใด แมกระทั่งจักรพรรดินโปเลียน โบ

นาปารต กษัตริยฝรั่งเศสก็พายแพตอรัสเซียมาแลว

ภูมิภาคตะวันออกของยูเครน โดยเฉพาะสองแควน คือ แควน

ดอนบัส และ แควนโดเนตสก-ลูฮันสก พลเมืองสวนใหญเปนเชื้อ

ชาติรัสเซีย ใชภาษารัสเซียเปนสวนใหญ มีกลุมกบฏฝกใฝนิยมรัส 

เซียยึดครองอยู ลาสุด (16 ก.พ.2022) สภารัสเซียลงมติใหรัฐบาล

รัสเซียรับรองทั้งสองแควนใหเปนรัฐอิสระ ถึงวันนี้ (21 ก.พ.2022) 

ประธานาธิบดี วลาดิมีร ปูติน ยังไมลงนาม

ปูติน ตรวจดูการซอมรบ (19 ก.พ.2022) รวมถึงการยิง

ทดสอบจรวดนําวิถีขีปนาวุธที่ติดหัวนิวเคลียร ไดหลังจากกองทัพ

ยูเครนและกบฏแบงแยกดินแดนภาคตะวันออกของยูเครนตาง

กลาวหาอีกฝายยิงปนครกและปนใหญตอเน� องเปนวันที่ 2 หลังจาก

ปนใหญลูกหนึ่งยิงใสโรงเรียนอนุบาล (เม� อ 17 ก.พ.2022) เรียกวา

เกิดการปะทะกันแลว! 

ดูเหมือนจะบานปลายเปน  “สงครามใหญเต็มรูปแบบ” หรือ                                                                                                  

ไมนั้น ผูกโยงกับเหตุ/ปจจัยตาม “หลักอิทัปปจจยตา” อะไรจะเกิด

ก็ตองเกิดนั้นแล เลี่ยงไมพน ขึ้นอยูกับอํานาจนิยมและผลประโยชน 

ความเปนมาทางประวัติศาสตร ธุรกิจผูกขาดคาอาวุธ ฯลฯ (แผนภูมิ) 

ที่มีศูนยกลางผลประโยชนที่ธุรกิจคาอาวุธในสหรัฐอเมริกาครอง 

8 ใน 10 (TOP TEN) ของโลก ยิ่งรบกัน ยิ่งสงครามบานปลาย 

บริษัทยักษใหญคาอาวุธในสหรัฐอเมริกายิ่งรวย ราคาหุนอาวุธ

ยุทโธปกรณยิ่งพุงในตลาดทุนนิยมสามานย

อยางไรก็ตาม ในบทบาทหนาที่ของนักวิชาการผูใฝสันติภาพ 

ควรตองทําหนาที่ใหสังคมตระหนักเรียนรู ผานการผลิตงานคนควา

วิจัยอยางตอเน� อง เพ� อตอบโจทยคําถามการวิจัยระยะยาว

“จะทําอยางไร มนุษยจึงจะหยุดฆาแกงกันเสียทีในสงคราม” 

เปนคําถามยากยิ่งที่ไมอาจตอบโดยงาย

ทายน้ีผมขอเสนอแนะ “วิธีวิทยาวิจัยเพ� อสันติภาพ” (ตาราง 

2) ในระยะยาวไกลขางหนา เพ� อประกอบการคนควาวิจัยหาทางออก

ที่ทาทายสติปญญาผูใฝรูใฝหา สันติภาพโลก

วิธีวิทยาวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) ซึ่งอาศัย

ทั้งเชิงปริมาณ (QUANTITATIVE) และเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE) 

ท่ีตองมีฐานคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรเปน

รากฐานวิธีคิดที่ลุมลึกรองรับไวดวย

หลักคิดศาสนธรรมแหงความดีงามจักเปนหนทางสูสันติ 

ภาพโลกแทจริง.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม
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วันแหงแมวของประเทศญี่ปุน ตรงกับวันที่ 22 ก.พ. 

ซึ่งมีที่มาจากการเลียนเสียงรองแมวญี่ปุน ที่มักจะรองวา  

“ニャー、ニャー、ニャー” ( เนียะ...เนียะ...เนียะ...) 

ซึ่งคํานี้เขียนขึ้นตนดวยตัวคันจิ ニอานวา “นิ” หมายถึง “2” 

ดวยเหตุนี้รวมเสียงแมวรอง 3 ครั้ง ก็กลายเปน “222” ซึ่ง

ถอดออกมาเปน วันที่ 22 เดือน 2 หรือ ก.พ.

วันแหงแมว

QUANTUM MORALITY

วิกฤตยูเครน/สหรัฐ VS รัสเซีย



รียกได้ว่าสถานการณ์มาคุระหว่าง “ยูเครน” กับ  “รัสเซีย” 

ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงจนแซงโค้ง “ไวรัสล้างโลก” อย่าง 

“โควิด-19” ไปแล้วก็ว่าได้ เพราะแม้ล่าสุดโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอนจะอาละวาดหนักในหลายภูมิภาคและประเทศ แต่

อย่างน้อยๆ ความรุนแรงในการคร่าชีวิตนั้นก็ไม่ได้น่าสะพรึงกลัว

เหมือนช่วงแรกๆ ของการระบาด ต่างกับวิกฤตของ “ยูเครน-รัสเซีย”                                                                                      

ที่หากปะทุถึงขั้นส่งกำาลังทหารเข้าต่อกรกันจริงก็อาจนำาไปสู่สง 

ครามที่ขยายวงก็เป็นได้ เรียกว่ามาซ้ำาเติม “ไวรัสมรณะ” ในทันที

ความวิตกกังวลของสงครามก็ทำาให้หลายประเทศต้องออก

มาเตือนประชากร อพยพทูต และเจ้าหน้าที่ต่างๆ กลับประเทศกัน

ฉุกละหุก และล่าสุดสายการบินอย่าง  “ลุฟต์ฮันซา” ของเยอรมนี 

และ “สวิสแอร์” ของสวิตเซอร์

แลนด์ ก็ประกาศระงับเที่ยว

บินไปกรุงเคียฟของยูเครนตั้ง 

แต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งก็เชื่อว่า

จะมีตามมาอีกพะเรอเกวียนที                                             

เดียว ตราบใดท่ีบรรยากาศความ

ตึงเครียดยังไม่ผ่อนคลายลง

ขณะเดียวกันผู้นำาชาติ

ต่างๆ ที่พยายามทำาตัวเป็น

กาวใจและโซ่ข้อกลางนั้น ก็

ยังคงเดินหน้าให้มีการเจรจา

ปัญหาดังกล่าว โดยข่าวล่ามา                                    

เรือเกลือจาก “เอมมานูเอล 

มาครง” ประธานาธิบดีเมือง

น้ำาหอม ก็บอกว่าผู้นำามะกันอย่าง  

“โจ ไบเดน” ที่ไม่ต้องการเห็นการรุกราน (หรือเปล่า)  และ “วลา                                                                               

ดีมีร์ ปูติน” ประธานาธิบดีรัสเซีย ตอบรับในเชิงหลักการที่จะประ 

ชุมซัมมิตเพื่อหาทางออกดังกล่าวแล้ว งานนี้ ไม่รู้ว่า “มาครง” ตี

ข่าวเพื่อสร้างกระแสหรือไม่ เพราะล่าสุด “ปูติน” ยังไปชมการซ้อม

รบครั้งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโกของ

เบลารุส ซึ่งมีชายแดนติดกับยูเครนเช่นเดียวกับรัสเซียอีกต่างหาก 

งานนี้เหมือนส่งสัญญาณกลายๆ หรือไม่อย่างไรว่า “รัส 

เซีย” ก็ไม่ใช่โดดเด่ียวผู้น่ารักแต่อย่างใดนะ ในขณะท่ีตัวละครหลัก

อย่าง “โวโลดีมีร์ เซเลนสกี” ประธานาธิบดียูเครนเองก็ไม่นิ่ง

เฉย โดยยังคงเรียกร้องมหาอำานาจโลกให้รับประกันความมั่นคงให้

ยูเครน อีกทั้งเรียกร้องให้ “อียู” และ “นาโต” แสดงความจริงใจ

ว่าต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นภาคีอยู่หรือไม่ โดยล่าสุด “เซเลน

สกี” ยังกล้าปลีกตัวมาประชุมความม่ันคงประจำาปีท่ีเมืองมิวนิกของ

เยอรมนีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งที่ข่าวกรองสหรัฐฯ เตือนถึง

ความไม่ปลอดภัยในการเดินทางออกนอกประเทศ

“เซเลนสกี” เลือกจะเล่นกับความเสี่ยงของตัวเองเพื่อชาว                                                                                   

ยูเครน รวมทั้งสร้างกำาแพงพิงหลังให้ประเทศตัวเอง แต่ก็ไม่รู้ว่า                                                                                       

จะได้ผลมากขนาดไหน หรือจะเป็นการกระตุ้นความหมางเมินให้                                                                                     

เพิ่มขึ้นคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป แต่ที่แน่ๆ ประธานา 

ธิบดีคนที่ 6 ของยูเคน ซึ่งเกิดเมื่อ 25 มกราคม 2521 ณ เมือง

เมืองครีวีรีห์  เมืองอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง                                                                           

ของยูเครนนั้นกำาลังพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง เพราะแม้ในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดียูเครนเมื่อปี 2562 “เซเลนสกี” จะชนะขาดลอย 

“เปโตร โปโรเชนโค” อดีตประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง 73%                                                                              

ต่อ 24% และเข้ารับตำาแหน่งในวันที่ 20 พ.ค.62 ทั้งที่ไม่มีประสบ 

การณ์ทางการเมือง  แค่ผันตัวจากนักแสดงตลกมาก็ตามที โดยเขา

เล่นซีรีส์  “ข้ารับใช้ประชาชน” แต่วันนี้เขาได้มาอยู่ในสถานะผู้นำา

ประเทศและข้ารับใช้ประชาชนในโลกความเป็นจริงแล้ว ก็ไม่รู้ว่า

จะตลกออกหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะประโยคหาเสียงสุดฮิตที่เขา

ใช้จนชนะอย่างถล่มทลายว่า “ผมไม่ได้มาเล่นๆ” กำาลังเป็นบท

ทดสอบของเขา โดยมีชาวยูเครนและประเทศเป็นเดิมพันกันเลยที

เดียว.

เป็น ๓ เข็ม  

บริษัทผลิตวัคซีนหลายบริษัทยืนยันว่ากำาลังผลิตวัคซีน

เข็มเดียว คือฉีดปีละเข็มเหมือนไข้หวัด ๔ สายพันธุ์ ก็ต้องรอ

ดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นจริงเมื่อไหร่ ที่แน่ๆ ฉีดวัคซีนหลายๆ 

เข็มในปีเดียวไม่ดีแน่นอน ต้องระวังผลข้างเคียงครับ.

เตี๋ยวแพงทำาอย่างไรดี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อาหารเป็นสิ่งจำาเป็นกับคนไทยมากที่สุด คุณภาพ ราคา

ต้องเหมาะสม เกือบสี่สิบปีที่แล้วได้ไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 

ราคาและคุณภาพอาหารที่ขายตามสถานีรถไฟที่บรรจุกล่อง

ได้มาตรฐานทุกแห่ง เช่นเดียวกับราคาอาหารในมหาวิทยาลัย 

โดยจะมีรูปถ่ายและราคาแสดงหน้าร้าน พร้อมกับเบอร์ท่ีสามารถ

กดบัตรคิวแล้วรอ

บ้านเราก็เคยมีร้านแบบนี้ แต่ดูเหมือนว่าราคาและคุณ 

ภาพจะไม่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงตามความพอใจของ

ผู้ขาย ในอดีตก็เคยมีมาตรฐานข้าวแกง มีการกำาหนดราคา

ตามกับที่ราดข้าว ๑ อย่างก็ราคาหนึ่ง ๒ อย่างก็ราคาหนึ่ง ไข่

ดาวฟองละกี่บาท ซึ่งราคาก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ดู

เหมือนทุกวันนี้จะไร้มาตรฐาน  ราคาและคุณภาพขึ้นอยู่กับ

ความพอใจของผู้ขายเช่นเดียวกับก๋วยเตี๋ยวที่ไร้มาตรฐาน ชาม

หนึ่งจะมีเส้นเท่าใด มีลูกชิ้นเท่าใดก็ได้ ราคาก็ตามพอใจของ

คนขาย

ทำาไมจึงเป็นเช่นนี้ ๑.คนขายอ้างว่าต้นทุนไม่เท่ากัน  บาง

ร้านอ้างว่าต้องเช่าที่แพง บางร้านก็ว่าต้องกู้เงินมาลงทุน บาง

ร้านก็อ้างว่ามีค่าใช้จ่ายสูง ต้องจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบ ต้องซ้ือ

ยาเสพติดให้คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสุรา, เบียร์, บุหร่ี, ยาบ้า 

ดังนั้นราคาอาหารสำาเร็จรูปในประเทศไทยจึงไม่มีมาตรฐาน 

ได้ข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ต้ังคณะกรรมการ ๓ ชุดเพื่อ                    

ปัญหานี้ ผมขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ดังนี้ ๑.แบ่งประ 

เภทของร้านออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นร้านค้าในการควบ 

คุมดูแลของกรมการค้าภายใน ราคาสินค้าและคุณภาพสินค้า 

ให้จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้ขายกับกรมฯ  แล้วให้ประกาศเป็น                                                                             

กฎกระทรวง กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มดาวบริดจ์สโตน สามารถกำาหนด

5บทความ

หม็นขี้ฟันจริงๆ 

ฟังพรรคฝ่ายค้านบอกว่า แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประ 

ชาชน เพื่อประชาธิปไตย    

แต่สิ่งที่ทำาจริง ไม่ตรงปกเลย 

แก้เพื่อตัวเองล้วนๆ 

ข่าวสองสามวันมานี้ มีประเด็น ที่ประชุมร่วมรัฐสภา 

จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์นี้ 

มีทั้งหมด ๑๐ ร่างด้วยกัน 

๑.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(คณะ

รัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)       

๒.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)       

๓.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(พันตำารวจเอก ทวี สอดส่อง กับ

คณะ เป็นผู้เสนอ)            

๔.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายชล

น่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)             

๕.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายชลน่าน ศรีแก้ว  กับ

คณะ เป็นผู้เสนอ)            

๖.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นาย

วิเชียร ชวลิต กับคณะ เป็นผู้เสนอ)             

๗.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายวิเชียร ชวลิต กับ

คณะ เป็นผู้เสนอ)  

๘.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)             

‘ทักษิณ’ ลมหายใจเพื่อไทย

๙.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ)   

๑๐.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายอนันต์ ผลอำานวย  กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ)

ทำาความเข้าใจก่อนนะครับ ที่ต้องแก้กฎหมายพรรคการ 

เมือง และกฎหมายเลือกตั้ง ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐ 

ธรรมนูญก่อนหน้าน้ี ท่ีเปล่ียนแปลงระบบและวิธีการเลือกต้ัง ส.ส.  

จากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบ

รวมถึงเปลี่ยนวิธีการคำานวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือ

ปาร์ตี้ลิสต์

ดูเหมือนไม่มีอะไร ทั้งพรรคการเมืองและรัฐบาล ต่างยื่น

ร่างแก้กฎหมายไปตามปกติ  

พิจารณาจบเร็ว หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จะได้ไป

เลือกตั้งกันโดยมีกฎหมายรองรับ ไม่ต้องวุ่นวายกันในภายหลัง 

แต่เรื่องมันแดงเพราะพรรคการเมือง ๒ พรรค สอดไส้

เนื้อหาในร่างแก้ไข 

คือร่างที่ ๓ และ ๕ เสนอโดย พันตำารวจเอก ทวี สอดส่อง 

กับคณะ และ ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ ตามลำาดับ

ประเด็นแก้ไขที่สอดไส้มา ไม่ได้เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง 

หรือการนับคะแนนอะไรเลย 

แต่เป็นความพยายามลบล้างความผิดของตัวเอง และไม่

อยากให้ตัวเองผิดในอนาคต 

๒ มาตราแห่งการสอดไส้คือ 

มาตรา ๒๘ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอม

หรือกระทำาการใดอันทำาให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำาการ                                                                                      

อันเป็นการควบคุม ครอบงำา หรือชี้นำา กิจกรรมของพรรคการ 

เมืองในลักษณะที่ทำาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ

อิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

และมาตรา ๒๙ “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำาการ                                                                                  

ใดอันเป็นการควบคุม ครอบงำา หรือชี้นำากิจกรรมของพรรคการ 

เมืองในลักษณะที่ทำาให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความ

อิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

มาตรา ๒๘ พรรคเพื่อไทย แก้เพิ่มเติมวรรคสองขึ้นมา

“การกระทำาตามวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึง การที่

บุคคลอื่นนั้นได้ให้คำาปรึกษา แนะนำา เสนอแนะ หรือให้ข้อมูล

แก่พรรคการเมือง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำาเนินกิจ 

กรรมของพรรคการเมืองนั้น”

เช่นเดียวกัน มาตรา ๒๙ แก้เพิ่มว่า 

“ให้นำาความในวรรคสองของมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับแก่

การกระทำาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

ไปดูร่างแก้ไขที่เสนอโดย พันตำารวจเอก ทวี สอดส่อง 

หนักกว่ากันเยอะ

ให้ตัดมาตรา ๒๘ และ ๒๙ ออกไปเลย 

ทำาให้นึกถึงช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ

โกงเหมาเข่งขึ้นมาทันที 

กฎหมาย ๒ มาตรานี้มีเจตนารมณ์ป้องกันไม่ให้คนนอก

พรรคการเมืองเข้าแทรกแซงกิจการภายในพรรค 

ในอดีตมันสร้างความฉิบหายให้เห็นกันมาแล้ว 

คนนอกลอยนวล แต่คนในรับกรรมแทน  ติดคุกไปก็มี 

และพรรคเพื่อไทยน่าจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ดีกว่าใคร 

แต่กลับมาลักไก่ เปิดช่องกฎหมาย ให้คนนอกสามารถให้

คำาปรึกษา แนะนำา เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลแก่พรรคการเมือง

ได้ 

ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยไม่มีชั้นเชิงเลยจริงๆ เขียน

กฎหมายเหมือนเด็กฝึกงาน 

การให้คำาปรึกษา แนะนำา ให้ข้อมูลแก่พรรคการเมือง 

มันเป็นเรื่องทำากันปกติอยู่แล้ว

นักวิชาการ ผู้รู้ ให้คำาแนะนำาพรรคการเมืองเยอะแยะ

ไป ส่วนใหญ่ถูกด่ากลับด้วยซ้ำา 

แล้วจะเขียนกฎหมายให้เกิดปัญหาการตีความในภาย

หลังทำาไมกัน 

การแทรกแซงกิจการภายในพรรคการเมือง กับการให้

คำาแนะนำาพรรคการเมือง อ่านก่ีเท่ียวมันก็คนละความหมายกัน 

ฉะนั้นเจตนาของพรรคเพื่อไทย แทบจะแปลเป็นอย่าง

อื่นไม่ได้เลย นอกจากหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางการเมืองจาก

พฤติกรรมของ “ทักษิณ ชินวัตร” และครอบครัว 

“ตระกูลชินวัตร” แทรกแซงกิจการภายในพรรคเพื่อ

ไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

ในทางการเมืองแทบไม่แปลกอะไร เพราะพรรคเพื่อ

ไทย เป็นสมบัติของตระกูลชินวัตร 

แต่ในทางกฎหมายต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง  

“ทักษิณ” ถือเป็นคนนอกพรรค 

น่าจะมีเพียง อุุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร เท่านั้นที่ถือ

เป็นคนใน เพราะมีตำาแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย

จึงสรุปได้ว่าร่างแก้ไขกฎหมายของพรรคเพื่อไทยฉบับ

นี้ สอดไส้ให้ “ทักษิณ” สามารถแทรกแซงพรรคได้อย่างถูก

ต้องตามกฎหมาย  

“ทักษิณ” จะคุยเรื่องที่มากกว่าเลี้ยงหมา ๕๐ ตัว ทุก

วัน ก็คุยได้  

นี่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ พรรคเพื่อไทย ไม่สามารถยืน

บนลำาแข้งตัวเองได้ ยังต้องพึ่งพา “ทักษิณ” อยู่ตลอดเวลา 

“ทักษิณ” คือจำาเลยหนีคอร์รัปชัน คือนักโทษหนีคุก 

อย่าให้ประเทศไทยต้องแย่ไปกว่านี้อีกเลย.

มูลนิธิ พชพ.

ลมพัดผ่อนเพลาเบาจิต

ใช้ชีวิตเบาว่างกลางทุ่ง

เว้นระยะเมืองมิเฟื่องฟุ้ง

กางมุ้ง ราตรี ไม่มี ไฟฟ้า

แหล่งเรียนรู้ชีวิตมิตรรัก

ผ่อนพักกายใจได้คุณค่า

ใช้ชีวิตราคาถูกลำาลูกกา

หวังว่า โควิด จะปลิดปลง

ทุกคนต้องติดโอไมครอน 

แต่อาการไม่รุนแรงถ้าได้รับวัคซีนครบ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ตอนเย็นวันนี้ (วันที่ ๑๖ มกรา 

คม) เรื่องหมอยงหมอใหญ่ออกมาให้ความเห็นว่า ทุกคนต้อง

ติดไวรัสสายพันธุ์ โอไมครอน แต่อาการจะไม่รุนแรงถ้าได้รับ

วัคซีนครบ อ่านจบก็อยากจะถามคุณหมอยงคุณหมอใหญ่ ดังน้ี                                                                        

เหตุผลอะไรท่ีคุณหมอนำามาตัดสินว่า ถ้าไม่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

ต้องติดเชื้อทุกคนคืออะไร แล้ววัคซีนกี่โดสจึงจะถือว่า “ครบ” 

เพราะวันน้ีคุณหมอยังกำาหนดว่า ๓ โดสจึงจะพอดี แต่สาธารณ 

สุขนำาร่องไปที่ ๔  โดสแล้ว

กว่า ๒ ปีที่ผ่านมาข้อมูล ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับไวรัสและ

วัคซีนเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา อัปเดตแทบทุกวัน แต่ผลข้าง                                                                    

เคียงของวัคซีนดูเหมือนจะถูกปกปิด แต่สำาหรับผลดีของวัคซีน

จะถูกเปิดเผยและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้สงสัยว่า จะ                                                                   

ต้องรอวัคซีนเฉพาะโอไมครอน (เข็ม ๔ หรือเข็ม ๕) หรือไม่                                                      

เพราะบริษัทไฟเซอร์ประกาศว่าจะสามารถผลิตวัคซีนเฉพาะ

โอไมครอนออกมาจำาหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์น้ี แล้วถ้าโอไมครอน

ไม่หยุดการกลายพันธ์ุ หรือหยุดท่ีไวรัสประจำาถ่ินเหมือนไข้หวัด

ธรรมดาตามความเห็นของแพทย์หลายคน ที่พยายามใส่ความ

คิดให้ประชาชนว่า วิถีชีวิตของมนุษยชาติจะคงเดิม เช้ากิน

กาแฟที่กรุงเทพฯ มื้อกลางวันกินเป็ดปักกิ่งที่ฮ่องกง มื้อเย็น

กลับมาดินเนอร์ที่ห้องอาหารหรูของโรงแรม

ไม่ได้คิดหรือไม่ต้องการคิดว่าธรรมชาติต้องการปิดน่าน

ฟ้าเพื่อถนอมชั้นบรรยากาศ วิถีโลกเสรีที่เน้นระบบเศรษฐกิจ

ฟุ้งเฟ้อ แข่งร่ำาแข่งรวยนั้นทำาลายโลก

เชื่อฉันซิ อย่าเชื่อใคร โดยไร้เหตุผลน้ันเป็นหนทางสู่หายนะ 

วันนี้เฟกนิวส์มากมาย กินโน่นกินนี่แล้วมะเร็งหาย.

หนูไข่เจียว 

 

เท่าที่ติดตามคุณหมอทั้งในและต่างประเทศพูดเกี่ยวกับ

โควิด-๑๙ ก็พอสรุปได้คร่าวๆ ว่า สุดท้ายโควิด-๑๙ จะกลาย

พันธุ์ จนมีฤทธิ์เท่าไข้หวัดธรรมดา ถ้าเป็นสมมติฐานว่ามีใคร

บ้างที่ไม่เคยป่วยเป็นหวัด  ก็คงจะนำามาใช้กับโอมิครอนได้ 

สำาหรับวัคซีนครบโดส ขณะน้ีหลายประเทศเปล่ียนนิยาม

จาก ๒ เข็ม เป็น ๓ เข็มแล้วครับ ข่าวนี้รายงานโดย สำานักข่าว 

CNN เมื่อปลายปี บอกว่าการลดลงของภูมิคุ้มกันเมื่อเวลาผ่าน

ไป บวกกับการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศร่ำารวยหลาย

ประเทศพิจารณาเปลี่ยนนิยามของคำาว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 

ซึ่งแต่เดิมหมายถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ จาก ๒ เข็ม 

ชีวิตจริงที่ ไม่ตลก

ราคาและคุณภาพได้ตามพอใจ ใครใคร่ซื้อก็ซื้อ แต่ทั้งสองกลุ่ม

กรมการค้าฯ จะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ กลุ่มแรกก็ต้อง

ตรวจสอบว่าทำาถูกต้องตามกฎหรือไม่ กลุ่มที่สองก็ต้องตรวจ

สอบว่ามีการใช้ส่ิงเสพติดหรือสารก่อมะเร็งท่ีเพ่ิมรสชาติหรือไม่.

นายราเมง

 

ผมเห็นด้วยครับว่ารัฐควรจะควบคุมราคาอาหาร เพียง

แต่ต้องแบ่งกลุ่มให้ดี เอาเข้าสู่ระบบให้หมด การเปิดร้านต้อง

ขออนุญาต จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเป็นระ

ยะๆ แต่ถ้ารัฐยังไม่มีข้อมูลร้านขายข้าวแกง ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่

ในมือ ก็ไม่มีทางที่จะควบคุมได้ 

ยกตัวอย่างง่ายๆ เลยครับ ช่วงนี้หมูแพงราคาข้าวแกง  

ก๋วยเตี๋ยวขยับขึ้นไป ๑๐% พอราคาหมูลดลงเท่าปกติ ราคาข้าว

แกง ก๋วยเตี๋ยว จะลดลงตามหรือไม่ ใครเป็นผู้ต้องไปตรวจสอบ 

และที่สำาคัญประเทศไทยพร้อมที่จะทำาแบบนี้หรือยัง เพราะ

ธุรกิจทุกชนิดเข้าสู่ระบบหมายถึงภาระการเสียภาษีก็ต้องตาม

มาด้วย 

ในอเมริกา เด็กไทยบินไปฝึกงานเพื่อฝึกภาษา ใช้วีซ่า

นักเรียน ได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๐ เหรียญ มีหน้าที่สำาคัญ

คือต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลอเมริกาด้วย แต่เด็กไทยคนนั้นได้รับ

สวัสดิการพื้นฐานจากอเมริกาเช่นกัน ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อ

ให้เห็นทิศทางว่า ประเทศไทยควรจะเดินไปแบบไหนครับ.

ขอบคุณ   

   * ขอบคุณ คุณถึก กำานัน

ปลอบขวัญที่ขวัญเสีย

หลายครั้งหลายหนจนเพลีย

ช่างเรียงเขาเขี่ยคำากระเด็น

   * ช่างเรียงไทยโพสต์ยอดช่าง

อะหล่างฉ่างเห็นเห็นกลับไม่เห็น

หายไปทั้งวรรคงำาเร้น

เป็นดั่งนี้ดั่งร้อยกรองกรวดทราย

   * คำาที่ผู้เขียนเจตนาจักเขียน

เขาก็เปลี่ยนเป็นอีกความหมาย

ร้อยกรองนั้นอันตราย

คำาเดียวพาวอดวายทั้งบทตอน

   * บ่นมาเล่นเล่นพอได้บ่น

ไม่สนเอาเรื่องมาหลอกหลอน

เขียนมาเพื่อให้รู้มีกาพย์กลอน

มือสั่นคลอนเขียนมาฝึกจำาฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

โวโลดีมีร์ เซเลนสกี
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ากสถานการณ์โควิด-19 และหลายคนต้องทำางาน

จากที่บ้าน ทำาให้มีการขนส่งทั้งอาหาร พัสดุ สินค้า

มากขึ้น เป็นผลให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูง ข้อ 

มูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 (ช่วงก่อนเกิดการแพร่

ระบาดของโควิด-19) มีอัตราการสร้างขยะพลาสติกเฉลี่ย 

96 กรัม/คน/วัน ในขณะที่ปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 134 กรัม/

คน/วัน เพิ่มขึ้นกว่า 40% นี่เป็นเหตุผลที่ภาครัฐและภาค

ธุรกิจหันมาสนใจประเด็นบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ 

Eco-packaging มากขึ้น

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารยังคงมีภาพจำาเรื่องข้อ

จำากัดเรื่องต้นทุน และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่อาจไม่

สามารถใส่อาหารได้ทุกประเภท แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุ

ภัณฑ์ Eco-packaging ก้าวหน้าขึ้น มีต้นทุนที่ถูกลงกว่าเมื่อ

ก่อน จึงมีร้านอาหารเดลิเวอรีหลายแห่งเริ่มหันมาใช้บรรจุ

ภัณฑ์ดังกล่าว อย่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นบน LINE MAN ที่

มีตัวอย่างของร้านที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังถึงการปรับตัวดัง

กล่าว

สำาหรับ Sizzler หนึ่งในร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลาก

หลายของเมนูอาหารสไตล์ตะวันตกท้ังสเต๊ก ซีฟู้ด และสลัด                                                                              

ได้ตื่นตัวและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวด 

ล้อมมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว ปัจจุบัน Sizzler ใช้

บรรจุภัณฑ์รักษ์ โลกเป็นสัดส่วน 90% ของบรรจุภัณฑ์ทั้ง                                                                

หมด โดย กรีฑากร ศิริอัฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส แอล 

อาร์ ที จำากัด (Sizzler) ให้ข้อมูลว่า Eco-packaging ที่

แบรนด์เลือกใช้มีทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษที่ทำามา

จากเส้นใยคุณภาพ มีความคงทนสูง สามารถนำาเข้าไปอุ่น

ในไมโครเวฟได้ ซึ่งนำามาใช้เพื่อบรรจุสเต๊ก ยังมีกล่องกระ

ดาษคราฟต์สำาหรับบรรจุภัณฑ์ Sizzler to go ที่มีคุณสมบัติ

ทนน้ำาสลัด และคงสภาพในตู้เย็นได้ 1-2 วันอีกด้วย

แน่นอนว่า ผู้ประกอบการไม่จำาเป็นต้องดีดนิ้วแล้ว

เปล่ียนทุกอย่างในคร้ังเดียว เส้นทางบรรจุภัณฑ์ Eco-friendly 

ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก โดยสามารถเปลี่ยนทีละเล็กที

ละน้อยจนกระทั่งถึงวันที่ความต้องการใช้พลาสติกน้อยลง 

และใช้ Eco-packaging มากขึ้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการ

เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอีกขั้น

ต่อกันที่ร้านซาลาเปาไส้ไหล Phoenix Lava เป็นอีก

หนึ่งร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์ โลกเป็นสัดส่วนถึง 80% โดย 

ปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟีนิกซ์ ลาวา จำากัด บอก

ว่า กระดาษรองซาลาเปามีราคาขึ้นอยู่กับความหนาของ

กระดาษ ด้วยความที่ซาลาเปาของเราเป็นไส้ลาวา มีความ

หนักกว่าซาลาเปาไส้อื่นๆ จึงต้องใช้กระดาษที่หนาประมาณ 

325-350 แกรม ในขณะที่ซาลาเปาทั่วไปใช้อยู่ที่ 250-300 

แกรม

ปัจจุบัน Eco-packaging เข้าถึงได้ง่าย ด้วยราคาที่

ถูกลงเรื่อยๆ ทำาให้เห็นหลายร้านหันมาใช้กันมากขึ้น ใน

อนาคตเรื่องของกฎหมายการบังคับใช้พลาสติกคงจะเกิด

ขึ้นและเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบการร้านอื่นๆ 

อาจเริ่มต้นจากการทดลองเปลี่ยนสินค้าเพียง 1-2 ชิ้น จาก

สินค้าทั้งหมดให้เป็น Eco-packaging ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

ร้านอาหารเมนูขวัญใจคนไทยอย่างกะเพราจากร้าน

เผ็ดมาร์คที่มีระดับความเผ็ดแบบ “เผ็ดมาก” จนกลายเป็น                                                                           

รสชาติเอกลักษณ์ท่ีลูกค้าพูดถึง ร้านมียอดขายหลักมาจาก การ

เดลิเวอรีกว่า 80% โดยผู้ร่วมก่อต้ังอย่าง กิตติเดช วิมลรัตน์ 

ระบุว่า ทางร้านใช้เวลากว่า 1 ปีในการวางแผน ปรับสูตร 

รวมไปถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ DezpaX เพื่อพัฒนา

ดีไซน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ Eco-packaging มี

ต้นทุนท่ีสูงกว่าพลาสติกในระดับหน่ึง เผ็ดมาร์คยินดีลดกำาไร

ลง 2-3 บาทต่อออเดอร์ เลือกใช้ Eco-packaging สำาหรับ

ส่งเดลิเวอรีทาง LINE MAN และช่องทางอื่นๆ

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลาย

แพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีการวิจัยและ

พัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์วงการฟู้ดเดลิเวอรีเพิ่ม

ขึ้น การผลิตที่มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำาลง นำามาสู่

ราคาสินค้าต่ำาลงมากถึง 50% ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน

มา ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับร้านอาหารได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูล

จาก DezpaX.com บอกว่า จากปี 2564 มีแนวโน้มผู้สั่ง

ซื้อบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเยื่อธรรมชาติจาก DezpaX 

เพิ่มมากขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน และในตลาดใช้

บรรจุภัณฑ์ โฟมลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นพัฒนาการที่ดี

มากสำาหรับร้านอาหารในประเทศไทย.

ถอดบทเรียนเทรนด์แพ็กเกจรักษ์ โลก

เศรษฐกิจ

จ

รับเหมารายใหญ่ที่มีงานในมือตุนไว้เพียบ! ตอนนี้คง

ต้องยกให้กับ บมจ.พรีบิลท์ (PREB) ได้ยินว่าช่วงนี้กอด 

backlog แน่นกว่า 8 พัน

ล้านบาท เรียกได้ว่าอยู่ใน

ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง แถม

บิ๊กบอสคนขยันอย่าง วิโรจน์  

เจริญตรา ประกาศลั่นเดิน

หน้าเต็มร้อย บุกตะลุยหา

งานใหม่มาเติมพอร์ตไม่ได้                                     

หยุด ส่วนปีนี้ PREB มีโครง 

การเตรียมส่งมอบอีกเพียบ! 

แบบนี้ ไม่ต้องเดา ผลงานโต

วันโตคืน.

ผู้

บุกตะลุย

วิโรจน์  

เจริญตรา

สศช.ถกคลัง-ธปท.แก้หนี้ครัวเรือน

ส่งมอบ • นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสาร

องค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น พร้อมตัวแทนพนักงานกลุ่มบางจากฯ ร่วมส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว ภาย

ใต้ โครงการ “ปฏิทินเก่า...เราขอ” แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย

ปฏิทินดังกล่าวได้รับมาจากพนักงานบางจากฯ และบริษัทในกลุ่มที่ร่วมปันน้ำาใจนำามาบริจาค 1,300 ชิ้น 

เพื่อนำาไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์สื่อการสอนแก่ผู้พิการทางสายตา สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และเป็น

ส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม.

สังคมเศรษฐกิจวันนี้เริ่มด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ 

เทศไทย หรือ กฟผ. โชว์ศักยภาพ 3 สุดยอดผลงานการพัฒนา

ธุรกิจและนวัตกรรม “EGAT Smart Energy Solutions” ในงาน

ระดับโลก World Expo 2020 Dubai ในสัปดาห์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2565 ณ เมือง 

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ...•

มาท่ี เบสท์ เอ็กซ์เพรส มอบคูปองส่วนลดค่าส่งสุดพิเศษ                                                                                   

สูงสุดถึง 800 บาท เฉพาะลูกค้า V Rich ท่ีลงทะเบียน 500 ท่าน                                                                                              

แรกเท่านั้น (จำากัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน) สำาหรับการส่งพัสดุตั้งแต่                                                                                      

40 ชิ้นขึ้นไป ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://forms.gle/2Tak 

BBXtJYEEx1sGA โปรโมชันต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ 

จนกว่าสิทธ์ิจะเต็ม และโค้ดโปรโมชันจะต้องใช้ภายใน 3 วันหลังจาก

ได้รับ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี LINE Official Account: 

@BESTEXPRESSTH คลิกลิงก์ http://nav.cx/yKWubHS ...•

ด้าน QTC จัดสัมมนาไขความลับของหม้อแปลงประหยัดพลัง                                                                                                          

งาน (Super Low Loss) พร้อมกับอุปกรณ์เสริม Smart Transformer 

Monitoring System ในงานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนร่วมงานท่ี 

https://forms.gle/47sF8c896T7337oj6 ซ่ึงมีวิทยากรพิเศษอย่าง ปณิธาน                                                                                                 

ธรรมภิญโญ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต มาให้

ความรู้เก่ียวกับหม้อแปลงประหยัดไฟและแชร์ทริกการใช้งานระบบ

อัจฉริยะ เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นหม้อแปลงไฟ

ฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.

gle/47sF8c896T7337oj6  รีบลงทะเบียนแล้วมาเจอกันในงานสัมมนา

ออนไลน์ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 14.00-16.00 น. ...•

ปิดท้ายด้วย อารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบแพลตฟอร์ม

เสนอขายประกันออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จริงใจ เข้าใจ เติบโต

ไปพร้อมกัน” โดยนายชาญฤทธ์ิ สุกปล่ัง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่าย

วิเคราะห์และกลยุทธ์นายหน้าประกันภัย บมจ.เงินติดล้อ นำาทีม

งานเตรียมจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนายหน้าประกันภัยและนัก

ขายอิสระกับกิจกรรม “Areegator Open House เปิดบ้านสร้างการ

เติบโตไปพร้อมกัน” พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยกิจกรรมดัง

กล่าวจะจัดในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-20.00 น. ในรูป

แบบ virtual online ผ่านช่องทาง Zoom สนใจร่วมกิจกรรม สามารถ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ี https://bit.ly/3uwwgR5 ...•

เคาะงบลงทุน5ปีเบนเข็มลุยธุรกิจไลฟ์สไตล์
ไทยโพสต์ • OR โชว์กำาไรปี 64 ทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท โตกว่า 

30.5% พร้อมเคาะงบลงทุน 5 ปี 9.35 หมื่นล้านบาท ลุยเพิ่มสัดส่วน

กำาไรจากธุรกิจไลฟ์สไตล์-นวัตกรรม พร้อมตั้งเป้าปี 65 ขยายปั๊ม 

129 สาขา อเมซอน 389 แห่ง

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหา 

ชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ผลการ

ดำาเนินการปี 2564 มีรายได้ขาย

และบริการ 511,799 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 19.4% จากปีก่อน และ

มีกำาไรสุทธิ 11,474 ล้านบาท สูงข้ึน

กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,683 

ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 30.5% ทั้ง

จากรายได้ขายและบริการ และ                                

EBITDA หรือกำาไรก่อนการหัก

ดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเสื่อม ท่ีเพ่ิม                                                

ข้ึนอยู่ท่ี 20,335 ล้านบาท โดยแบ่ง

เป็นสัดส่วนจากธุรกิจเก่ียวกับน้ำามัน 

75.6% ธุรกิจท่ีไม่ใช่น้ำามัน (นอน

ออยล์) แบ่งเป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ 

20.6% ธุรกิจต่างประเทศ 3.6% และ                                               

จากส่วนอื่นๆ อีก 0.2%

ท้ังน้ี โออาร์ได้วางงบลงทุน                                                   

5 ปี (2565-2569) วงเงิน 9.35 

หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบลงทุน

ในธุรกิจเก่ียวกับน้ำามัน 36.3% ธุรกิจ                    

ท่ีไม่ใช่น้ำามัน (นอนออยล์) แบ่ง

เป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ 21.8% 

การลงทุนด้านนวัตกรรม 20.4% 

ธุรกิจต่างประเทศ 14.2% และระบบ                                              

โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูโภค

และอื่นๆ อีก 7.3% ซ่ึงคาดหวังให้

สัดส่วนการเติบโตของ EBITDA ใน

ช่วง 5 ปีในกลุ่มธุรกิจน้ำามันจาก

ปัจจุบันอยู่ท่ี 75.6% ลงมาอยู่ท่ี 45%                                        

เนื่องจากแม้จะมองว่าธุรกิจน้ำามัน

จะโตข้ึน แต่ต้องการขยายการเติบ                

โตในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และ

นวัตกรรมให้มากกว่า โดยต้ังเป้าว่า

จะโตจาก 20.6% เป็น 39% ขณะ

ท่ีธุรกิจจากต่างประเทศก็จะเพ่ิมข้ึน

จาก 3.6% เป็น 15% ในช่วง 5 ปี

ขณะท่ี ในปี 2565 โอ

อาร์ต้ังเป้าจะขยายสาขาเพ่ิม

ข้ึน 103 สาขา รวมถึงเดินหน้า

พัฒนาสาขาท่ีไม่เป็นไปตามเป้า

ของปีท่ีแล้วอีก 26 สาขา ทำาให้

ในปีน้ีจะขยายท้ังส้ิน 129 สาขา 

และต้ังเป้าต้ังสถานีชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) ในพ้ืนท่ีสถานีบริการ

น้ำามัน (ป๊ัม) เพ่ิม 200 แห่ง ซ่ึงต้อง

รอใบอนุญาตจากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) อนุมัติควบคู่ไปด้วย ซ่ึง

จะทำาให้ส้ินปีมีท้ังส้ิน 300 แห่ง 

ขณะท่ีนอกป๊ัมจะมีความสามารถ

พัฒนาและติดต้ังได้ในปีน้ีอีก 150 

แห่ง ขณะเดียวกันเตรียมขยาย

ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในปีน้ี 

389 สาขาท้ังในและต่างประเทศ 

ส่วนธุรกิจต่างประเทศปีน้ีต้ังเป้า

ขยายสถานีบริการน้ำามัน 73 แห่ง

ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา 

และฟิลิปปินส์.

จิราพร ขาวสวัสดิ์

กบอ.ตั้งบริษัทลูกดูแลเมืองการบิน

ไทยโพสต์ • “สภาพัฒน์” จ่อถก

คลัง-แบงก์ชาติ งัดมาตรการดูแล

ปัญหาหนี้ครัวเรือน ระบุไม่ใช่พัก

หนี้ หวั่นลูกหนี้เสียวินัยทางการ

เงิน ด้าน “คลัง” ระบุยังไม่น่า

เป็นห่วง เหตุส่วนใหญ่เป็นหนี้

เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความ

มั่งคั่ง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิ                                     

การสำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผย

ว่า หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่น่า

เป็นห่วง เพราะมีผลต่อการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ ซึ่งสภาพัฒน์เตรียมจะ                                          

หารือกับกระทรวงการคลัง ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อ

ออกมาตรการดูแลให้เหมาะสม

ที่สุด แต่คงไม่ใช่มาตรการพักหนี้ 

เพราะกังวลว่าจะทำาให้ลูกหนี้เสีย

วินัยทางการเงิน ทั้งนี้มาตรการ

แก้หนี้ครัวเรือนจะต้องพุ่งเป้า

หมายไปให้ตรงกลุ่ม ซึ่งคาดว่า

จะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ โดยต้องดู

ข้อมูลให้ชัดเจนเสียก่อน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง กล่าวว่า หนี้

ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังไม่อยู่

ในระดับที่น่าเป็นห่วง เพราะส่วน

ใหญ่เป็นการกู้มาเพื่อประกอบ

อาชีพ เป็นหนี้ที่สะสมความมั่งคั่ง 

ซื้อสินทรัพย์ ประกอบอาชีพให้

รายได้เพิ่ม ขณะที่หนี้เพื่อการ

บริโภคนั้นยังมีจำานวนไม่มากนัก

“สภาพัฒน์คงเป็นห่วงว่า

สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะ

นี้ จะทำาอย่างไรให้คนที่มีหนี้ มี

รายได้เพียงพอเพื่อใช้จ่ายในชีวิต

ประจำาวันและชำาระหนี้ ได้ เพื่อ

ไม่ ให้ เกิดเป็นดินพอกหางหมู 

โดยคาดว่าสภาพัฒน์คงจะเข้า

มาหารือกับกระทรวงการคลังใน

ประเด็นนี้” นายพรชัยกล่าว

อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 3/                                    

2564 สัดส่วนหนี้จีดีพีของประ 

เทศไทย อยู่ที่ 14.34 ล้านล้าน

บาท ขยายตัว 4.2% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน แต่ไม่มีนัย

สำาคัญอะไร เนื่องจากเป็นการเติบ 

โตจากฐานต่ำา โดยในจำานวนนี้

คิดเป็นหนี้ครัวเรือนเพื่อสะสม

ทรัพย์สินและประกอบอาชีพมาก           

กว่า 65% ขณะที่หนี้เสีย (เอ็นพี

แอล) ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.8-

2.9% ต่อจีดีพี.

รุ่งนภา สารพิน

การดิ่งลงแรงของตลาดวานนี้ (21 ก.พ.65) เป็นผลมา

จากการขายหุ้นของกองทุนแต่เพียงผู้เดียว นั่นคงเป็นเจตนา

ของผู้ขายโดยเฉพาะ เพราะเมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ                                                                       

แม้ว่าจะมีปัจจัยลบอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับไทยโดย 

ตรง อย่างกรณีความตึงเครียดในยูเครนก็เป็นเรื่องค่อนข้างไกล

มาก อาจมีผลกระทบกับตลาดหุ้นทางสหรัฐและยุโรปเพราะ

เป็นคู่กรณีกันทางอ้อม แต่ก็ต้องการแสดงอำานาจทางการเมือง 

จึงเหมือนจะออกมาแสดงอาการไม่พอใจกับทางรัสเซีย มีทั้ง

การข่มขู่และโจมตีทางสื่อ แต่ทางรัสเซียก็ไม่ยอมอ่อนข้อ กลับ

ทำาสงครามจิตวิทยาตอบโต้ ไม่ว่าเป็นการส่งกำาลังทหารเข้าประ                                                                   

ชิดชายแดนยูเครนและการซ้อมรบนิวเคลียร์ข่มขวัญ คงน่า

แปลกใจหากกองทุนจะตื่นกับประเด็นน้ี เพราะนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ 

กลับมองตรงกันข้าม มองเป็นเรื่องที่จะคลี่คลายได้ในระยะต่อ

ไป เรื่องที่จะเกิดบานปลายกลายเป็นสงครามโลกเป็นไปได้ยากมาก 

แต่ผลทางจิตวิทยาจะเกิดกับนักเก็งกำาไรได้ตลอดเวลา ทำาให้มอง

กองทุนดูจะเน้นการเก็งกำาไรมากกว่าการลงทุนแล้ว จึงแตกต่าง

จากกองทุนในอดีตที่เน้นการลงทุนมากกว่าเล่นเก็งกำาไร

ท่ีน่าพิจารณาคือ พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 

แทนที่ข่าวภายนอกจะมีผลทางจิตวิทยากับนักลงทุนต่างชาติ กลับ

คิดตรงกันข้าม เหมือนจะมองเป็นจังหวะและโอกาสในการเข้าลงทุน

มากกว่า ทำาให้นักลงทุนต่างชาติยังคงกลับมาซื้อหุ้นต่อไป วานนี้

ซื้อเพิ่มไปอีก 1,466.22 ล้านบาท หลายคนคงไม่คิดว่านักลงทุนต่าง

ชาติจะกลับมาซื้อหุ้น เพราะสุดสัปดาห์ก่อนได้ขายหุ้นออกเป็นวัน

แรกจากที่ซื้อเข้าพอร์ตต่อเนื่องยาวนาน 9 วันทำาการ จึงต้อง

มองรอบนี้นักลงทุนต่างชาติอาจต้องการลงทุนจริงๆ ส่วนนัก

ลงทุนทั่วไปหลังจากได้ขายหุ้นออกมาระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มกลับ

มาซื้ออีกครั้ง ดูจะเป็นหลักการคิดในการลงทุนตามปกติ คือ 

ต้องซื้อเมื่อตลาดปรับฐาน พบว่าวานนี้นักลงทุนทั่วไปซื้อมาก

ถึง 1,387.49 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อไปแล้วเกือบ 2,200 

ล้านบาท เป็นกลยุทธ์การลงทุนปกติที่นักลงทุนทั่วไปทำามาตลอด 

ดังนั้นแม้ดัชนีจะหลุดลงต่ำากว่า 1,700 จุด กลับต้องมองเป็น

โอกาสมากกว่าวิกฤต

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มธนาคาร การอ่อนตัวของ

ราคาเป็นจังหวะในการเลือกลงทุน เพราะ

ธุรกิจยังดี ไม่ว่าจะเป็น BBL, KBANK และ 

SCB กลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำามันจะผันผวน

สูง แต่ราคาก็ยืนในระดับสูงจึงดีกับธุรกิจ น่า

มองที่ TOP, ACC และ GPSC กลุ่มไฟแนนซ์

ดูตลาดมีวอลุ่มหนามากธุรกิจจะมีกำาไรดี น่า

มองที่ BAM, BYD และ CGH กลุ่มพาณิชย์

เศรษฐกิจโตธุรกิจจะดี น่ามองที่ BEAUTY, 

DOHOME และ ILM หุ้นรายตัวที่น่ามองมี 

CPI, AMATA และ PTTGC เป็นต้น

เศรษฐกิจกำาลังฟื้นตัวมากขึ้น จะมีผล

ให้ธุรกิจในตลาดมีกำาไรดีในปี 2565 นี้ จึงควร

ทยอยเลือกหุ้นพื้นฐานดีลงทุนต่อไป.

ตลาดปรับฐานเป็นจังหวะการลงทุน

21/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,831.05 9,486.16 -3,655.11
 8,528.19 7,726.79 801.40
 46,248.06 44,781.84 1,466.22
 44,336.77 42,949.28 1,387.49

104,944.07
-18.88

1,694.32
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 31.64 32.36
ยูโร 35.80 36.78
ปอนดสเตอรลิง 42.82 44.00
เยน (100 เยน) 27.34 28.15
หยวนจีน 4.76 5.16
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,750 28,850
ทองรูปพรรณ 28,227 29,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

AAVอ่วมหนัก

COVIDทุบเละ

จ่อทบทวนแผน

วิภาวดีรังสิต • นายสันติสุข 

คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร สายการบินไทยแอร์เอ                                             

เชีย และ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 

(AAV) เปิดเผยว่า จากสถาน                                        

การณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-                                                  

19 สายพันธุ์ โอมิครอนระบาด

มากขึ้น ทำาให้บริษัทเตรียมทบ 

ทวนเป้าประมาณการจำานวนผู้

โดยสารในปี 2565 จากเดิมที่                                               

13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นการประ                                       

มาณการช่วงท่ียังไม่มีการระบาด 

ในช่วงเดือน ม.ค.-15 ก.พ.2565 

อัตราบรรทุกผู้ โดยสารอยู่ที่ประ                                             

มาณ 75% แต่จากการแพร่

ระบาดทำาให้การเดินทางไม่ค่อย                                             

คึกคักมากนัก คาดว่าท้ังไตรมาส 

1/2565 จะมีจำานวนผู้ โดยสาร

ใกล้เคียงไตรมาส 4/2564

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยราคา

น้ำามันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้

เห็นว่าเป็นเพียงผลกระทบช่วง

สั้น ขณะที่ในช่วงปลายเดือน 

ธ.ค.64 ที่เริ่มเห็นการระบาด

ของสายพันธ์ุ โอมิครอนมากข้ึน                                       

ทำาให้ ไทยแอร์เอเชียต้องเลื่อน                                              

เปิดทำาการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-

สิงคโปร์ ไปเป็นเดือน มี.ค.65                              

และยังมีแผนกลับมาบินเส้น

ทางไปยังมาเลเซีย 1 จุดบินใน

วันที่ 1 มี.ค.65 และเวียดนาม        

2 เมือง คือ โฮจิมินห์ และฮา                          

นอย ในเดือน มี.ค.เช่นกันสำาหรับ

เกาหลีและญ่ีปุ่นท่ีเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดฮิตของนักท่อง

เที่ยวไทย คาดว่าจะสามารถ

กลับมาเปิดบินในช่วงคร่ึงปีหลัง 

อย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับประเทศ

ปลายทางว่าจะเปิดประเทศรับ

นักท่องเที่ยวหรือไม่. 

ไทยโพสต์ • กบอ.ไฟเขียวตั้ง

บริษัทลูกอีอีซี พัฒนาสินทรัพย์

สนามบิน บริการเมืองการบิน

อู่ตะเภา ฟุ้ง 4 เมกะโปรเจ็กต์

คืบ ดำาเนินการลงทุนได้ตามแผน

ภายในปีนี้

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(อีอีซี) เปิดเผยภายหลังการประ 

ชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

การพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษ

ภาคตะวันออก (กบอ.) เปิดเผย

ว่า ได้จัดตั้งบริษัท อีอีซี พัฒนา

สินทรัพย์สนามบิน จำากัด โดย

อีอีซีจะถือหุ้น 100% ให้เป็น

หน่วยงานพัฒนา MRO ร่วมกับ

เอกชน โดยการทำางานจะมีการ

ประสานงานใกล้ชิดกับ UTA ที่

พัฒนาสนามบินให้เป็นเมืองการ

บินภาคตะวันออกโดยสมบูรณ์ 

เนื่ องจากมีภารกิจ เพิ่มขึ้นจึ ง

ต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ

โดยตรง และการตั้งเป็นบริษัท

ลูกจะช่วยให้เกิดความคล่องตัว

ในการบริหารงานมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบอ.               

รับทราบความก้าวหน้าการดำา                  

เนินงานโครงการที่สำาคัญๆ ได้แก่ 

การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน

หลักซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุุน 

รัฐ-เอกชน (PPP) ได้แก่ รถไฟ

ความเร็วสูงฯ สนามบินอู่ตะเภา 

ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือ

แหลมฉบัง โดยทั้ง 4 โครงการ

มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง

และส่งมอบพื้นที่ โครงการต่อ                                            

เนื่อง พร้อมผลักดันให้ทุกโครง 

การดำาเนินการลงทุนได้ตาม

แผนภายในปี 2565 รวมถึงได้

ประสานงานร่วมกับ ปตท.ศึกษา

แนวทางขับเคลื่อนโครงการ

ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก 

(EFC) ที่ได้หารือร่วมกับกลุ่ม

เกษตรกร ผู้ประกอบการห้องเย็น 

อบจ.ระยองเพิ่มเติม นำาไปสู่การ

ปรับแผนการดำาเนินธุรกิจอย่าง

ครบวงจร.
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แบงก์ ไทยอู้ฟู่64โกยทะลัก
สินเชื่อแกร่ง-สำ�รองกระฉูด!

ธปท.ห่วงโควิดดันNPLปะทุ

เสนาส่ง 4 คอนโดฯ 2,000 ล้านรุกตลาด 

น�งเกษร� ธัญลักษณ์ภ�คย์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.เสน�

ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยว่� ได้ส่งคอนโดฯ แบรนด์เสน�คิทท์  4 

โครงก�ร มูลค่�กว่� 2,000 ล้�นบ�ท เพื่อจับกลุ่มคนซื้ออยู่จริง-

ใกล้แหล่งง�น-ใกล้รถไฟฟ้� โลเกชันติดถนนติว�นนท์, ศรีด่�น     

พรีเซลพร้อมกัน 26-27 ก.พ.นี้ ส่วนย่�นบ�งแค เปิดช็อป 5-6                                                                                             

มี.ค. และอีก 1 โลเกชัน ละแวกรังสิต-คลอง 4 พรีเซล 26-27 

มี.ค.65

KTIS มั่นใจผลการดำาเนินงานปีนี้ดีกว่าปีก่อน

น�ยสมช�ย สุวจิตต�นนท์ ผู้ช่วยประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูก�ร์ คอร์ปอเรชั่น 

หรือกลุ่ม KTIS เปิดเผยว่� ผลก�รดำ�เนินง�นไตรม�สแรกปี 65 

(ต.ค.-ธ.ค.64) ยังไม่ส�ม�รถสะท้อนภ�พธุรกิจทั้งปี  เพร�ะเพิ่งเปิด

หีบอ้อยในช่วงเดือนธันว�คม ซึ่งเป็นปล�ยไตรม�สแล้ว ผลผลิต

น้ำ�ต�ลยังอยู่ในกระบวนก�รผลิต แต่รับรู้ต้นทุนค่�อ้อยที่สูงขึ้นไป                   

แล้ว อีกทั้งผลพลอยได้จ�กก�รหีบอ้อย อย่�งช�นอ้อยและโมล�ส 

ก็ยังไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังส�ยธุรกิจต่อเนื่องอย่�งเต็มที่ ก�รรับรู้ร�ย

ได้ของส�ยธุรกิจต่�งๆ จึงยังน้อย  มั่นใจไตรม�สถัดๆ ไป ผลก�ร

ดำ�เนินง�นจะดีข้ึน เพร�ะปีน้ีมีผลผลิตอ้อยและน้ำ�ต�ลม�กข้ึน ร�ค�                                                                                     

น้ำ�ต�ลตล�ดโลกก็อยู่ในระดับท่ีสูงกว่�ปีก่อน ส่วนส�ยธุรกิจชีวภ�พ 

ทั้งไฟฟ้� เยื่อกระด�ษ และเอท�นอล ก็มีวัตถุดิบป้อนเข้�โรงง�น

ม�กขึ้น จึงค�ดว่�จะมียอดข�ยเติบโตขึ้นทุกส�ยธุรกิจ

‘บริทาเนีย’ เปิด 12 โครงการใหม่ 

น�งศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บมจ. 

บริท�เนีย หรือ BRI เปิดเผยว่� แผนยุทธศ�สตร์ปี 2022 นั้น จะ

มุ่งขย�ยทำ�เลสู่จังหวัดหัวเมืองท่ีมีศักยภ�พ ร่วมทุนขย�ยธุรกิจ ผนึก

พันธมิตร เพื่อนำ�เทคโนโลยีเพื่อก�รอยู่อ�ศัยม�พัฒน�บ้�น โดย

นำ�ร่องติดตั้งระบบพลังง�นท�งเลือกในพื้นที่ส่วนกล�งของบ้�น

แบรนด์แกรนด์บริท�เนีย ชูจุดเด่นแบบบ้�นรุ่นใหม่ตอบสนองก�ร

ใช้ชีวิตในบ้�นม�กขึ้น ดีไซน์พื้นที่ร่วมกันของสม�ชิก ห้องนอนที่

กว้�งขึ้นและรองรับผู้สูงอ�ยุ รุกเปิดโครงก�รใหม่เพิ่มเป็น 12 โปร

เจ็กต์ ตั้งเป้�ยอดข�ยปีนี้ 11,000 ล้�นบ�ท และรับรู้ร�ยได้ 7,250 

ล้�นบ�ท  

ทช.เปิดใช้ถนนสาย นม.3127 จ.นครราชสีมา 

ร�ยง�นข่�วจ�กกรมท�งหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่� สำ�นัก 

ง�นท�งหลวงชนบทท่ี 5 (นครร�ชสีม�) ดำ�เนินโครงก�รซ่อมสร้�ง                                                                                

ผิวจร�จรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท�งหลวงชนบทส�ย นม.3127                                                                                            

แยกท�งหลวงหม�ยเลข 207-บ้�นไทรง�ม อ.พิม�ย จ.นครร�ชสีม� 

ช่วง กม.ที่ 14+600 ถึง กม.ที่ 18+100 รวมระยะท�ง 3.5 กม. แล้ว

เสร็จ และเปิดให้ประช�ชนสัญจรเรียบร้อย เส้นท�งดังกล่�วเป็น

เส้นท�งส�ยสำ�คัญที่เชื่อมต่อระหว่�ง อ.พิม�ย และ อ.โนนแดง 

ผ่�นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้�วหอมมะลิขน�ดใหญ่ 

รวมทั้งเป็นเส้นท�งเชื่อมต่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์ 

อ�ทิ ปร�ส�ทหินพิม�ย, ปร�ส�ทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์, ปร�ส�ท

หินพนมสว�ย จ.สุรินทร์.  

สุวรรณี เจษฎาศักดิ์

น�งส�วสุวรรณี เจษฎ�

ศักดิ์ ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย

ถึงผลก�รดำ�เนินง�นของระบบ

ธน�ค�รพ�ณิชย์ปี 2564 ว่� ระบบ                                               

ธน�ค�รพ�ณิชย์มีคว�มเข้มแข็ง 

โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 3.03 ล้�น

ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ส่วนเงินกอง 

ทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS ratio) ที่ 

19.9% เงินสำ�รองอยู่ในระดับสูงที่ 

8.89 แสนล้�นบ�ท

ทั้งนี้ ภ�พรวมก�รเติบโต

ของสินเชื่อระบบธน�ค�รพ�ณิชย์

ในปี 2564 ขย�ยตัวที่ 6.5% เพิ่ม

ข้ึนจ�กปีก่อนหน้�ท่ีขย�ยตัว 5.1% 

โดยสินเชื่อธุรกิจขย�ยตัว 7.9% 

เมื่อเทียบกับปีก่อน สินเชื่อธุรกิจ

ขน�ดใหญ่ขย�ยตัวในเกือบทุก

ประเภทธุรกิจ สะท้อนคว�มต้อง 

ก�รเงินทุนต�มก�รฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ ส่วนสินเชื่อธุรกิจเอส 

เอ็มอีขย�ยตัวต่อเนื่อง

โดยคุณภ�พสินเชื่อของ                               

ระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ปี 2564 ค่อน

ข้�งทรงตัวจ�กปีก่อน จ�กก�รปรับ

โครงสร้�งหนี้และม�ตรก�รช่วย

เหลือลูกหน้ี โดยยอดคงค้�งสินเชื่อ                                                 

ด้อยคุณภ�พ (NPL หรือ stage 3) 

เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5.3 แสนล้�นบ�ท คิด

เป็น 2.98% ต่อสินเชื่อรวม ด้�น

เครดิตต่อสินเชื่อรวม (SICR หรือ 

stage 2) อยู่ที่ 6.39% ลดลงเล็ก

น้อยจ�กปีก่อนที่ 6.62%

อย่�งไรก็ดีปี 2564 ระบบ

ธน�ค�รพ�ณิชย์มีกำ�ไรสุทธิ  1.81 แสน                                                                    

ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อน 23.6%                                 

โดยหลังจ�กค่�ใช้จ่�ยสำ�รองท่ี                                 

ลดลงจ�กก�รกันสำ�รองในระดับ                         

ไทยโพสต์ • “ธปท.” อวดผลงานธนาคารพาณิชย์ปี 64 ยังแกร่ง  

โกยกำาไร 1.81 แสนล้านบาท สินเชื่อโต 6.5% เงินสำารองทะลัก รับ

วิกฤตหนัก-ยาวนาน หวั่นทำาหนี้เสียปะทุ ฟุ้งมาตรการแก้หนี้ระยะ

ยาวช่วยได้

สูงในปีก่อน ประกอบกับก�รควบ 

คุมค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นส่งผลให้

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉล่ีย                                 

(ROA) เพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ 0.81% จ�ก

ปีก่อนที่ 0.69%

น�งส�วสุวรรณีกล่�วอีกว่�                                                

ยอมรับว่�จ�กวิกฤตที่หนักและ

ย�วน�น มีคว�มไม่แน่นอนสูง ก�ร 

ฟื้นตัวไม่เท่�เทียม อ�จส่งผลให้มี

ลูกหนี้บ�งกลุ่มทยอยเป็นหนี้เสีย

ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะกลุ่มที่ไปไม่ไหว

จริงๆ เช่น ลูกหนี้ธุรกิจกลุ่มที่ปิด

กิจก�ร เลิกกิจก�รหรือติดต่อไม่ได้ 

เป็นต้น แต่เชื่อว่�จ�กก�รบริห�ร

จัดก�รและคว�มพย�ย�มในก�ร

ผลักดันให้สถ�บันก�รเงินยังคง

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไปต่อได้ผ่�น

ม�ตรก�รแก้หนี้ระยะย�ว (3 ก.ย.) 

ซึ่งมีผลถึงสิ้นปี 2566 จะเป็นกลไก

สำ�คัญ โดยระหว่�งนี้ธน�ค�รและ

ลูกหนี้เร่งเจรจ�เพื่อห�ท�งออก 

ซึ่งม�ตรก�รดังกล่�วแสดงให้เห็น

ว่�ช่วยลูกหนี้ ได้ ไม่เช่นนั้นหนี้เสีย

น่�จะปรับเพิ่มขึ้นกว่�นี้.

ดกันมาเยอะละกับความเหลื่อมล้ำา ดูเหมือนว่ายิ่งพูดยิ่งห่าง

ไกล ยิ่งตอกย้ำ� สร้�งคว�มรันทด ท้อ เศร้�สร้อย หม่นหมอง

ในใจ และสังคมสิ้นหวัง  

จะมีใครสักคนที่กระโดดกระโจนลงมือทำ� นับคน นับนิ้วกัน

ได้ ยิ่งห�กเจ�ะลงไปอีกว่� ไม่เพียงมอบของ ถ่�ยรูป แล้วกลับบ้�นไป

นอนในห้องแอร์เย็นฉ่ำ� โพสต์ลงโซเซียลส่วนตัวให้สังคมกดไลค์ กด

เมนต์ นั่นซิ...จะมีบ้�งไหม...  

ตอบคำ�ถ�มข้�งบนว่� พอมีนะ... ลงมือทำ�แบบคลุกดิน คลุก

ฝุ่น ฝังตัวในพื้นที่ รอนแรมในหล�ยจังหวัด ให้คนได้พอมีกำ�ลังใจ มีพี่

เลี้ยง มีแสงสว่�ง ภ�ครัฐบ�ลอ�จเป็นหน้�ที่ที่ต้องทำ�ง�นกันอยู่แล้ว 

แต่ภ�คเอกชนที่เข้�ไปประส�น ย่อมเกิดพลัง แบบว้�ว...ว้�ว...ได้ แม้

EarthSafe

พู

จะเป็นจุดเล็ก แต่เป็นก�รเริ่มต้นแบบยิ่งใหญ่ในหัวใจ ที่เปี่ยมคว�มหวัง

ของช�ติบ้�นเมือง    

พี่ ไก่-สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ แทนก�รเรียก

ตัวเองว่� “พี่ไก่” เป็นคำ�น่�รักๆ ที่ทุกคนเข้�ถึงเธอ

ได้แบบสบ�ยๆ ก้�วข้�มสกุลดัง หรือไฮโซ หรือ  

เซเลบจ�กเมืองกรุงไปได้แบบสบ�ยใจ ที่ช�วบ้�น

จะกล้�พูด กล้�เล่� และเปิดใจกับเธอ  

ห�กจะเล่�ถึงง�นของเธอคนนี้ เชื่อว่�หล�ย

คนคงได้เจอข่�วของเธอม�กม�ยในหล�ยสื่ออยู่

แล้ว ทั้งส�มี-สุทธิธรรม จิร�ธิวัฒน์ และลูกๆ ของ

เธอ ที่เป็นเจนส�ม และทำ�ง�นรับช่วงต่อ ของ

ตระกูล “จิร�ธิวัฒน์” กันไปแล้วล่ะ...

เล่�แบบสนุกๆ เฮฮ�มั่กม�ก ..ส�วสวย

นัยน์ต�แขก เป็นลูกหล�นจ�กแดนใต้ บิด�-เป็น 

“สุวรรณจินด�” ม�รด�-เป็น “วัฒน�ย�กร” 

ลูกส�วคนนี้ถูกส่งเข้�กรุง จึงพูดปักษ์ใต้ไม่ได้ซะ

แล้ว เข้�เรียนที่ร�ชินีบน ต่อที่จุฬ�ฯ เป็นด�ว

จุฬ�ฯ และเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่ง โดยมีจิรนันท์ 

พิตรปรีช� เป็นรุ่นน้อง    

เป็นครอบครัวที่มีเชื้อแถว ชื่อ สัณหจุฑา เป็นชื่อตัว ที่ไม่เคย

เปลี่ยน บรรพบุรุษปลื้มใจตั้งให้กับลูกหล�น อันแปล ถอดคว�มหม�ยว่� 

“เป็นผู้อยู่เหนือคว�มดีทั้งปวง”    

พบรักกับหนุ่มตระกูลดัง ชีวิตจึงเข้�วง

โคจรไฮโซนับจ�กนั้นม� วันนี้....ผ่�นหลักหก

กับก�รเป็นคุณแม่ลูกสอง และคุณย�ย-คุณย่�

ของหล�นๆ อีก 4 คน    

ย้อนเวล�พบว่�ตัวเองสนใจง�นด้�น

เกษตรอินทรีย์ เมื่อกว่� 20 ปีท่ีผ่�นม� เมื่อ

จังหวะเวล�ของก�รไปเท่ียวท�งภ�คเหนือ 

บนดอย บนเข� อ�ก�ศดี ปลูกพืชผัก ห�ก

ปลอดภัย ไร้เคมี น่�จะดีกับสุขภ�พของคนไทย 

ท่ีจะไม่สะสมเกิดโรคภัยต่�งๆ ท่ีอ�จจะต�มม�  

เมื่อมีคนชวนไปลงพ้ืนท่ี ช่วยเปิดแนวคิด

ปลูกผักไม่ต้องใช้เคมีบนดอย จึงตอบตกลงทันที

แบบไม่ต้องคิด เพร�ะอยู่ในใจม�เน่ินน�น เมื่อ

ถูกเข่ียเช้ือไฟจึงปะทุได้ง่�ยม่ักม�ก...  

เจออุปสรรคข้อจำ�กัดม�กม�ย เป็น

ข้อคิด เป็นประสบก�รณ์ ที่เข้�ใจ รับได้ และ

ลงลึกพบไปอีกว่� หัวใจของก�รทำ�ง�นด้�นนี้-เกษตรอินทรีย์ ต�มรอย

ศ�สตร์พระร�ช� น่�จะเป็นก�รถอดสลักคว�มคิดที่ติดแน่นในใจก่อน ว่�

• จากชื่อเหมือน ที่เป็นคู่แฝดคนดัง ..ถึงดังด้วยกัน แต่ไม่ดับด้วย

กัน ภฤตยา สัจจศิลา แห่งอ�คเนย์ประกันชีวิต ออกม�ยืนยันว่� บริษัทยัง

ทำ�ธุรกิจต�มปกติ แม้คู่แฝดในเครือชื่อเดียวกัน แต่ทำ�ธุรกิจประกันภัย จะปิด

ตัวลงก็ต�ม...•

• ข่�วล่�สุดม�เร็ว สดๆ ร้อนๆ จ�กสำ�นักง�นใหญ่ย่�นดอนเมือง เม�ธ์                              

กันให้แซ่ดว่� ธานินทร์ พานิชชีวะ บอสใหญ่แห่งดอนเมืองโทลล์เวย์ ตอบรับ

กระแสสังคมไร้เงินสด เดินหน้�ติดต้ังระบบ “Tap&Go” ท่ีส�ม�รถจ่�ยค่�ผ่�น

ท�งด้วยก�รแตะบัตรเครดิตท่ีมีสัญลักษณ์ Paywave ใช้ได้ท้ังประเภท Visa และ 

Master เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกและรวดเร็วให้ผู้ใช้ท�ง ช่วยลดก�รสัมผัสต�ม

แนวม�ตรก�รป้องกันโรคติดเช้ือโควิด-19 ส่งทีมง�นกรำ�แดดลุยทดสอบระบบ

ก�รให้บริก�รไม่ให้ผิดพล�ด เพื่อให้ทันเปิดใช้ง�นในเดือนหน้� ต่อไปชำ�ระค่�

ผ่�นท�งก็แค่แตะแล้วผ่�น ไม่ต้องเสียเวล�รอเงินทอนกันแล้วนะจ๊ะ...• 

• กร�บใจ “คุณหมอต้อย กิฟฟ�รีน” พญ.นลินี ไพบูลย์ เพร�ะง�น

หลวงไม่เคยข�ด ง�นร�ษฎร์ไม่เคยเว้น ย่ิงง�นบุญง�นก�รกุศลด้วยเว้นไม่ได้จริง

จร๊ิง ล่�สุดเห็นหอบเงินไปบริจ�คให้กับ 11 องค์กรเพื่อก�รกุศล ประจำ�ปี 2565 

ท้ังมูลนิธิข�เทียม, มูลนิธิแพทย์อ�ส�, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ, มูลนิธิช่วยคนต�บอด, 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิก�ร..เป็นอ�ทิ ..ทำ�บุญไม่เคยเว้นระยะ (ห่�ง) แบบน้ี ผลบุญถึงได้

หนุนนำ� & หนุนส่งให้ยอดข�ย & ผลกำ�ไร “กิฟฟ�รีน” ปังปุริเย่ทุกๆ ปี...•

• ต๊�ยต�ย...ได้รู้กันสักทีว่�ใครอยู่เบ้ืองหลังคลิปวิดีโอแคมเปญ “ค�ถ�โอ                                                                                          

เกะ” ท่ีคนเข�แชร์กันสน่ันเมือง ท่ีจับหนุ่มหล่อ กลัฟ คณาวุฒิ กับ อ.ช้าง ม�

ร่วมง�นกันได้ ง�นน้ีต้องยกน้ิวให้กับคว�มต�แหลมของบอสหญิงคนเก่งแห่ง 

เซ็นทรัล รีเทล “ปุ๊-ปิยวรรณ ลีละสมภพ” ท่ีว�งแผนได้อย่�งเฉียบข�ด ถูกจริต

คนไทย ทำ�ยอดวิวในทุกคอนเซ็ปต์เทศก�ลท่ีผ่�นม�พุ่งสูงปร๊ีดทะลุเป้� 32 ล้�นวิว 

..ผลง�นปังขน�ดน้ี ต้องยกตำ�แหน่งเจ้�แม่รีเทลเทนเมนต์เมืองไทยให้ซะแล้ว...•

ณัฐ  วรา 

ลายคนที่เกิดคำาถามว่า เราจะบริโภคสมุนไพรไทย

อย่�งไร เพื่อดูแลตัวเองให้ปร�ศจ�กโรคภัยและ

เป็นก�รช่วยยืดอ�ยุของเร�ให้ยืนย�ว เพื่อที่จะ

ดูแลคนที่รักให้น�นยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยเฉพ�ะกลุ่ม

สมุนไพรบำ�รุงหัวใจและหลอดเลือด ที่ช่วยให้ โลหิตไหลเวียน

ไปเลี้ยงส่วนต่�งๆ ได้ดี แม้จะไม่ได้เจ็บป่วย 

แต่ก็เป็นท�งเลือกเพื่อดูแลรักษ�

สุขภ�พของตัวเองได้อย่�งดี 

ภญ.ผก�กรอง ขวัญ

ข้�ว หัวหน้�ศูนย์หลัก

ฐ�นเชิงประจักษ์ ด้�น

ก�รแพทย์แผนไทย

และสมุนไพรไทย โรง

พย�บ�ลเจ้�พระย�

อภัยภูเบศร ให้ข้อมูล

ว่� สมุนไพรบำ�รุง

หัวใจและหลอดเลือด

นั้น หม�ยคว�มว่�จะ

ต้องเป็นกลุ่มของผู้รับ

ประท�นที่ยังไม่ได้ป่วยหรือมี

ปัญห�เกี่ยวกับอวัยวะดังกล่�ว แต่

เป็นก�รบริโภคเพื่อให้มีสุขภ�พที่ดีขึ้น ทั้งหลอดเลือดและ

หัวใจ ทั้งนี้ กลุ่มแรกเป็นสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของย�

หอม ที่ช่วยทำ�ให้ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดี เช่น “ย�หอม

ตำ�รับผสมดอกไม้ไทย” อ�ทิ “ย�หอมเทพจิตร” “ย�หอมทิพ

ชีวิตที่สมดุล สร้�งสังคมดีๆ เร�ทำ�กันได้ และดำ�รงชีวิตอยู่ได้เช่นกัน

สินค้�ก�รเกษตรอินทรีย์ ต้องได้รับก�รรับรองจ�กหน่วยง�นท่ี

เก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่�งประเทศ พบว่�เร�ต้องจ้�งฝร่ังม�ตรวจ

สอบ ต้องเสียเงินต้นทุนสูง ก�รแข่งขันลดลง และท่ีสำ�คัญคนไทยกิน

ของแพงข้ึน แต่เงินไม่ได้เข้�กระเป๋�เกษตรกร กลับม�จนอย่�งเดิม 

ชีวิตพอเพียงต้องกลับม�มองชีวิตรุ่นบรรพบุรุษของพวกเร� และ

แนวท�งของ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 จึงถึงเวล�ท่ีขอจัดต้ัง มูลนิธิรักษ์ดิน

รักษ์น้ำา และมีเครื่องหม�ยให้สินค้�ของเกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร 

ด้วยโลโก้ “EarthSafe”   คนกินสบ�ยใจ คนปลูกมีคว�มสุข

วันน้ีจึงเป็นผลผลิตของเธอท่ีมีเครือข่�ยเชื่อมจุดเล็กๆ ท่ัวไทยไป

หล�ยจังหวัด ล่�สุดไปฝังตัวอยู่กับช�วเพชรบูรณ์ ประส�นกับพัฒน�

ชุมชนจังหวัด ทำ�ง�นร่วมกับท่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเพชรบูรณ์-แหล่ง

ผลิตสินค้�ท�งก�รเกษตร ป้อนตล�ดใหญ่ของประเทศ  

คว�มสุขคืออะไร? ในนิย�มของเธอคือ ก�รแบ่งปันแนวคิดวิถี

ชีวิตอินทรีย์วิถีไทย ยิ่งใหญ่ในใจคนทั่วไทย ต�มศ�สตร์พระร�ช�    

อ่อ...อ่อ เกือบลืมเล่�ว่� ทุนทรัพย์ของมูลนิธินี้ ใช้เงินส่วนตัว

และกลุ่มเพื่อนๆ ที่เห็นว่�ดีง�มกับประเทศช�ติร่วมกัน 

พวกเร�ช่วยกันสืบส�นในวันนี้.... วันพรุ่งนี้ย่อมเบิกบ�นถึงลูก

หล�นไทยทุกคน....

 ดาวเต็มฟ้า

โอสถ” ซึ่งนิยมบริโภคก่อน

เข้�นอน (ชงละล�ยน้ำ�ดื่ม) 

ที่มีสรรพคุณบำ�รุงหัวใจ อีก

ทั้งเมื่อหัวใจดีก็จะช่วยบำ�รุง

หลอดเลือดให้ดีเช่นกัน 

และช่วยให้อ�รมณ์เย็นขึ้น 

อีกทั้งทำ�ให้เลือดลมไหล

เวียนไปเลี้ยงส่วนต่�งๆ 

ของร่�งก�ยได้ดี ทั้งนี้ 

ห�กคุณเป็นคนที่

แพ้เกสรดอกไม้ ก็

ควรเปลี่ยนไปใช้

ย�หอมกลุ่มอื่นๆ 

ที่ช่วยบำ�รุงหัวใจ

และหลอดเลือด 

ยกตัวอย่�ง “ย�

หอมเทพจิตร” ที่

มีส่วนผสมของดอก

มะลิ เกสรดอกบัวข�ว 

ดอกพิกุล ดอกบุนน�ค 

ดอกส�รภี ฯลฯ ที่เหม�ะ

สำ�หรับผู้ที่ไม่แพ้เกสร

ดอกไม้นั่นเอง  

นอกจ�กนี้สมุนไพรกลุ่มอ�ห�ร เช่น “กระเทียม” ก็ยังส�ม�รถ

บริโภคเพื่อช่วยบำ�รุงหลอดเลือดและหัวใจได้เช่นกัน และล่�สุดยังมี

ง�นวิจัยอื่นๆ เกี่ยวกับก�รบริโภคสมุนไพรในกลุ่ม

เครื่องเทศ เช่น “ขมิ้น ขิง ข่�” ที่ช่วยป้องกันไม่ให้

หัวใจเต้นผิดปกติ และยังช่วยให้ผู้รับประท�นอดทน

ต่อคว�มเครียดได้ เพียงแค่เพิ่มสมุนไพรเหล่�นี้ลงใน

อ�ห�รที่เร�ประท�นเป็นประจำ� ที่นอกจ�กป้องกันโรค

ต่�งๆ แล้ว ยังช่วยให้เร�ได้รับประท�นอ�ห�รที่หล�ก

หล�ยขึ้นอีกด้วย ที่น่�สนใจนั้น “ขมิ้นชัน” มีสรรพคุณ

ลดก�รอักเสบของหลอดเลือดที่มีไขมันสะสมอยู่เป็น

จำ�นวนม�ก ทั้งก�รอักเสบในหลอดเลือดจ�กก�รที่ไข

มันเก�ะอยู่เยอะนั้น เนื่องจ�กบริเวณที่ไขมันสะสม

อยู่เยอะ จะทำ�ให้เกิดรอยแผลที่หลอดเลือด ทำ�ให้ก�ร

ไหลเวียนโลหิตทำ�ได้ไม่ดี อีกทั้งในขมิ้นชันยังมีส�ร

ต้�นอนุมูลอิสระสูงเช่นกัน จึงเป็นสมุนไพรไทยกลุ่ม

เครื่องเทศที่ใช้ในเชิงป้องกันโรคได้ดี และจะดีที่สุด

ห�กบริโภคให้อยู่ในรูปแบบของอ�ห�ร หรือใช้เป็น

ส่วนผสมในอ�ห�ร ก็จะมีคว�มปลอดภัย และส�ม�รถ

บริโภคติดต่อกันได้ในระยะเวล�หนึ่ง  

ง�นวิจัยที่น่�สนใจอีกอันหนึ่ง คือก�รบริโภค 

“พริก” ที่มีสรรพคุณลดก�รเป็นโรคหัวใจและลด

ปัญห�เกี่ยวกับหลอดเลือดได้ดี โดยเฉพ�ะกลุ่มคน

ที่เริ่มมีอ�ยุม�กขึ้น หรือวัยผู้ใหญ่ เนื่องจ�กมีก�ร

ศึกษ�โดยก�รเปรียบเทียบคนวัยดังกล่�วที่กินพริกเป็น

ประจำ� และกลุ่มคนที่ไม่นิยมบริโภคพริก ก็ให้ผลที่

แตกต่�งกันในแง่ของก�รดูแลสุขภ�พของหลอดเลือดได้ดีในกลุ่มผู้สูงวัย

ที่กินพริกเป็นส่วนผสมของอ�ห�รที่รับประท�นในปริม�ณพอเหม�ะ”. 

นช่วงสถาณการณ์โรคระบาด COVID-19 ท่ีผ่านมา ทำาให้หลายๆ 

ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้�ง เปลี่ยนองค์กร เปลี่ยนธุรกิจ 

หรือบ�งแห่งถึงกับต้องเปลี่ยนเจ้�ของไปเลยก็มี เนื่องจ�กบริบท

ต่�งๆ ของโลกที่เร�เรียกว่� New Normal และ Next Normal 

ได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว  ก�รทำ�ธุรกิจแบบเดิมโดยไม่ปรับตัวจึง

ไม่ส�ม�รถอยู่รอดได้ โดยเฉพ�ะธุรกิจที่เกิดผลกระทบหนักๆ จ�กโรค

ระบ�ด เช่น ร้�นอ�ห�ร ห้�งสรรพสินค้� อ�ค�รสำ�นักง�น และโดย

เฉพ�ะภ�คธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยวทั้งหล�ย เมื่อไม่กี่วันก่อน 

เร�จึงได้เห็นข่�วน่�สนใจข่�วหนึ่งคือก�รประก�ศปิดโรงแรมน�ร�ยณ์ 

สีลม เพื่อปรับปรุง โดยเป็นก�รรื้ออ�ค�รเดิมทิ้งแล้วปรับสร้�งใหม่

ทั้งหมด เกิดอะไรขึ้น?  

จริงๆ ต้องบอกว่� ต่อไปเร�น่�จะได้เห็นข่�วก�รปิดโรงแรมเก่�ๆ 

ที่เปิดดำ�เนินกิจก�รม�หล�ยสิบปี ค่อยๆ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กันใหม่

ทั้งหมดออกม�อีกหล�ยโรงแรม ไม่ว่�จะเป็นก�รทุบตึกทิ้งแล้วสร้�ง

ใหม่เลย ซึ่งน่�จะกระทบต้นทุนม�ก เพร�ะก�รทุบตึกเดิมซึ่งพื้นที่ข�ย

ส่วนใหญ่จะม�กอยู่ทิ้งไป แล้วสร้�งใหม่ต�มเทศบัญญัติใหม่ บ�งครั้งจะ

ส�ม�รถทำ�ให้พื้นที่ข�ยน้อยลงกว่�เดิมม�ก แต่ก็จะเป็นก�รที่ส�ม�รถ 

“คิดใหม่ ทำ�ใหม่ ต�มโลกใหม่” ได้ง่�ยกว่�ก�รที่แค่ปรับปรุง Renovation 

แค่บ�งส่วน เพร�ะจะมีข้อจำ�กัดด้�นคว�มสูงอ�ค�ร พื้นที่อ�ค�รเดิม

ค่อนข้�งม�ก  

แต่ธุรกิจอย่�งโรงแรมที่สร้�งม�น�นหล�ยสิบปีแล้วยังจำ�เป็น

ต้องทำ� เพร�ะคว�มต้องก�รของลูกค้�ตอนนี้กับลูกค้�เมื่อ 15 ปีที่แล้ว 

ต่�งกันโดยสิ้นเชิง เรื่องของ Next  Normal หลัง Covid-19 ทำ�ให้เกิด

คว�มต้องก�รพื้นฐ�นที่เปลี่ยนไปหมดแล้ว ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของพื้นที่

ใช้สอย  ก�รดูแลสุขอน�มัย ก�รเว้นระยะห่�ง ก�รใช้พื้นที่ร่วมกัน ก�ร

ออกแบบ คว�มสวยง�ม เรื่องกระแสรักษ์ โลก กระแสสุขภ�พที่ม�พร้อม

อสังห�ริมทรัพย์ เรื่องก�รดูแลท�งก�รแพทย์ เรื่องคว�มสะดวกสบ�ย

ในก�รดูแลลูกค้� ซึ่งห�กเป็นอ�ค�รที่สร้�งม�ก่อนหน้�นี้เป็นสิบปี ก็ไม่

ส�ม�รถตอบโจทย์เหล่�นี้ ได้แล้ว    

ดังนั้น ต่อไปก�ร “ทุบตึก” โรงแรมเก่�เพื่อสร้�งใหม่ คงจะ

ทยอยออกข่�วม�ให้เร�ได้เห็นกันอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะช่วงนี้น่�จะเป็น

ช่วงที่เหม�ะแก่ก�รลงทุนใหม่เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติรวมถึง

ง�นสัมมน�ระดับน�น�ช�ติต่�งๆ กลับม�เป็นปกติ  กลับม�ที่โรงแรม

น�ร�ยณ์ที่เป็นข่�วครั้งนี้ ต้องบอกว่�เป็นเรื่องที่จำ�เป็นอย่�งยิ่ง เนื่องจ�ก

ศักยภ�พทำ�เลที่ตั้งของโรงแรมแล้ว ต้องถือว่�เป็นทำ�เลไข่แดงที่น่�สนใจ

ของกรุงเทพฯ อยู่แล้ว ผมเชื่อว่�นักธุรกิจเมืองไทยแทบทุกคนต้องมีสัก

ครั้งที่ได้ไปประชุมสัมมน�ที่โรงแรมน�ร�ยณ์ม�แล้วทั้งนั้น สมัยก่อนผม

เองยังเคยทั้งได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรย�ยในง�นสัมมน�ที่นี่  รวมทั้งก็เคย

ไปนั่งเป็นผู้เข้�อบรมที่นี่ด้วย ด้วยขน�ดห้องพักที่มีถึง 500 ห้อง ที่นี่จึง

ถือว่�เป็นโรงแรมที่ทันสมัยและใหญ่โตม�กที่สุดในเมืองไทยเมื่อยุคเริ่ม

ดำ�เนินก�รเมื่อปี 52 ปีที่แล้ว   ลองคิดดูว่� 52 ปีที่แล้ว สิ่งอำ�นวยคว�ม

สะดวกที่ลูกค้�ยุคนั้นต้องก�รกับสิ่งที่ลูกค้�ยุคนี้ต้องก�รจะแตกต่�งกัน

ม�กขน�ดไหน นี่คือที่ม�ของก�รที่ต้องปรับเพื่อเปลี่ยนอย่�งจริงจังของ

ธุรกิจโรงแรม รวมไปถึงแห่งอื่นๆ ด้วย     

อย่�งโรงแรมน�ร�ยณ์เองต้องถือว่�เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจยุคนั้น

จริงๆ เพร�ะนอกจ�กจะมีห้องพักถึง 500 ห้องแล้ว ยังมีภัตต�ค�รที่หมุน

ได้ 360 องศ�แห่งแรกในเมืองไทย ที่สร้�งคว�มตื่นต�ตื่นใจให้ลูกค้� ยัง

มีร้�นน�ร�ยณ์พิซเซอเรีย (Narai Pizzeria) ที่มีพิซซ่�ต้นตำ�รับของเมือง

ไทยที่ขึ้นชื่อและเรียกได้ว่�เร�เป็นร้�นอ�ห�รอิต�เลียนร้�นแรกๆ ของ

ไทย และยังได้รับก�รตอบรับที่ดีม�อย่�งย�วน�น มีห้องอ�ห�รระเบียง

ทองที่เป็นโรงแรมร�ยแรกๆ ที่ทำ�ห้องอ�ห�รบุฟเฟ่ต์น�น�ช�ติ ที่เสิร์ฟ 

“ปล�แซลมอลซ�ซิมิ” ในไลน์อ�ห�รบุฟเฟ่ต์ เป็นเจ้�แรกในเมืองไทยอีก

ด้วย มีห้องบอลรูมขน�ดใหญ่ที่ส�ม�รถรองรับแขกได้ถึง 1,000 คน จึง

ทำ�ให้มีโอก�สได้รับง�นสัมมน�ขน�ดใหญ่ ง�นระดับน�น�ช�ติ และง�น

สำ�คัญๆ ของประเทศม�หล�ยง�นแล้ว     

อย่�งไรก็ดี ทำ�เลสีลมที่ยังคงเป็นทำ�เลสำ�คัญของกรุงเทพฯ  จึงน่�

สนใจว่�ห�กมีก�รสร้�งโรงแรมใหม่ที่นำ�เอ�คว�มต้องก�รในโลกปัจจุบัน

ม�ใช้ให้ครบ เร�น่�จะได้ โรงแรมที่น่�สนใจแห่งใหม่ม�รองรับตล�ดนัก

ท่องเที่ยวยุคหลังจ�กนี้ ได้ดีทีเดียว รวมทั้งโรงแรมอื่นๆ ที่มีอ�ค�รเริ่มจะ

เก่�แก่แล้ว ก็น่�จะทยอยประก�ศสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงออกม�ให้เห็น

กันต่อไป. 

‘ปรับ เพื่อ เปลี่ยน’ 

ใ

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

สมุนไพรช่วยบำ�รุงหัวใจและหลอดเลือด

เทคนิคดูแลสุขภ�พแบบภูมิปัญญ�ไทย

ห

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว 

เปิดสำานักงาน • เอกอัครร�ชทูตรัสเซียประจำ�ประเทศไทย ฯพณฯ        

เยฟกินี โทมิคิน พร้อมด้วย น�ยสุภกิต เจียรวนนท์ ประธ�นกรรมก�ร 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐ�นะกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย ประจำ�จังหวัดเชียง 

ใหม่ เชียงร�ยและแม่ฮ่องสอน ร่วมทำ�พิธีเปิดสำ�นักง�นกงสุลกิตติมศักดิ์

สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นก�รส่งเสริมคว�ม

สัมพันธ์ทวิภ�คีระหว่�งประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมอำ�นวย

คว�มสะดวกและดูแลคุ้มครองบุคคลสัญช�ติรัสเซียที่พำ�นักอยู่ในเขต

พื้นที่ดังกล่�ว.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ในระหว่างที่เสด็จนิวัตประเทศไทย 
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ 
โดยมีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จเนือง
แน่น ด้วยปรารถนาจะได้ชื่นชมพระ
บารมี เพราะประเทศไทยห่างเหินพระ
มหากษัตริย์มานาน ครั้นเมื่อเห็นพระ
ราชอิริยาบถแล้วก็ยิ่งปีติโสมนัส ต่าง
เคารพรักพระมหากษัตริย์พระองค์น้อย

เป็นล้นพ้น

ยุวกษัตริย์ประทับในราชอาณาจักร พระองค์ทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจน้อยใหญ่เท่าที่เวลาจะอำานวย

ทรงเยี่ยมราษฎร วัดวาอาราม และ
สถานที่สำาคัญต่างๆ ทั่วประเทศ

เสด็จฯ ประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทย ๕๙ วัน 
ก่อนเสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิต
เซอร์แลนด์ แม้เป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ปวงชนชาว
ไทยล้วนชื่นชมในพระราชจริยวัตรที่งดงามยิ่ง

หลังจากเสด็จนิวัตครั้งแรก ได้เกิด
วิกฤตสงครามโลกครั้งที่ ๒ การติดต่อ
สื่อสารกับต่างประเทศไม่สะดวก จึงมิได้
เสด็จนิวัตประเทศไทยอีกเป็นเวลานาน

ชาวไทยว้าเหว่ที่ประเทศขาดองค์พระ
ประมุข มีพระราชสาส์นอำานวยพรให้ชาว

ไทยรอดพ้นความทุกข์
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9กีฬา

เต็ง 1 ‘ปัญณ์ณวัชญ์-กมลวรรณ’ ลิ่วตัดเชือก

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประจำาปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

นักเทนนิสเต็ง 1 ของรายการทั้งชายและหญิงผ่านเข้าสู่รอบตัด

เชือกได้สำาเร็จ ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อน

รองชนะเลิศ “ธัญญ์” ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ มือวาง 1 จาก

ลำาปาง ใช้ชั้นเชิงหวดเอาชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ มือวาง 8 จาก

ขอนแก่น 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-0, 6-3 ปัญณ์ณวัชญ์ผ่านเข้ารอบ

รองชนะเลิศพบ ทัดพงษ์ กมลปัญญากร มือวาง 4 จากบุรีรัมย์ ที่

เข้ารอบด้วยการชนะ เปน จารุศร มือวาง 10 จาก กทม. 2-0 เซต 

6-2, 6-3 ทางด้านหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบก่อนรองชนะ

เลิศ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือวาง 1 จากพระนครศรีอยุธยา 

คว้าชัยได้เช่นกัน หลังเอาชนะ ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล มือวาง 

6 จากสุพรรณบุรี 2-0 เซต 6-3, 6-2 กมลวรรณเข้ารอบรองชนะ

เลิศ พบ ลีเดียร์ พอดโกริชานี ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย จากสุราษฎร์ธานี 

ที่ชนะ โยษิตา ศรีพร มือวาง 11 จากสุราษฎร์ธานี มาได้ 2-0 เซต 

6-2, 6-4 สำาหรับผลการแข่งขันคู่อื่น ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.

ly/3rWCUid

ช่อง 7HD ถ่ายสดบอลถ้วยเยอรมันรอบ 8 ทีม

กรุงเทพฯ • แฟนลูกหนังคอบอลเมืองเบียร์อย่าพลาด ร่วมเชียร์

ทีมโปรดรอบก่อนรองชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลเยอรมันคัพ 

(DFB-Pokal) เดเอฟเบ โพคาล 2021/2022 ถ่ายทอดสดทั้ง 2 ช่อง

ทางจาก ช่อง 7HD กด 35 และ Bugaboo.tv อย่างเต็มอิ่มจุใจ วัน

อังคาร 1 - พุธ 2 มี.ค. โดยมีกูรูกีฬา อดิสรณ์ พึ่งยา, วาทิต ตรีครุธ                

พันธุ์ ชุมพตน์ ทรงสายสกุล และพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน สับเปลี่ยน

มาร่วมบรรยายความสนุก คืนวันอังคารที่ 1 มี.ค. เวลา 02.45 น. 

Union Berlin (ยูเนียน เบอร์ลิน) พบกับ St. Pauli (ซังต์ เพาลี) มา

เชียร์กันสดๆ พร้อมกันทาง ช่อง 7HD และ Bugaboo.tv โดยคืน

วันพุธที่ 2 มี.ค. เวลา 00.30 น. เชียร์ Hannover (ฮันโนเวอร์) พบ

กับ RB Leipzig (แอร์เบ ไลป์ซิก) ทาง Bugaboo.tv และชมบันทึก

การแข่งขันทาง ช่อง 7HD ในคืนวันอังคารท่ี 8 มี.ค. เวลา 01.10 น.                                                                         

จากนั้นเปิดช่อง 7HD ลุ้นกันต่อเชียร์กันสดๆ ในเวลา 02.45 น. 

เป็นการฟาดแข้งระหว่าง Vfl Bochum (โบคุม) ลงเตะกับ Freiburg 

(ไฟร์บวร์ก) แฟนกีฬาสามารถติดตามรายละเอียด และข่าวสาร

การแข่งขันกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทาง Facebook : Ch7HD 

และ Ch7HD Sports ทาง www.ch7.com และแอพพลิเคชัน 

BUGABOO.TV โหลดฟรีไม่มีอดดู!

‘ส.ส.อนุรักษ์’ คุยมุกดาหารพร้อมจัดทางไกล

มุกดาหาร • การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศ 

ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือ

ภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2565 สนามที่ 1 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) ผ่านไปเมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัด

มุกดาหาร โดยมี ดร.อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร เขต 1 

ประธานในพิธีเปิดเผยว่า ขอขอบคุณท่านพลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ ได้มาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์

ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหารเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งทางสมาคม

ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวสรัสโควิด-19 เอา

ไว้เป็นอย่างดี ทำาให้ชาวจังหวัดมุกดาหาร รวมไปถึงนักกีฬา เจ้า

หน้าที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหารเกิดความ

สบายใจ นอกจากนี้ทำาให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความคึกคัก

กว่าเดิม โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร มีนักปั่นจากทั่วประเทศมาใช้

บริการจนล้นหลาม นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารยังได้รับเกียรติจาก

สมาคมกีฬาจักรยานให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทาง

ไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1-10 เมษายน ร่วมกับจังหวัดสกลนคร

และนครพนม ซึ่งเวลานี้เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จึงขอเชิญ

ชวนพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวและมาชมการแข่งขันในช่วง

เวลาดังกล่าว ชาวจังหวัดมุกดาหารยินดีต้อนรับทุกท่าน. 

ลอสแองเจลิส • สตีเฟน เคอร์รี ซูเปอร์สตาร์ของโกลเดน  

สเตท วอร์ริเออร์ส โชว์ความแม่นจากระยะ 3 คะแนน 

ก่อนจบเกมซัดไปคนเดียว 50 คะแนน พาทีมเลอบรอน

คว้าชัยชนะในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอออลสตาร์ 2022 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา

เลอบรอน เจมส์ กัปตันทีมเป็นคนขึ้นชู้ตแต้ม

สำาคัญในช่วงท้ายเกม พาทีมเลอบรอนเฉือนชนะทีม

ดูแรนต์ 163-160 ส่งผลให้ทีมที่เจมส์เป็นกัปตัน

ทีมนั้นสามารถคว้าชัยชนะในเกมออลสตาร์ได้เป็น

เกมที่ 5 ติดต่อกัน

แต่ สตีเฟน เคอร์รี เป็นผู้เล่นที่โดด

เด่นที่สุดและคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า

หรือเอ็มวีพีไปครอง ด้วยสถิติชู้ตลง 50 

คะแนน ซึ่งในจำานวนดังกล่าวเป็น

การชู้ตจากระยะ 3 แต้ม ลงไปถึง 

16 ครั้ง ต่อหน้าแฟนๆ 19,400 

คน ในร็อกเก็ต มอร์ตเกจ ฟิลด์

เฮาส์ ในคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ 

สหรัฐอเมริกา

สถิติ 50 แต้มของเคอร์รีนั้น

ขาดไปเพียง 2 คะแนนจะเทียบเท่ากับ

สถิติตลอดกาลที่ แอนโธนี เดวิส เคยทำา

ไว้ 52 คะแนน และสถิติการชู้ต 3 แต้มนั้น

ทำาลายสถิติของ พอล จอร์จ อย่างยับเยิน โดยใน

ปี 2016 จอร์จชู้ต 3 แต้มลงไป 9 ครั้ง

“ฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้ว พยายามแล้ว

จริงๆ” เคอร์รีกล่าวถึงการพยายามจะทำาลายสถิติเกม

เดียว 52 คะแนนที่ แอนโธนี เดวิส ซูเปอร์สตาร์จาก 

ลอสแองเจลิส เลเกอร์ส เคยทำาไว้ในการแข่งขันเมื่อ

ปี 2017

“เหมือนผมได้พลังพิเศษ เนื่องจากผมจะรู้สึกพิเศษเสมอ

เมื่อได้กลับมาเล่นที่ไอไฮโออีกครั้ง” เคอร์รีกล่าว “แน่นอน

ที่สุดว่าถ้วยรางวัลใบนี้มีความหมายกับผมเป็นอย่างมาก 

ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนและมีความสุขมาก ที่สำาคัญผมรู้สึก

ซาบซึ้งจริงๆ”

 สัปดาห์ออลสตาร์เกมนั้นมีการแข่งขันชู้ต 3 คะ                                                                     

แนนในวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเม 

ริกา ซึ่งในการแข่งขันชู้ต 3 แต้มนั้น เคอร์รีเคย

คว้าชัยชนะมาแล้วในการแข่งขันเมื่อปี 2021 

ในชิคาโก ส่วนปีนี้ผู้ชนะเป็น คาร์ล-แอนโธ

นี ทาวน์ส ส่วนเคอร์รีไม่ได้ลงแข่งขัน

 ทางด้าน เลอบรอน เจมส์ 

ซ่ึงเป็นวีรบุรุษของชาวโอไฮโอ เนื่อง 

จากเขาเกิดและเติบโตในโอไฮ                                        

โอ ซึ่งในเกมนี้เขาเป็นคนชู้ต                                         

แต้มสำาคัญที่ทำาให้ทีมเลอ                                     

บรอนขึ้นไปเป็น 163 คะ 

แนน และคว้าชัยชนะมา

ครอง

เลอบรอน เจมส์ ผู้

เล่นวัย 37 ปี ลงเล่นเกมเอ็นบี 

เอออลสตาร์เป็นเกมที่ 18 เทียบ

เท่ากับสถิติของ โคบี ไบรอันต์ ซึ่ง

เสียชีวิตไปแล้ว และขาดอีกเพียงเกม

เดียวจะเทียบเท่าสถิติตลอดกาลที่ คารีม                                                      

อับดุล-จาบ์บาร์ ผู้เล่นระดับฮอลออฟ 

เฟมเคยทำาเอาไว้

เจมส์เป็นหน่ึงในสองกัปตันทีมในการ

แข่งขัน ส่วนอีกคนเป็น เควิน ดูแรนต์ ซูเปอร์

สตาร์ของ บรู๊คลิน เน็ตส์ แต่ในวันแข่งขัน

คลองเตย • “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ขยับ

อีกรอบเมื่อ “โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ ตรีพันธ์ หัวหน้า

ผู้ฝึกสอน ประกาศลาออกรับผิดชอบผลงานไม่

ตามเป้า หลังจากนัดล่าสุดบุกไปพ่ายบุรีรัมย์ 1-2                                                        

โดยทีมได้ตั้ง วีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน ผู้ช่วย

ผู้ฝึกสอน ขึ้นมาทำาหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึก 

สอนชั่วคราว

ความเคลื่อนไหวของทีม “สิงห์เจ้าท่า “การ

ท่าเรือ เอฟซี ที่ทำาผลงานนัดล่าสุดในศึกรีโว ไทย

ลีก 2021-22 นัดที่ 22 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2565 บุกไปพ่าย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-2 ประตู จน

ทำาให้อันดับรูดลงไปอยู่กลางตารางนั้น ล่าสุดเมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ 

ตรีพันธ์ ได้ตัดสินใจลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าผู้

ฝึกสอน การท่าเรือ เอฟซี เป็นที่เรียบร้อย

กุนซือวัย 42 ปี ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา

คุมทัพสิงห์เจ้าท่า เป็นครั้งที่ 2 เมื่อช่วงเดือน

พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ก่อนที่ล่าสุดจะตัดสินใจลา                                                                  

ออกจากตำาแหน่งเป็นที่เรียบร้อย เพื่อรับผิดชอบ

กับผลงานที่พาทีมเก็บชัยชนะได้เพียง 1 นัด จาก                                                                      

การลงเล่นในไทยลีก เลก 2 โดยปัจจุบันทีมรั้งอัน 

ดับ 7 ของตารางคะแนน รวมถึงตกรอบฟุตบอล

ถ้วยทั้ง 2 รายการ

“โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ ตรีพันธ์ กล่าวถึงการ

ตัดสินใจครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นผมอยากขอบคุณท่าน

ประธานสโมสร “มาดามแป้ง” นวลพรรณ 

ล่ำาซำา ที่ให้ โอกาสผมขึ้นมาทำาหน้าที่อีก

ครั้ง และต้องขอโทษกับผลงานที่เกิด

ขึ้น”

“ท่ีผ่านมาผมได้รับการสนับ 

สนุนทุกอย่างด้วยดีจากสโมสร

มาโดยตลอด แต่ในเมื่อผล

งานที่ออกมาไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย และไม่อยู่ในจุดที่เราควรจะเป็น ดังนั้นผม

เองในฐานะโค้ช ผมจึงขอลาออกเพื่อรับผิดชอบผลงาน 

และเพื่อให้สโมสรการท่าเรือฯ เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่ง                                                                        

ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของทีมที่มีอยู่ ทีมจะกลับมาอยู่

ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้ง สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณ

แฟนบอลท่าเรือที่สนับสนุนกัน มันเป็นช่วงเวลาที่ดี

มากๆ”

ทั้งนี้ ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิด สโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี ตัดสินใจมอบหมายให้ วีรยุทธ์ บินอับ

ดุลเลาะมาน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ขึ้นมาทำาหน้าที่รักษาการ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนช่ัวคราว จนกว่าจะมีการประกาศเปล่ียน 

แปลงอีกครั้ง

โปรแกรมต่อไปของ       

“สิงห์เจ้าท่า” การท่า 

เรือ เอฟซี เตรียม

เ ปิด บ้ านพบ กับ 

สมุทรปราการ ซิ 

ต้ี ในศึกรีโว ไทย

ลีก 2021-22 นัด

ที่ 23 ในวันที่ 

27 กุมภาพันธ์นี้ 

เวลา 18.00 น. 

ที่แพท สเตเดี้ยม 

ถ่ายทอดสดทาง 

AIS PLAY.

หัวหมาก • ความคืบหน้าการแข่งขันฟุตซอลชิง

แชมป์อาเซียน 2022 (AFF Futsal Championship 

2022 Thailand) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกันที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ระหว่าง

วันที่ 3-12 เมษายน 2565 นั้น

ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 13.00 น. ที่สำานักงานบริษัท ไทยลีก จำากัด 

อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำาแหง บางกะปิ 

กรุงเทพฯ สหพันธ์ฟุตบอลเอเอฟเอฟ ร่วมกับ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์

อาเซียน 2022 (AFF Futsal Championship 2022 

Thailand)

โดยพิธีจับสลากครั้งนี้ มร.เคียฟ ซาเมธ ประ 

ธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน พร้อมด้วย อดิศักดิ์ 

เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาฟุตซอล

และฟุตบอลชายหาดร่วมจับสลากในครั้งนี้

สำาหรับการแข่งขันรายการนี้ มี 9 ชาติที่เข้า

ร่วมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย ไทย, เวียดนาม, 

มาเลเซีย, เมียนมา, อินโดนีเซีย, ติมอร์-เลสเต, 

บรูไน, ออสเตรเลีย, กัมพูชา

ผลการจับสลากแบ่งสายออกมามีดังนี้

กลุ่มเอ ประกอบด้วย ไทย (เจ้าภาพ), มาเล 

เซีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, บรูไน

กลุ่มบี ประกอบด้วย เวียดนาม, เมียนมา, 

ติมอร์ เลสเต, ออสเตรเลีย

สำาหรับการแข่งขันรายการนี้จะคัด 3 ชาติ

เป็นตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนผ่านเข้าไปเล่นฟุต

ซอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่ประเทศคูเวต ระหว่าง

วันที่ 25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565 ต่อไป.

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 13.00 น. ที่สำานักงานบริษัท ไทยลีก 

จำากัด อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำาแหง 

บางกะปิ กรุงเทพฯ มร.เคียฟ ซาเมธ ประธาน

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน พร้อมด้วย วินส์ตัน ลี 

เลขาธิการ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการใช้ระบบ

ปฏิบัติการ VAR (Video Assistant Referee) 

ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดย

มี นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคม,               

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม 

ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด และ

นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ สภากรรมการ ให้ 

การต้อนรับ

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกและประ 

เทศเดียวในภูมิภาคอาเซียน ท่ีนำาเทคโนโลยี VAR 

(Video Assistant Referee) มาใช้งานในการ

แข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ

สำาหรับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนมีนโยบาย

ที่จะนำา VAR ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ตัดสิน ใน

การทำาหน้าที่ ในการแข่งขันฟุตบอลในภูมิภาค

อาเซียน โดยเฉพาะในการแข่งขันฟุตบอล AFF 

Suzuki Cup 2022 ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้

โดย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ

สมาคม เปิดเผยว่า “สมาคมมีความยินดีที่ได้พูด

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ AFF ในวันนี้ หลัง

จากที่เขาสนใจนำา VAR มาใช้ในรายการระดับ

ภูมิภาค”

“โดยเฉพาะรูปแบบการแข่งขันท่ีเป็นเอก 

ลักษณ์อย่างซูซูกิคัพน้ัน เป็นระบบเหย้าและเยือน 

ความพร้อมของทุกๆ สนามเหย้าจึงเป็นเรื่องสำา 

คัญ ท้ังเทคโนโลยีและบุคลากรท่ีจำาเป็นต้องผ่าน

กระบวนการตรวจและอบรมขอใบอนุญาตจาก

ฟีฟ่า ซึ่งใช้เวลาพอสมควร โดยในฟุตบอลไทย

เองก็สามารถทำาได้เพียงระดับไทยลีก 1 ต่างกับ

ฟุตบอลถ้วย ไม่ใช่ทุกสนามเหย้าสามารถมี VAR 

ได้ ก็ต้องนำามาใช้ในรอบรองและชิงชนะเลิศแทน 

เพราะจัดในสนามกลาง หรือแม้กระทั่งฟุตบอล

ระดับทวีปอย่าง AFC ก็นำา VAR มาใช้ในรอบ 

ท้ายๆ เช่นกัน เพราะจำานวนบุคลากรที่ยังมี

จำากัด”

ด้าน นายฉัตริน มงคลศิริ รักษาการหัว 

หน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคม เปิดเผยว่า “ผม

ในฐานะตัวแทนของฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่าง

ยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ เคียฟ ซาเมธ ประธาน

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน และวินส์ตัน ลี เลขาธิ 

การ ที่เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้”

“แน่นอนว่าทางสมาคมพร้อมที่จะให้คำา

แนะนำาและช่วยเหลือ AFF อย่างเต็มที่ โดย

เฉพาะรายละเอียดของการจัดการอบรมของการ

พัฒนาผู้ตัดสิน รวมไปถึงขั้นตอนการนำา VAR 

ไปใช้ในการแข่งขัน”

“สำาหรับประเทศไทย ณ ตอนนี้มีผู้ตัด                                                          

สินที่ทำาหน้าที่ VAR จำานวน 47 คน โดยแบ่ง

เป็นผู้ตัดสิน จำานวน 23 คน และผู้ช่วยผู้ตัด 

สิน AVAR อีกจำานวน 24 คน นอกจากนี้ยังมี

ไม่ได้เข้ามาร่วมงาน เนื่องจากคุณย่าเพิ่ง

จะเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่าน

มาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา

มอนตี วิลเลียมส์ เฮดโค้ชของ ฟี 

นิกซ์ ซันส์ ทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชของ

ทีมเลอบรอน ขณะที่ อีริก สโปเอลสตรา 

หัวหน้าโค้ชของ ไมอามี ฮีต รับหน้าที่เป็น

โค้ชทีมดูแรนต์

เคอร์รีพลาดลูกยิง 3 คะแนนลูก

สุดท้ายของเกม ซึ่งจะเป็นสกอร์ทุบสถิติ

เดวิส ทว่าเมื่อทีมเลอบรอนต้องการสกอร์

สุดท้าย เพื่อให้ถึงเป้าหมาย 163 แต้ม 

เพื่อนร่วมทีมจึงเลือกให้เลอบรอนทำาหน้าที่

ตัดสินเกม

ยานนิส อันเตโตคุมโป ฟอร์เวิร์ด มิล

วอกี บัคส์  ทำาไป 30 แต้ม, 12 รีบาวด์, 6 

แอสซิสต์, เลอบรอน 24 แต้ม, 6 รีบาวด์, 

8 แอสซิสต์ ขณะที่ โจเอล เอ็มบีด เซ็น      

เตอร์ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิก เซอร์ส ปิดสกอร์สูงสุดของทีมดูแรนต์ 

36 แต้ม 10 รีบาวด์

สำาหรับกติกาตัดสินผู้ชนะ จะนำาคะแนนรวม 3 ควอร์เตอร์ของ

ทีมที่ทำาได้มากกว่า ซึ่งทีมดูแรนต์ขึ้นนำา 139-138 บวกด้วย 24 เป็น

คะแนนเป้าหมายคือ 163 ซึ่งฝ่ายใดทำาคะแนนถึงก่อนจะเป็นผู้ชนะ

จา โมแรนต์ ดาวรุ่งของ แมมฟิส กริซซ์ลียส์ เกมนี้ทำาไป 6 

คะแนน เขาเป็น 1 ใน 7 ผู้เล่นที่ได้ติดทีมออลสตาร์เป็นครั้งแรก

คนอื่นๆ ที่ติดออลสตาร์เป็นครั้งแรก ประกอบด้วย ลาเมโอ 

บอลล์ ของชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์, จาร์เร็ตต์ อัลเลน และดาริอุส การ์

แลนด์ 2 ผู้เล่นของคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส, แอนดรูว์ วักกินส์ ของ

โกลเดนสเตม วอร์ริเออร์ส, เดอจอนเต เมอร์เรย์ ของซานอันโตนิโอ        

สเปอร์ส และเฟร็ด แวนฟลีต ของโตรอนโต แรพเตอร์ส

ในช่วงพักครึ่งเวลาได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นรวมตำานาน

ฉลองครบรอบ 75 ปีของลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ซึ่งเป็นรายชื่อจาก

แต่ละทีมจากทุกทศวรรษ รวมทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งรวมถึง 6 คนที่ติด

อยู่ในทีมออลสตาร์ในฤดูกาล 2022 นี้ด้วย

ส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา เคด 

คันนิงแฮม รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพี ในเกมดาวรุ่ง หรือ

ไรซิงสตาร์ทีม ซึ่งทีมแบร์รีเป็นฝ่ายชนะทีมไอเซย์ไป 25-20

สำาหรับวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเป็นอีเวนต์การแข่งขันชู้ต

จากระยะ 3 แต้ม, แข่งขันลีลาสแคมดังก์ และสกิลส์ ชาลเลนจ์

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่เอ็นบีเอออลสตาร์มาจัดการแข่งขัน 

ที่คลีฟแลนด์ ก่อนหน้านี้เคยจัดมา 2 ครั้ง เมื่อปี 1981 และ                 

1997.

ไทย/มาเลย์/อินโด/กัมพูชา/บรูไน

อยู่กลุ่มAฟุตซอลอาเซียน2022

ประธานAFFศึกษาการใช้VARของไทย
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง (RO) อีกจำานวน 12 คน 

ที่สามารถทำาหน้าที่ได้ในตอนนี้ ทุกคนต้องผ่าน

การฝึกอบรมและมีใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

สมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือไอเอฟ

เอบี (IFAB) (International Football Association 

Board) และฟีฟ่า”

“วันน้ีทาง AFF ได้ปรึกษาในเรื่องของ

ข้ันตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงข้ันตอนการ                                                                 

พัฒนาบุคลากรท้ังหมด อย่างในส่วนของอุปกรณ์ 

เราก็ต้องประสานงานกับบริษัทท่ีให้บริการระบบ 

VAR และฟีฟ่า เพื่อขออนุมัติในการใช้อุปกรณ์ที่

ถูกต้องตามที่ฟีฟ่ากำาหนดไว้”

“ในส่วนของบุคลากรเอง เราใช้เวลา 1 ปี

เต็มในการอบรมผู้ตัดสินและได้ไลเซนส์จากไอเอฟ

เอบี (IFAB) และฟีฟ่า จึงสามารถทำาหน้าท่ีในห้อง 

VAR ได้ ซ่ึงเราต้องอบรมท้ังภาคทฤษฎี รวมถึงภาค

ปฏิบัติ มีการจำาลองและการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี

จริง เพื่อให้ทุกคนสามารถทำาหน้าท่ีได้ ไม่ว่าจะผู้

ตัดสินในสนาม หรือผู้ตัดสินในห้อง VAR เป็นต้น”.

‘โค้ชอู๊ด’แพ้บ่อยแบบนี้ลาออกดีกว่า

ออลสตาร์เกม • เลอรอน เจมส์ (ขวาสุด) ฉลองกับ เดอมาร์ เดอโรซาน ผู้เล่นของทีมเลอ

บรอน หลังเจมส์ชู้ตแต้มสำาคัญพาทีมเฉือนชนะทีมดูแรนต์ 163-160 ในเกมเอ็นบีเอออลสตาร์ 

2022 ที่ร็อกเก็ต มอร์ตเกจ ฟิลด์เฮาส์ ในคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

มร.เคียฟ ซาเมธ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน 

วีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน ขึ้นรักษาการ

ชั่วคราว

‘เคอร์รี’คว้าเอม็วีพีเกมเอ็นบีเอออลสตาร์

สตีเฟน เคอร์รี

“โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ ตรีพันธ์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

พายเรือสืบศิลป์ ตามรอยแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี 

สำ�นักง�นเขตบ�งกอกใหญ่ ร่วมกับกลุ่มนิยมพ�ย และภ�คี

เครือข่�ยกำ�หนดจัด “กิจกรรมพ�ยเรือสืบศิลป์ ต�มรอยแผ่นดิน

พระเจ้�กรุงธนบุรี” ในวันที่ 20 มี.ค.65 เวล� 05.00-14.00 น. เพื่อ

เทิดพระเกียรติและน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณของสมเด็จ

พระเจ้�กรุงธนบุรี จัดกิจกรรมพ�ยเรือท่องเที่ยว เส้นท�งคลอง

บ�งกอกใหญ่-คลองมอญ ระยะท�ง 10 กม. เปิดกิจกรรมหน้�

พระปร�งค์วัดอรุณฯ 

มีเรือ 100 ลำ� ร่วม

กิจกรรม เช็กอิน

หรือถ่�ยภ�พบนเรือ

กับแหล่งท่องเที่ยว

ต�มเส้นท�งพ�ย

เรือรับของที่ระลึก 

มีจัดอบรมก�รพ�ย

เรือ 1 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม 1 สัปด�ห์ วันง�นยังมีเรือมังกร  

12 ฝีพ�ย นำ�ประธ�นในพิธีและคณะ ล่องเรือขึ้นสักก�ระพระบรม

อัฐิของสมเด็จพระเจ้�ต�กสินมห�ร�ช ณ วัดอินท�ร�ม แล้วยัง

จัดประกวดภ�พถ่�ยต�มเส้นท�งพ�ยเรือชิงร�งวัล ผู้สนใจพ�ย

เรือสมัครได้ที่เพจกลุ่มนิยมพ�ย เพจกลุ่มเที่ยวคลอง และเพจ

ต้องลองเที่ยว 

เที่ยว 3 แพร่ง เดิน 4 ท่า ชม 6 หอศิลป์

Journey in the city ร่วมกับ ททท. ชวนเปิดประสบก�รณ์ก�ร

ท่องเที่ยวชุมชนรอบเก�ะรัตนโกสินทร์รูปแบบใหม่กับง�น “Journey 

Rattanakosin” เที่ยว 3 แพร่ง เดิน 4 ท่� ชม 6 หอศิลป์ ไหว้พระ 

9 วัด ม�ชม Street Art “3 แพร่งแห่งแรงบันด�ลใจ” ที่แพร่งภูธร 

แพร่งนร� และแพร่งสรรพศ�สตร ์เพลิดเพลิน “เดินเที่ยว 4 ท่�” 

ท่�เตียน ท่�ช้�ง ท่�พระจันทร์ และท่�พระอ�ทิตย์ พร้อมรับชม

ละครเวที ฟังดนตรี Jazz วันที่ 26-27 ก.พ. และ 5-6 มี.ค. และ 

“เสพสุข ณ 6 หอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร 

พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ หอศิลป์เจ้�ฟ้� พิพิธบ�งลำ�พู มิวเซียม

สย�ม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษ�ปณ�นุ

รักษ์ ปิดท้�ย “ไหว้พระ 9 วัด” กับกิจกรรม ‘แต่งไทย..ไปทำ�บุญ’ 

เสริมสิริมงคลให้ชีวิตรุ่งเรือง 

สศร.ต่อยอดหุ่นมือผ้าทอไทลื้อลำาพูน

สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดสรรงบ

ประม�ณอุดหนุนก�รพัฒน�และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำ�

ปี 2565 ในโครงก�รศิลป์สร้�งสรรค์ สืบส�น พัฒน�ต่อยอด หุ่น

มือผ้�ทอไทลื้อ บ้�นธิ ลำ�พูน ดำ�เนินก�รร่วมกับคณะศิลปกรรม

และสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มทร.ล้�นน� เพื่ออนุรักษ์สืบส�นศิลป

วัฒนธรรมช�วไทลื้อต�มบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทลื้อบ้�นธิ

ในวิถีปัจจุบัน นอกจ�กนี้ จะพัฒน�ต่อยอดอัตลักษณ์ของผ้�

ทออันโดดเด่นงดง�ม ผ่�นก�รสร้�งสรรค์เป็นตัวละครหุ่นร่วม

สมัยต้นแบบ หุ่นมือผ้�ทอไทลื้อ ที่สร้�งรูปแบบของตัวหุ่นจ�ก

ตำ�น�น เรื่องเล่�ชุมชน บรรพบุรุษคนไทลื้อจ�กสิบสองปันน�

อพยพย้�ยม�อยู่ที่บ้�นธิปัจจุบัน ซึ่งตัวละครหุ่นผ้�ทอไทลื้อจะนำ�

ไปจัดแสดงละครหุ่นมือไทลื้อโดยกลุ่มเย�วชนไทลื้อรุ่นใหม่ 9 ตัว

ละคร 1 ชุดก�รแสดงหุ่นมือผ้�ทอไทลื้อ และต้นแบบตุ๊กต�หุ่นมือ

ผ้�ทอไทลื้อ 10 ต้นแบบ

ตยสารแฟชั่นไม่ ใช่แค่นำาเสนอความงาม 

แต่ยังสอดแทรกมุมมองท�งสังคมและ

วัฒนธรรม ในว�ระครบรอบ 9 ปี ซึ่งถือเป็น

ก้�วสำ�คัญของนิตยส�ร Vogue Thailand (โว้ก ประเทศไทย) 

ได้จัดนิทรรศก�ร “A Fashion Journey – An 

Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the 

Fashion Industry” บอกเล่�แรงบันด�ลใจ คว�มคิด

สร้�งสรรค์ และประวัติคว�มเป็นม�ของนิตยส�รโว้ก 

ประเทศไทย ทั้งหมด 109 ฉบับนิตยส�รที่เคยตีพิมพ์ 

และอีกหล�กหล�ยคอนเทนต์ออนไลน์ม�จัดแสดงให้

ชม ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.–6 มี.ค.2565 ณ พิพิธภัณฑ์

ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณ�ธิก�รบริห�รนิตยส�ร 

โว้ก ประเทศไทย กล่�วว่� ก�รจัดง�นในครั้งนี้

นอกจ�กจะเป็นก�รฉลองครบรอบ 9 ปี ของนิตย

ส�รโว้ก ประเทศไทย แล้ว ยังเป็นก�รแสดงให้เห็น

ว่�โว้กไม่เพียงโดดเด่นเรื่องแฟชั่น แต่ยังช่วยสร้�ง

แรงบันด�ลใจในเรื่องศิลปะและไลฟ์สไตล์ในก�รใช้

ชีวิต ห�กมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งรู้ตัวว่�จะได้เป็น

บรรณ�ธิก�รนิตยส�รโว้ก ประเทศไทย ภ�พแฟชั่นใน

คว�มทรงจำ�จ�กปี 1980 เริ่มตั้งเค้�และจุดประก�ย

จินตน�ก�รในคว�มคิดของตนอีกครั้งด้วยว่� เป็น

ช่วงเวล�ที่เต็มไปด้วยร�ยละเอียดอันแจ่มชัดและ

เป็นเอกลักษณ์ อ�ทิ แจ็กเกตสูทเสริมไหล่ เครื่อง

ประดับทองชิ้นโต ทรงผมยีฟู ห�กเมื่อกระบวนก�ร

ทำ�ง�นที่แท้จริงเริ่มก้�วไปพร้อมกับทีมง�นทุกชีวิต

เป้�หม�ยของเร�ก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปด้วยเข้�ใจอย่�ง

ถ่องแท้ว่� “แฟชั่น” และ “โว้ก” คือสมุดบันทึกคว�ม

เป็นไปของโลก ก�ลเวล�ผันเปลี่ยน เทรนด์แฟชั่น

และนิย�มของผู้หญิงก็ถูกเปลี่ยนแปลง

ด้วยเหตุนี้เส้นท�งแห่งรสนิยมย่อมปรับตัวเป็น

เง�ต�มกัน ยิ่งในยุคที่โว้ก ประเทศไทย เปิดตัว ตรงกับ

ช่วงก�รเปลี่ยนผ่�นเข้�สู่ระบบดิจิทัล ภ�พแต่ละภ�พ

ที่นำ�เสนอสู่ส�ธ�รณชนของโว้ก ห�ใช่เพียงภ�พฝัน

แสนแฟนต�ซีในจินตน�ก�รที่ไกลเกินเอื้อม แต่ต้อง

เป็นผลง�นที่ลอยสูงเหนือคว�มงดง�มแค่เปลือกนอก 

ทั้งสื่อส�รถึงมิติที่หล�กหล�ยและลึกลงของผู้หญิงยุค

ใหม่ รวมถึงต้องทำ�หน้�ที่เป็นกระจกสะท้อนคว�ม

เป็นไปของสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมในช่วงหนึ่งๆ ด้วย   

“โว้ก ประเทศไทย มีจุดยืนที่มั่นคงและเต็ม

ไปด้วยคว�มเชื่อในก�รนำ�เสนอภ�พแฟชั่นที่ผสม

ผส�นระหว่�งคว�มเป็นส�กลกับวัฒนธรรมไทย สิ่ง

นี้คือจุดเริ่มต้นในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้วิสัยทัศน์ของผม 

และผลลัพธ์ท้�ยสุดทั้งหมดจะไม่มีท�งเกิดขึ้นได้ ห�ก

ไร้ซึ่งแรงสนับสนุนจ�กทีมง�นช�วไทยทุกคนที่ผม

เชื่อมั่นและไว้ใจ เพร�ะผมระลึกอยู่เสมอว่�คว�ม

ส�ม�รถและทักษะของคนไทยไม่ด้อยกว�่ใครในโลก 

ผมถือโอก�สก�รครบรอบปีที่ 9 ของนิตยส�รโว้ก 

ประเทศไทย เพื่อยกย่องคว�มคิดสร�้งสรรค์ของคน

ไทยทั้งในอดีตปัจจุบันและอน�คต” กุลวิทย์กล่�ว

ด้�น พลพัฒน์ อัศวะประภา กล่�วว่� โว้ก 

ประเทศไทย เป็นนิตยส�รที่เต็มไปด้วยแรงบันด�ลใจ 

และพลังขับเคลื่อนอุตส�หกรรมแฟชั่นไทย และคว�ม

เป็นไทยไปสู่ส�กล คว�มพิเศษของนิทรรศก�รนี้ร้อย

เรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของนิตยส�ร ทำ�ให้บุคคลทั่วไป

ส�ม�รถเข้�ชมและได้ทร�บถึงขั้นตอนก�รทำ�ง�น

ของก�รทำ�นิตยส�รตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน จะได้เห็น

ม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นของโว้กที่ไม่ใช่แค่คว�มง�ม แต่

ผลง�นทุกชิ้นต้องสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้อ่�นได้เสมอ  

นิทรรศก�รพ�สู่ โลกก�รทำ�นิตยส�รแฟชั่น

ผ่�นลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญ เริ่มตั้ งแต่ช่วงปี   

พ.ศ.2555, คว�มเป็นม�ของสื่อสิ่งพิมพ์, ก�รจำ�ลอง

บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นของกองบรรณ�ธิก�ร, หน้� 

ปกนิตยส�รตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 

1.Evolution of Print Media แสดงวิวัฒน�ก�รของ

สื่อสิ่งพิมพ์ผ่�นก�รทำ�ง�นตลอด 9 ปีของนิตยส�ร

โว้ก ประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนและวิธีก�รเรียบ

เรียงเนื้อห�จนถึงก�รถ่�ยภ�พ

2.The Troupe of Inspiration จำ�ลองมุม

นิทรรศการถนนสายแฟชั่น

ฉลอง 9 ปีโว้กประเทศไทย

โต๊ะทำ�ง�นของบรรณ�ธิก�รบริห�รโว้ก ประเทศไทย 

ที่ห�ชมได้ย�ก สะท้อนถึงแนวคิดและทุกขั้น

ตอนก�รทำ�ง�นของนิตยส�ร 3.Vogue Beliefs 

สอดแทรกมุมมองคว�มหล�กหล�ย หรือ Diversity ไม่

ว่�จะเป็นสไตล์ รูปร่�ง หน้�ต� สีผิว แนวคิด

หรือคว�มรัก หนุนให้ผู้คนก้�วข้�มคว�มแตกต่�ง 

เค�รพในคว�มเท่�เทียมกัน อีกทั้งเสนอนิตยส�รโว้ก 

ประเทศไทย ยกระดับคว�มเป็นไทย ง�นคร�ฟต์ให้

ได้รับก�รยอมรับระดับส�กล 4.Vogue Standard 

ม�ตรฐ�นไม่ใช่แค่ง�ม แต่แสดงคุณภ�พก�รทำ�ง�น

ได้ม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วโลก

ภ�ยในง�นนิทรรศก�รมีคนดังหล�กหล�ย

วงก�ร อ�ทิ จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศ�ลกุล, จงกล พล�ฤทธิ์, 

สธน ตันตร�ภรณ์, คณชัย เบญจรงคกุล, วท�นิก� ปัทม

สิงห์ ณ อยุธย�, สุวดี พึ่งบุญพร, ชวมณฑ์-พัชรพิมล- 

ภณภิส� ปวโรดม, มิลิน ยุวจรัสกุล, พอล สิริสันต์, เจน

สุด� ป�นโต, แอนชิลี สก็อต-เคมมิส ฯลฯ ร่วมฉลอง 9 ปี

ให้กับนิตยส�รโว้ก ประเทศไทย อีกด้วย.
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กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร โว้ก  ประเทศไทย

จำาลองมุมโต๊ะทำางานของ บก.บห.โว้ก ประเทศไทย1 ใน 109 หน้าปกนิตยสารVogue Thailand

ชวนมาร่วมเจาะลึกนิทรรศการฉลองครบ 9 ปี โว้ก  

ประเทศไทย

กรุงเทพฯ • รพ.เด็กเผยเด็กติดเชื้อโอมิ

ครอนเพิ่มขึ้นเป็น 15-17% ส่วนใหญ่ 50% 

ไม่มีอ�ก�ร และเกือบ 3% ที่มีอ�ก�รหนัก มี

กลุ่มอ�ยุน้อยกว่� 2 ปี ถึง 4% เตรียมขย�ย

เตียงรองรับเด็กท�รกอ�ก�รสีแดงสีเหลือง

เป็น 80 เตียง

ที่สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�

ร�ชินี (รพ.เด็ก) นพ.อดิศัย ภัตต�ตั้ง ผู้อำ�นวย

ก�รสถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี 

ให้สัมภ�ษณ์ถึงสถ�นก�รณ์ของศูนย์ก�ร

ทำ� Home isolation (HI) สำ�หรับเด็กที่ป่วย 

โควิด-19 และก�รบริห�รจัดก�รเตียงสำ�หรับ

เด็กป่วยโควิด-19 ว่� จ�กสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดของโควิด-19 ส�ยพันธุ์ โอมิ 

ครอน ในภ�พรวมจำ�นวนเด็กทั่วประเทศ

พบติดเชื้อขณะนี้แล้ว 15-17% ของผู้ ใหญ่ 

ด้วยปัจจัยคือ 1.เด็กอ�ยุ 5-11 ปี เพิ่งได้เข้�

รับวัคซีน 2.โรงเรียนมีก�รเปิดก�รเรียนก�ร 

สอน เด็กๆ มีก�รพบเจอกัน ในช่วงอ�ยุที่พบ

เด็กอ�ยุน้อยกว่� 2 ปี ติดเชื้อประม�ณ 4% 

ของกลุ่มเด็กทั้งหมด  

ในส่วนของอ�ก�รเด็กที่ ติ ด เชื้ อ 

โควิด-19 ส�ยพันธุ์ โอมิครอน นพ.อดิศัย

กล่�วว่� เด็กที่มีอัตร�ก�รติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

แต่พบอ�ก�รรุนแรงไม่ถึง 3% อยู่ในระดับ

คว�มรุนแรงที่ 2.2-3 หรืออยู่ในกลุ่มผู้ป่วย

สีส้มกับสีแดง ซึ่งเป็นเด็กที่มีโรคประจำ�ตัว 

อีก 50% พบว่�ไม่มีอ�ก�ร และอีก 30% 

อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว คือมีอ�ก�รเล็กน้อย 

อ�ทิ มีไข้เล็กน้อย ยังส�ม�รถวิ่งเล่นได้ ห�ก

มีไข้ท�นย�ลดไข้ แต่ห�กผู้ปกครองในกลุ่ม

เด็กอ�ยุ 1-5 ปี มีคว�มกังวลเรื่องอัตร�

ก�รห�ยใจ ซึ่งในเด็กกลุ่มนี้จะห�ยใจเร็ว

เป็นปกติ ก็ส�ม�รถใช้เครื่องวัดออกซิเจน

ได้ โดยค่�ต้องไม่น้อยกว่� 96 ซึ่งเฉลี่ยแล้ว

เด็กจะมีอ�ก�รดีขึ้นใน 5 วัน แต่ยังคงต้อง

มีก�รดูแลต�มม�ตรฐ�นอย่�งน้อย 10 วันที่

รักษ�ในโรงพย�บ�ล และติดต�มอ�ก�รให้

ครบ 14 วัน ทั้งนี้ ก�รรักษ�เด็กก็เหมือนกับ

ผู้ใหญ่ จะแตกต่�งเมื่อเด็กท�นย�เม็ดไม่ได้ก็

จะมีก�รใช้ย�น้ำ�ฟ�วิพิร�เวียร์ผสมกับไซรัป

ของท�ง รพ. เพื่อให้เด็กได้ท�นง่�ยขึ้น โดย

ให้ขน�ดย�ต�มน้ำ�หนัก ดังนั้น แม้ว่�แนว

โน้มของเด็กที่ติดเชื้อจะม�กขึ้น แต่อ�ก�ร

รุนแรงน้อยกว่�ส�ยพันธุ์เดลต�

สำ�หรับระบบ HI เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 

ในกลุ่มสีเขียวหรือไม่ค่อยมีอ�ก�รที่ท�ง 

รพ.ดูแล ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเด็กติดเชื้อ

ช่วงเดือน ม.ค.65 ซึ่งอยู่ในระบบจำ�นวนกว่� 

200 ร�ย ในเดือน ก.พ.เพียงครึ่งเดือนมีเด็ก

ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกกว่� 150 ร�ย เฉลี่ยสูงขึ้น 

30% ขณะนี้รวมแล้วมีจำ�นวน 250 ร�ย จ�ก

ยอดสะสมเกือบ 1,000 ร�ย อ�จจะมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นอีก 300 ร�ย ทั้งนี้เด็กที่ส�ม�รถ

เข้�ระบบ HI ได้ต้องผ่�นก�รคัดกรองผ่�น 

3 ช่องท�ง ได้แก่ 1.คลินิกของท�ง รพ. 

2.ส�ยด่วน 1330 ของ สปสช. และ 3.ที่อื่นๆ 

โดยจะต้องผ่�นก�รคัดกรอง ซักประวัติ ไม่มี

ไข้สูง ไม่มีอ�ก�รซึม ท�นอ�ห�รได้ ไม่มีโรค

ประจำ�ตัว พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมให้ก�รดูแล 

และมีห้องแยกสำ�หรับป้องกันก�รแพร่เชื้อ 

ท�ง รพ.จะส่งเครื่องมือวัดไข้ วัดออกซิเจน 

ย� อ�ห�ร 3 มื้อ และของเล่นเด็ก จ�กนั้น

ทีมพย�บ�ลก็จะมีก�รซักถ�มอ�ก�รในทุก

เช้� ห�กพบว่�ติดเชื้ออ�ก�รรุนแรงจะขอให้

เข้�รับบริก�รรักษ�ใน รพ. หรือเด็กมีอ�ก�ร

เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองส�ม�รถโทรเ.ข้�ม�

ได้ที่ LINE OA ซึ่งจ�กก�รรักษ�ที่ผ่�นม�

โอก�สอ�ก�รเปลี่ยนแปลงพบเพียง 1-2% 

เท่�นั้น เน้นย้ำ�ส่วนเด็กท�รก-เด็กอ�ยุน้อย

กว่� 1 ปี จะต้องเข้�รับก�รคัดกรองและ

รักษ�ในโรงพย�บ�ลที่ใกล้เคียงบ้�น”

ด้�นสถ�นก�รณ์เตียง นพ.อดิศัย

อธิบ�ยว่� ในภ�พรวมของท�งกรุงเทพฯ 

ทั้งหมด 20 แห่งในเครือข่�ยยูฮอสเน็ต 

(UHOSNET) กรมก�รแพทย์ และสำ�นักง�น

ก�รแพทย์ กทม. กว่� 500 เตียง มีอัตร�ครอง

เตียงประม�ณ 80% ซึ่งสำ�หรับเด็กอ�จจะ

ย�กกว่�ผู้ใหญ่ เพร�ะเตียงเด็กจะมีก�รแบ่ง

เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.เด็กอ�ยุน้อยกว่� 

20-30 วัน หรือกลุ่มเด็กท�รกแรกเกิด 

2.เด็กอ�ยุ 1-5 ปี และ 3.เด็กอ�ยุม�กกว่� 

12 ปี ดังนั้น จำ�นวนเตียงของ กทม. ก็มีเด็ก

ทั้ง 3 กลุ่มเข้�รับก�รรักษ�

อย่�งไรก็ต�ม ในส่วนของท�ง รพ. 

สถ�นก�รณ์เตียงค่อนข้�งหน�แน่น โดยมี

ก�รตั้งรับจำ�นวนเด็กที่ติดเชื้อจำ�นวน 70 

เตียง เน้นกลุ่มอ�ยุน้อยกว่� 1 ปี และกลุ่ม

สีแดง สีเหลือง เป็นหลัก ซึ่งขณะนี้มีอัตร�

ก�รครองเตียงไปแล้วกว่� 76 เตียง รวมผู้

ปกครองประม�ณ 20 คนที่มีก�รติดเชื้อด้วย 

ซึ่งเร�ก็ต้องให้ก�รรักษ� ค�ดว่�จะขย�ยเพิ่ม

เป็น 80 เตียง มีแยกเป็นเตียงสำ�หรับเด็ก

ท�รก 8 เตียง ขณะนี้มีเข้�รับก�รรักษ�อยู่ 

1 เตียง อย่�งไรก็ต�ม ในเด็กอ�ยุ 5-11 ปี ผู้

ปกครองควรพิจ�รณ�ให้เข้�รับวัคซีน.

เพิ่มเตียงรับเด็กต่ำ�กว่�2ปีติดโอมิครอน
พบภ�พรวมเพิ่มเป็น15-17%ของผู้ป่วยทั้งหมด/เกือบ3%‘อ�ก�รสีแดง-เหลือง’

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เดินส�ยโรดโชว์

ภ�คอีส�น รณรงค์ 25 โรงเรียน ในจังหวัด

บึงก�ฬ ตื่นตัว “นโยบ�ยสถ�นศึกษ�

ปลอดภัย” เตรียมลุยจัดกิจกรรมลักษณะ

เดียวกันนี้ เพื่อขย�ยก�รรับรู้ในสังคม รวม 

8 พื้นที่

ที่โรงเรียนป�กค�ดพิทย�คม จ.บึงก�ฬ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) จัดง�นโครงก�ร

สร้�งก�รรับรู้ก�รเข้�ถึงระบบม�ตรฐ�น

คว�มปลอดภัยในสถ�นศึกษ� หรือ SAFE 

สถ�นศึกษ�ปลอดภัย สัญจร ซึ่งมีโรงเรียน

ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ� (สพม.) บึงก�ฬ จำ�นวน 25 แห่ง

เข้�ร่วม โดยน�งส�วตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) 

กล่�วตอนหนึ่งว่� ก�รจัดโครงก�รสัญจร

สถ�นศึกษ�ปลอดภัยในครั้งนี้ต้องก�รม�ทำ�

โรดโชว์เพื่อให้เกิดคว�มตื่นตัวเรื่องคว�ม

ปลอดภัยในสถ�นศึกษ� ซึ่งเรื่องคว�ม

ปลอดภัยในสถ�นศึกษ�ของแต่ละพื้นที่มี

บริบทที่แตกต่�งกัน อย่�งเช่นที่ โรงเรียน

ใน จ.บึงก�ฬ พบว่�คว�มไม่ปลอดภัยของ

นักเรียนเกิดจ�กก�รจมน้ำ�เสียชีวิตในช่วงปิด

ภ�คเรียนจำ�นวนม�ก ซึ่งเท่�ที่ได้รับร�ยง�น

ก�รแก้ปัญห�เรื่องนี้ของโรงเรียนในพื้นที่มุ่ง

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเติมทักษะเอ�ตัวรอด

ให้แก่นักเรียนอย่�งดีเยี่ยม

น�งส�วตรีนุชกล่�วต่อว่� ทั้งนี้ตน

เชื่อมั่นว่�ต่อจ�กนี้ เด็กและเย�วชน ซึ่ง

เป็นลูกหล�นของเร� จะได้รับก�รช่วยดูแล 

สอดส่อง เพื่อให้เด็กและเย�วชนมีคว�ม

ปลอดภัยในชีวิตทั้งด้�นร่�งก�ยและจิตใจ

เช่นเดียวกับเด็กและเย�วชนในจังหวัด

บึงก�ฬ ที่มั่นใจว่�จะได้รับก�รดูแลและได้

รับคว�มช่วยเหลือจ�กทุกคน ทุกฝ่�ย เพร�ะ

วันนี้เร�มีศูนย์ MOE Safety Center ภ�ยใต้

ก�รดูแลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น หรือ สพฐ. ซึ่งจะเป็นกลไก

ในก�รรับแจ้งข่�วส�รที่จะเป็นคว�มเสี่ยง

ต่อคว�มปลอดภัยของเด็กๆ และน้องๆ ใน

สถ�นศึกษ� ดังนั้น ก�รมีศูนย์ MOE Safety 

Center ครั้งนี้ เป็นภ�รกิจส่วนหนึ่ง ที่เร�

ทุกคนต้องช่วยกันผลักดันเพื่อเดินหน้� 

และสร้�ง “สถ�นศึกษ�ปลอดภัย นักเรียน 

นักศึกษ� อุ่นใจ” ทั้งนี้ ตนอย�กเชิญชวน

ให้ทุกคนร่วมผนึกกำ�ลัง ร่วมกันเป็น “ส�ย

ตรวจท�งสังคม” เพื่อสร้�งคว�มปลอดภัย

ให้เกิดขึ้นกับลูกหล�นของเร�

“นอกเหนือจ�กช่องท�งก�รแจ้งข่�ว

ส�รอื่นๆ แล้ว เร�มี Application ที่เป็น  

Platform ดิจิทัล ที่จะช่วยให้เร�ส�ม�รถ

รับแจ้งเหตุคว�มไม่ปลอดภัยของเด็กและ

เย�วชนได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ผู้

เกี่ยวข้องส�ม�รถเข้�แก้ไขปัญห�ได้อย่�ง

ทันท่วงที ลดคว�มเสี่ยง และคว�มรุนแรง 

ขณะเดียวกัน platform ดิจิทัล ยังมีก�ร

ติดต�มคว�มคืบหน้� มีคว�มเป็นธรรม และ

โปร่งใสกับทุกฝ่�ย รวมถึงจะมีก�รร�ยง�น

และติดต�มก�รแก้ ไขปัญห�ได้แบบทัน

ท่วงที หรือแบบ Real-time อีกด้วย และที่

สำ�คัญทุกข้อมูลที่ได้รับ จะเก็บเป็นฐ�นข้อมูล  

Big-Data ที่จะนำ�ม�ว�งแผน เพื่อขย�ยผล

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ญด้�นคว�มปลอดภัย

ของสถ�นศึกษ�ในแต่ละพื้น” รมว.ศธ.กล่�ว

ด้�น น�ยอัมพร พินะส� เลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (เลข�ฯ 

กพฐ.) กล่�วว่� สพฐ.ยังได้จัดกิจกรรมลักษณะ

เดียวกันนี้ เพื่อขย�ยก�รรับรู้ในสังคม รวม  

8 พื้นที่ หลังจ�กนี้ สพฐ.จะส�ม�รถรับทร�บ

ร�ยง�นก�รเกิดเหตุได้เป็นร�ยวัน ส�ม�รถ

รับรู้ถึงส�เหตุ สถ�นที่ รวมถึงก�รติดต�ม

คว�มคืบหน้�ในก�รแก้ไขปัญห�.

‘ตรีนุช’เดินสาย8พื้นที่รณรงค์‘สถานศึกษาปลอดภัย’

มอบอุปกรณ์กีฬา • นายธนปกรณ์ วูวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) 

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป “ไวไว” 

เป็นผู้แทนเข้ามอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา จำานวน 5 โรงเรียน 

ได้แก่ รร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม), วัดศรีสราญราษฎร์บำารุง (แช่มประชาอุทิศ), รร.วัดท่าพูด 

(นครประชานุกูล), รร.วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และ รร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ภายใตโ้ครงการ 

“ทำาวันนี้ ทำาไวไว เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ ปี 5” โครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ

ในด้านกีฬา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรรณกร ทวีแก้ว (ที่ 5 ซ้าย) ผู้อำานวยการ รร.วัด

ศรีสราญราษฎร์บำารุง (แช่มประชาอุทิศ) พร้อมด้วยผู้แทนแต่ละโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ  

ณ รร.วัดศรีสำาราญราษฎร์บำารุง (แช่มประชาอุทิศ) จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้.
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11บันเทิง

ม่ได้ฟังข่าวจาก “ทิดแก้ว”..

แต่..เห็น-อ่านเอาจากสื่อ ที่รายงานกันครึกโครมว่า เวลา

นี้คุณแหลม มอริสัน เจ้าของฉายา “กีตาร์คิงส์” ติดเชื้อใน

กระแสเลือด กำาลังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

ซึ่งคุณแหลม ปัจจุบันแม้อายุจะ 77 ปีล่วง แต่เท่าที่สังเกต

เห็นทั้งจากข่าวและตัวจริง ดูท่านจะมีสุขภาพร่างกาย-จิตใจที่เข้ม

แข็งเอาการอยู่

ได้ยินว่ายังเล่นกีตาร์-ร้องเพลงที่ร้าน Blue Factory ย่าน 

พัทยาใตอ้ยู่ทุกราตรี และด้วยได้ร้องเพลง ได้ยืดเส้นยืดสายอยู่เป็น

ประจำากระมัง..

คุณแหลมจึงยังดูหนุ่ม กระชุ่มกระชวย กระฉับกระเฉงผิด

วัย!

แต่ก็เนาะ..เครื่องจักรยังต้องซ่อม แล้วชีวิตมนุษย์จะอึดจะ

ทนแค่ไหนอย่างไร ถึงเวลาก็ต้องพัก-ต้องซ่อมบ้างเป็นธรรมดา..

ก็..หวังว่าอีกไม่กี่วัน คุณแหลมจะออกมาโยกเต้นเล่นกีตาร์

ร้องเพลงได้เหมือนเดิม!

เอ้า..อีกท่าน อดีตนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลง “รักคนชื่อน้อย”                                                                          

คุณเพชร โพธาราม ตอนนี้ป่วยหนัก นัยว่าค่าไตตกเหลือ 6% ใน 

ขณะที่เลือดเหลือแค่ 14% จึงประสงค์จะได้เลือดกรุ๊ป B ด่วน

ทางภรรยาจึงขอเรียนบอก..หากมีผู้อยากช่วยเหลือ สามารถ

ร่วมบริจาคเลือดได้ที่โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี!

นี่..ข่าวในซีกของนักดนตรี นักร้อง ส่วนดารา นักแสดง ผม

ใคร่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบแบบตรงไปตรงมา ณ ตอนนี้-ขณะนี้ “พี่

เอก” คุณสรพงศ์ ชาตรี ยังอยู่ในห้องไอซียูครับ!

ส่วนอาการป่วยอยู่ในขั้นไหนนั้น ขอจะไม่พูดเพราะไม่ได้เห็น

กับตา แต่คาดว่าเร็ววันนี้ทางแพทย์น่าจะได้จัดแถลงข่าวอย่างเป็น

ทางการ

ด้วยคุณสรพงศ์ไม่ใช่แค่อดีตพระเอกดัง แต่ยังได้รับการ

เชิดชูเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ฉะน้ันการท่ีจะปล่อยให้ข่าวการเจ็บป่วย

กระเส็นกระสายออกมาแบบคนนั้นว่า คนนี้พูด เห็นจะไม่ควร

ถึงแม้จะเป็นความต้องการของผู้ป่วย ที่ไม่อยากให้เป็นข่าว 

แต่เมื่อเอาใบบัวปิดช้างไม่ได้ พ่ีเอกก็น่าจะอนุญาตให้คุณหมอได้ออก

มาบอกเล่าถึงอาการป่วยให้สังคมได้รู้ไปเลย

อย่างน้อย คนท่ีรัก คนท่ีเป็นห่วงก็จะได้ไม่ต้องทนอึดอัด เพราะ

ไม่ว่าอาการป่วยจะหนัก-เบา เพียงขอให้รู้ความจริงจากปากคุณหมอ 

ผมเชื่อทุกคนก็คงจะยอมรับ-ทำาใจได้!

อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเพียงความคิดส่วนตัวของผม ซึ่งหาก

คุณสรพงศ์ยังต้องการที่จะรักษาตัวอยู่เงียบๆ คุณหมอก็คงจะให้ราย

ละเอียดถึงอาการป่วยต่อสาธารณะไม่ได้

การเจ็บป่วยของคุณสรพงศ์จึงยังคงเป็นที่คาดเดาของสังคม

ต่อไป แต่ไม่ว่าจะเดากันอย่างไร ผมหวังมหัศจรรย์มีจริง..

ขอภาวนาให้พี่เอกจงหายวันหายคืน!

เออ..แต่ที่ไม่หาย (แน่) ก็ไอ้เจ้าไวรัส “โควิด-19” นี่แหละ 

และหลังกลายพันธุ์เป็น “โอมิครอน” ก็ยิ่งจะสร้างความหวาดหวั่น 

น่าสะพรึงเข้าไปใหญ่ จนหมอนิธิพัฒน์ถึงกับเอ่ย..

“บุคลากรทางการแพทย์ที่หวังจะไปเที่ยวพักร้อนกันในอีก

หนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้า ควรรีบไปเสียตอนนี้ ช้าอาจต้องคืนตั๋ว 

คืนที่พัก

เพราะเพื่อนร่วมงานเรียงหน้าผลัดกันป่วย แถมงานเข้าจาก

ผู้ป่วยโควิดรุนแรงที่กำาลังเพิ่มขึ้น ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อ ภาค

การแพทย์คงจะไม่ไหว 

สัปดาห์นี้ถ้าไม่เห็นแนวโน้มดีขึ้น คงต้องเข้มงวดมาตรการ

ขึ้นบ้างเพื่อลดการออกนอกบ้านของผู้คน..”

ว้า..หมดหนุกอีกแล้วรึเนี่ย?.

ลดการออกนอกบ้าน(อีกแล้ว)

ไ

• ทรูวิชั่นส์ จัดเต็มกับซีรีส์ที่มี

เอกลักษณ์น่าตื่นเต้น Unforgettable 

เรื่องราวของอดีตตำารวจที่มี

พรสวรรค์พิเศษ สามารถจดจำาได้

ทุกรายละเอียดอย่างยอดเยี่ยมกับ

เหตุการณ์ที่เธอได้ประสบมา และเมื่อ

โศกนาฏกรรมทำาให้เธอต้องกลับมา

ติดต่อกับแฟนเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นนักสืบของกรมตำารวจ

นิวยอร์ก เขาเริ่มเกลี้ยกล่อมให้เธอใช้ความสามารถ

พิเศษช่วยไขคดีอาชญากรรมในเมืองใหญ่แห่งนี้ ทุกวัน

จันทร์-พุธ ออกอากาศตอนแรกอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 

เวลา 19.50 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง AXN (144)

• เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ชอบ สำาหรับ รุ่ง นครพนม 

ล่าสุดกับเอ็มวีเพลง ขอบคุณที่ตั๋วกัน เจ้าตัวลงทุน

นอนเกลือกกลิ้งกับขี้โคลนแบบไม่ห่วงหล่อ เพื่อให้ฉาก

อกหักออกมาได้อย่างสมบูรณ์ขั้นสุด บอกได้คำาเดียวว่า

ทุ่มทุนสร้างเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ เล่นเอ็มวีก็เต็มร้อย 

ร้องเพลงก็เกินล้าน นับถือน้ำาใจหนุ่มน้อยคนนี้จริงๆ ไป

ดูความทุ่มเทของรุ่งได้ใน YouTube Channel: Thaidol 

Music

• เอาใจคอซีรีส์แดนกิมจิอย่างต่อเนื่อง! ล่าสุด 

“MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำา

ดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ใน

เครือโมโน เน็กซ์ ไม่รอช้านำาซีรีส์

เกาหลีแนวพีเรียด โรแมนติก เม

โลดรามา เรื่อง “ในความทรงจำา

ที่ควังจู Youth of May” ลงจอ

ให้แฟนๆ ได้รับชมกันทันที เรื่อง

ราว ความรักท่ามกลางการประท้วงทางการเมืองที่เกิด

ขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวเรื่องที่แปลกใหม่

ในวงการซีรีส์เกาหลี กำากับโดย ซง มินยอบ รวมถึงได้

นักแสดงดาวรุ่งคุณภาพอย่าง อี โดฮยอน และ โก มินซี                                                  

มารับบทนำา

• ทราย-นรี ชีวสุทธิศิลป์ ซีอีโอแบรนด์น้ำาหอม

มาดามฟิน ฉลองครบ 6 ปี MADAME FIN ด้วยการ

ทุ่มงบผลิตโฆษณา The scent of Davikah กว่า 8 

หลัก เพื่อให้พรีเซนเตอร์ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ เจิดจรัส

เทียบเท่างานระดับอินเตอร์ โดยได้ผู้กำากับมือดีระดับ

ประเทศ โต-ธนิษฐ์ พิณทอง มานั่งควบคุมความเป๊ะ 

พร้อมดึงสไตลิสต์ตัวท็อป ลูกนัท-สิริวงษ์ สุขเกษมสิน 

ผู้อยู่เบื้องหลังดาราตัวท็อปมากมายมาร่วมงาน. 

มักเกิ้ล

อนหน้านี้ทำาเอาแฟนๆ ตกใจเมื่อ หนึ่ง 

บางปู หรือ วรัชญากรณ์ อ่อนธรรม 

นักแสดงสาวจากรายการก่อนบ่าย

คลายเครียด เจอมรสุมชีวิต เป็นโรคซึมเศร้า 

เลิกกับอดีตสามี ตัดผมสั้นเป็นทอมหันมาคบ

กับผู้หญิง จนมีกระแสว่า หนึ่ง บางปู อาจ

ต้องหลุดจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียด 

ล่าสุด เป็ด เชิญยิ้ม ได้ออกมาเปิดใจว่าตน

ได้เห็นข่าวแล้วและเป็นกำาลังใจให้ การตัดผม

สั้นไม่มีปัญหาอะไรกับการแสดง

“หลังจากเขาผิดหวังเรื่องความรักเขาก็เป็น

โรคซึมเศร้า ตัดผมสั้น กินยาที่เราเห็นในโซเชียล 

ก็เป็นห่วงให้กำาลังใจเขา บอกว่า ต้องสู้นะลูกนะ 

ทุกอย่างมันไม่ได้สำาเร็จทั้งชีวิต มนุษย์มันต้องมีขึ้น

มีลงบ้าง ทุกคนมีปัญหาแน่ แต่ปัญหาแต่ละแบบ

มันไม่เหมือนกัน หนูเกิดปัญหา หนูก็ต้องตั้งสติ แก้

มันแล้วข้ามผ่านมันไปให้ได้ อย่าเอาปัญหานั้นมา

ใส่ในบ่าในสมองเรามันจะหนัก แล้วความเจ็บป่วย

ก็มาตกอยู่กับเรา ทั้งๆ ปัญหาที่เราไม่ได้ก่อ เราไป

หยิบปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา แล้วบอกว่าโอเคเมื่อ

มันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ปล่อยทิ้งไป ไม่ต้องหันกลับไป

มองมันอีกแล้ว แล้วโฟกัสไปข้างหน้า เดินไปหาสิ่ง

ใหม่ๆ สิ่งที่ดีกว่า 

ก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดผมส้ันประชดชีวิต แต่

ตอนน้ีมีคนเข้ามาซัพพอร์ตไม่เป็นซึมเศร้าแล้ว 

มันเป็นส่ิงท่ีดี มันเป็นความสวยงามท่ีเกิดข้ึน ก็

ดีใจแต่ตอนแรกก็แปลกใจ หน่ึงก็ยังอยู่กับเรา 

ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลา ส่วนคาแรคเตอร์ใน

รายการก่อนบ่ายของหน่ึงถามว่าจะเปล่ียนไป

ไหม อามองว่าไม่เป็นไร เด๋ียวเราก็ให้เล่นเป็น

ทอมบอยได้ เราสามารถปรับเปล่ียนได้ แล้วตัว

เขาบังเอิญในโซเชียลเขามีบทบาทค่อนข้างสูง เขา

เป็นแม่ค้าออนไลน์ท่ีมีคนตามเขาเยอะ วันน้ีเราจะ

หาดารามาท้ังหมดไม่พอ เราต้องหาคนตามดูของเรา

ด้วย เราต้องหาวิธีการในการสร้างงานตรงน้ี เพื่อ

จะสร้างเรตต้ิงให้มันเยอะขยายไปในด้านโซเชียล                                                          

ก็พยายามท่ีจะใช้อย่างน้ี แล้วหน่ึงอยู่มาต้ังนานแล้ว 

ยังใช้เขาอยู่ ถึงเวลาบทท่ีเหมาะสมก็เรียกมา”

ครบรอบ 2 ปี • ฉลองความสำาเร็จครบรอบ 2 ปีของ “LazMall Thai Designer Club” 

พร้อมเปิดตัวเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันร่วมกับ 30 ไทยดีไซเนอร์ อาทิ ASAVA, DISAYA, 

ISSUE, JANESUDA ฯลฯ ผ่านแฟชั่นโชว์รูปแบบใหม่! เปิดโอกาสให้นักช็อปได้เพลิดเพลิน

กับการรับชมโชว์สุดอลังการจากศิลปินและเซเลบริตี้ตัวท็อป อาทิ อแมนด้า-ชาลิสา ออบ 

ดัม, แอนชิลี สก๊อต เคมมิส, พร้อม-ราชภัทร วรสาร, มาร์ค-ศิวัช จำาลองกุล และ 5 หนุ่ม

บอยแบนด์ผู้ชนะจาก LAZ iCON ในการถ่ายทอดผ่าน LazLive เมื่อวันก่อน.

ก่

สติน บีเบอร์ ตรวจเจอโควิด-19 

โดยรู้ผลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แค่

หนึ่งวันหลังจากเพิ่งเริ่มการทัวร์

คอนเสิร์ต Justice Tour ทางตัวแทนของ

ศิลปินหนุ่มชาวแคนาเดียนยืนยัน เจ้าตัว

สบายดีไม่ได้มีอาการรุนแรงแต่อย่างใด แต่

รู้สึกเสียใจและฝากขอโทษแฟนๆ ที่ต้อง

เลื่อนโชว์ที่ลาสเวกัสเสาร์ที่ผ่านมาไปเป็น 

กลางปี

ทัวร์คอนเสิร์ตของจัสตินที่ ที-โม   

บายล์ อารีนา ในลาสเวกัส เดิมกำาหนดลง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ต้องถูกเลื่อน

ออกไปเป็นช่วงซัมเมอร์นี้แทนแล้ว หลัง

ออกสตาร์ทโชว์แรกของ Justice Tour ที่

ซานดิเอโก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ได้วัน

เดียว ปรากฏว่านักร้องหนุ่มตรวจพบว่าติด

โควิด-19

Justice World Tour วางโปรแกรม

ไปตระเวนทำาการแสดงในกว่า 20 ประเทศ 

ใน 5 ทวีป จากศุกร์ที่ 18 กุมภา.ที่ผ่าน

มา ไปจนถึงเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 แต่

แค่เปิดเวทีแรกที่ซานดิเอโกก็ต้องปรับ

โปรแกรมกันใหม่แล้ว 

หลังจากที่จัสตินต้อง

โดนกักตัวเพราะผล

ตรวจโควิดออกมา

เป็นบวกก่อนหน้าไป

ขึ้นทำาการแสดงแห่ง

ที่ 2 ที่ลาสเวกัส

มีข่าวออกมาว่า โชว์ที่ลาสเวกัสถูก

เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 28 มิถุนายน จากการ

ประกาศออกมาทางทวิตเตอร์เมื่อวันเสาร์ 

ส่วนจัสตินไปติดเช้ือโควิดมาได้อย่างไรและ

เมื่อไหร่ยังไม่สามารถระบุได้ ขณะท่ีโชว์ท่ีแอ

ริโซนากับลอสแองเจลิสซ่่ึงมีกำาหนดทำาการ

แสดงในสัปดาห์เดียวกันก็น่าจะต้องถูกเลื่อน

ออกไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงแฟนๆ ท่ีซ้ือต๋ัวไว้ก็ต้อง

ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดว่าจะเอาอย่างไรต่อ

ทางศิลปินได้มีการประกาศเรื่องผล

ตรวจโควิดที่ออกมาเป็นบวกในหมู่ของคนที่

ทำางานใน Justice Tour แต่ไม่มีการเปิดเผย

ถึงอาการของจัสตินว่าเป็นอย่างไร แค่ว่ายัง

สบายดีเท่านั้น

“เนื่องจากมีการตรวจพบผลตรวจ

เป็นบวกสำาหรับโควิดภายในครอบครัวของ 

Justice Tour เราจึงต้องเลื่อนการแสดงใน

วันอาทิตย์ที่ลาสเวกัสออกไปก่อน แน่นอน 

ว่าจัสตินรู้สึกเสียใจมาก แต่ความปลอดภัย

ด้านสุขภาพของทีมงานและแฟนๆ คือสิ่ง

สำาคัญอันดับหนึ่งของเขาเสมอ การเปิดตัว

ที่ซานดิเอโกประสบความสำาเร็จอย่างมาก 

จัสตินตื่นเต้นที่จะนำาการแสดงที่น่าตื่นตา

ตื่นใจไปมอบให้กับแฟนๆ ที่ลาสเวกัสโดย

เร็วที่สุด”

“ส่วนกำาหนดวันทำาการแสดงใหม่ที่

ลาสเวกัสคืออังคารที่ 28 มิถุนายน บัตร

สำาหรับการแสดงดั้งเดิมจะยังสามารถใช้ได้ 

และสามารถขอคืนเงินได้ ณ จุดซื้อ”

Justice World Tour ท่ีออกมสตาร์ท

ท่ีซานดิเอโกเมื่อวันศุกร์ เดิมเป็น North 

American Tour 52 วัน เมื่อพฤศจิกายน 2021

สำาหรับการแสดงนอกอเมริกาเหนือ 

ทัวร์ไปใน 5 ทวีป เดินทางไปกว่า 20 

ประเทศ จะมีขึ้นระหว่างพฤษภาคม 2022 

ถึงมีนาคม 2023 รวมวันที่จัสตินต้องขึ้น

ทำาการแสดงนั้นมากกว่า 90 วัน

Justice World Tour ถือเป็นการ

ทัวร์รอบโลกครั้งแรกของจัสตินนับตั้งแต่ปี 

2017 ซึ่งเจ้าตัวให้สัญญาว่าจะให้เป็นการ

เฉลิมฉลองสำาหรับแฟนๆ หลังคอนเสิร์ต

เดิมถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปเพราะการแพร่

ระบาดของโคโรนาไวรัส 

โดยทัวร์คอนเสิร์ตหนนี้ตั้งชื่อตาม

อัลบั้มล่าสุดของจัสติน ซึ่งก็คือ อัลบั้ม 

Justie ออกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว 

เปิดตัวด้วยการสตรีมเป็นสถิติสูงสุดใน 

117 ประเทศ มีเพลงฮิตมากมาย เช่น 

Anyone และ Peaches

ส่วน Stay เพลงดูเอตของ บีเบอร์

กับ The Kid LAROI ที่ถูกปล่อยตามมา

ในเดือนกรกฎาคม กลายป็นเพลงที่ถูก

สตรีมถึงพันล้านครั้ง เร็วสุดบน Spotify.

 interthaipost69@gmail.com

จั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ทัวร์สะดุด‘จัสติน บีเบอร์’

ตดิโควิดหลังโชว์ที่แรก

‘เป็ด เชิญยิ้ม’ยันไม่ปลด‘หนึ่ง บางปู’

เปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้ ได้ ใน‘ก่อนบ่ายฯ’

กลับมาทำาเพลงเองอีกครั้งสำาหรับ กอล์ฟ-

พิชญะ นิธิไพศาลกุล กับเพลงสากลเพลงแรก We 

Don’t Stop ที่เจ้าตัวเข้ามาคุมทุกขั้นตอนการผลิต

เองหลังจากไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเกือบ 3 ปี

เต็ม โดยกอล์ฟเปิดเผยถึงการกลับมาทำางานเพลง

ให้ฟังว่า

“เรียกว่ากอล์ฟไม่อยากหยุดที่อยากทำาเพลง

ดีกว่าครับ เหมือนชื่อเพลงเลย We Don’t Stop 

กอล์ฟเริ่มต้นจากการเป็นนักร้อง พอตอนไปทำา

เพลงกับชิน ชินวุฒ ยอมรับเลยว่าเราคิดถึงและ

อยากมีเพลงของตัวเองอีกครั้ง บวกกับเป็นช่วง

เวลาพอดีที่ได้คุยเรื่องทำาเพลงกับทาง Purple Fly 

Record ที่มีทีมทำาเพลงให้กับ Camilla Cabello, 

Justin Biber และอีกหลากหลายศิลปินทั่วโลก 

จนกอล์ฟได้เพลง We Don’t Stop เพลงนี้ออกมา 

พอร้องเสร็จและส่งไปมาสเตอริงที่ต่างประเทศจน

ส่งกลับมา ได้ดั่งใจมากครับ 

ส่วนของมิวสิกวิดีโอยอมรับเลยครับว่าเล่น

ใหญ่อีกรอบ เพราะลงทุนเอง ออกไอเดียร่วมกัน

กับผู้กำากับ ดูแลโปรดักชั่น เสื้อผ้า ท่าเต้น ตัดต่อ 

ทำาเรฟเฟอเรนซ์ วาดสตอรี่บอร์ดเพื่อให้ทีม

เข้าใจมากที่สุด เราถ่ายกันข้ามวันข้ามคืน แค่

แต่งหน้าสำาหรับถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ปาไป

เกือบครึ่งวัน เป็นงานเอ็มวีที่กอล์ฟตั้งใจที่สุด

และก็ท้อที่สุดตั้งแต่ทำางานมา บางช่วงที่คิด

อยากยอมแพ้ ด้วยอุปสรรคของโควิดทำาให้เกิด

ปัญหาในการทำางานมากมาย ถึงขนาดที่ต้อง

เดินไปสงบสติอารมณ์หลายรอบว่าจะหยุดหรือ

จะไปต่อ แต่ท้ายสุดกอล์ฟก็ผ่านมาได้ กอล์ฟ

บอกได้เลยว่าเป็นเอ็มวีที่กอล์ฟเหนื่อยที่สุด

ตั้งแต่เป็นนักร้องมา และเป็นเอ็มวีที่เติมเต็ม

ความฝัน ความตั้งใจของกอล์ฟมาตลอด อยาก

ให้ทุกคนรอชมกันทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอ วัน

ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ครับ ทางช่องทาง Youtube 

Golfpichaya และฟังเพลงได้ที่ streaming ทุก

ช่องทาง”.

‘กอล์ฟ พิชญะ’ปล่อยเพลงใหม่

รับเกือบถอดใจยอมแพ้หลายรอบ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวศุภรัศม์ิ คําแดง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม)

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑. ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๙๗๑๗ เลขท่ีดิน 

๑๖๒ หนาสํารวจ ๕๒๒๒ ตําบลหนองทะเล 

อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เน้ือท่ี ๕๖ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง ไมมีเลขท่ี 

- นายวิชาญ

ขํานุรักษ

๑๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม� น

บาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม) รายนางสาวศุภรัสมิ์ คําแดง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม� น

บาทถวน) พรอมดอกผล

(นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๘๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมาย 

เหตุ

๑ ตูนิรภัย สีดํา ๑ ตู นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Balenciaga สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๓ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Saint Laurent สีขาว ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๔ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel Classic ๘ นิ้ว 

สีชมพู

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๕ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel boy ๘ นิ้ว สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๖ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci medium สีดํา (จาก

การตรวจสอบมีแตช� อเคร� องหมายGucci)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๗ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๘ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci สีน้ําตาลออน ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๙ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel medium flap wallet 

สีฟา

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๐ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel flap bag สีชมพู 

(จากการตรวจสอบมีแตช� อเคร� องหมาย Chanel) 

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๑ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci small สีดํา (จากการ

ตรวจสอบมีแตช� อเคร� องหมาย Gucci)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๒ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel wallet สีดํา (จาก

การตรวจสอบพบวามีแตเคร� องหมาย Chanel)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๓ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel classic ๘ นิ้ว สีดํา 

(จากการตรวจสอบพบวามีแตเคร� องหมาย Chanel)

๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๔ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Celine สีขาว-น้ําตาล ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๕ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Prada สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๖ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Jacquemus สีชมพู ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๗ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Marc Jacobs สีชมพู ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๘ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Balenciaga สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๑๙ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Gucci สีน้ําตาล ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๐ กระเปา มีเคร� องหมายช� อวา Chanel สีน้ําตาล ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๑,๐๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๑ เข็มขัด มีเคร� องหมายช� อวา Dior สีน้ําเงิน (จากการตรวจ

สอบพบวามี แตช� อเคร� องหมาย Christian Dior)

๑ เสน นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๒ ตะกราหวาย มีเคร� องหมายช� อวา Loewe ๑ ใบ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ/

นายนรบดี จันทรหวร

๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒๓ รถยนตยี่หอ BMW รุน ๓๓๐e M Sport สีขาว หมายเลข

ทะเบียน ๒ขฆ ๓๓๐ กทม.

๑ คัน นายนรบดี จันทรหวร ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๓ รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๕๓,๕๙๐ บาท (สามลานหาหม� นสามพันหารอยเกาสิบบาทถวน) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก

(นายเนติพัชญ ธามณี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

สว. สรางชุมชนสุขภาพดี     ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ ฉวีรัตน เกษตรสุนทร คณะอนุ

กรรมาธิการดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิสภา เปดโครงการเสวนา ในหัวขอ ชุมชนสุขภาพดี 

ซึ่งมีนางฉวีรัตน เกษตรสุนทร เปนผูเปดประชุม โดยมีผูเขารวมงานจากภาครัฐ และ 84 

ชุมชน อาทิ ธนสร อินธิแสง  นาวาอากาศเอกเกรียงศักดิ์ พูลประเสริฐ ฯลฯ รวมงาน  ณ The 

BTEC ศูนยนวัตกรรมสมุนไพร ฟอเรสพารค หทัยราษฎร 33/1-1

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาววา ไดรับรายงานจากกรมสงเสริมสหกรณ 

(กสส.) วาโครงการปรับโครงสรางการผลิต 

การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน

เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

(พรก.เงินกู โควิด 19) ขณะนี้สามารถเบิกจาย

ได 1,583 ลานบาท หรือรอยละ 93.5 ของ

รมช.มนัญญา ปลื้มงบปรับโครงสรางชวยสหกรณขยายศักยภาพ

เตรียมนําสหกรณเสริมทัพกระจายสินคาเกษตรในป 65

งบประมาณที่ ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 

1,629 ลานบาท สําหรับสหกรณท่ีเขาโครงการ 

240 แหง ใน 59 จังหวัด โดยขณะนี้เกือบ

ทุกแหงสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตทางการ

เกษตรไดเพิ่มขึ้น ในฤดูกาลผลิตป 2565 นี้ 

จะใชระบบสหกรณเหลานี้ เขาไปชวยขับ

เคลื่อนเสริมกลไกตลาดที่สําคัญในการกระ

จายผลผลิตและเปนแกมลิงชะลอผลผลิต

ทางการเกษตรกรณีผลผลิตลนตลาด ซึ่งใน

ปที่ผานมาการใชระบบสหกรณประสบความ

สําเร็จเปนอยางมากในการแกไขปญหาราคา

สินคาเกษตรตกต่ํา “งบกอนนี้เปนการติด

เขี้ยวเล็บใหสหกรณที่ ให โอกาสสหกรณ

ที่รวบรวมผลผลิตการเกษตรไปปรับปรุง

ศักยภาพของตนเองทั้ง ยุง ฉาง ลานตาก 

โกดัง ไซโล เปนตน ดังนั้นในฤดูกาลผลิต

ที่จะออกมาในปนี้ทั ้งขาว ผลไมจะใชกลไก

สหกรณเขาไปชวยเหลือ เสริมระบบตลาด

ปกติ ทั้งนี้เบื้องตนไดรับขาวดีวา สหกรณ

การเกษตรนานอย จํากัด จังหวัดน�าน ซึ่งได

รับงบกอนนี้ ไป ในฤดูขาวโพดปนี้สามารถ

เปดรับซื้อขาวโพดไดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่

ซื ้อไดเพียง 2 พันตันตอ

ฤดูกาลผลิต หลังจากไดรับงบ

ปรับโครงสรางฯ มีโกดังใหญ

ขึ้น เพียง 2 เดือนสามารถ

รับซื้อผลผลิตขาวโพดได

แลว 3 พันตัน ซึ่งจะเปนการ

ชวยเหลือเกษตรกรใหขาย

ขาวโพดในราคาที่เปนธรรม

เพราะสหกรณจะมีราคา

พิเศษใหสมาชิก” รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ กลาว

นายอานุภาพ พุฒตรง 

ผูจัดการสหกรณการเกษตร

นานอย จํากัด จ.น�าน กลาววา 

งบโครงการปรับโครงสรางฯ 

ไดชวยพัฒนาสหกรณ ให

เ ข มแข็ งและมี ศั กยภาพ

ในก า รทํ า ธุ ร กิ จ เ พิ่ ม ขึ้ น 

เปนการใหเบ็ดกับสหกรณ 

ซึ่งที่ผานมาสหกรณตองการ

ปรับปรุงขยายศักยภาพแต

ติดขัดเรื่องงบประมาณที่

จะลงทุน เม� อมีโครงการ

นี้ทางสหกรณ ไดเสนอเขาไปและไดรับการ

จัดสรรงบมาสมาชิกทุกคนดีใจมาก อยากได

มากกวานี้ติดขัดเร� องงบสมทบรอยละ 10 

สหกรณการเกษตรนานอย จึงขอโกดังซึ่ง

จําเปนที่สุดกอน ทั้งนี้ผลการรวบรวมผลผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากสมาชิกในชวงเดือน

ธันวาคม 2564 -มกราคม 2565 ที่ผานมา 

สหกรณสามารถรวบรวมขาวโพดจากสมาชิก

ไดมากกวา 3,000 ตัน คิดเปนมูลคามากกวา 

18,225,852 บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลา

เดียวกันของปที่ผานมาประมาณรอยละ 20 

อยางไรก็ตามคาดวาสิ้นฤดูขาวโพดปนี้จะ

สามารถรับซื้อขาวโพดไดประมาณ 3,500 - 

4,000 ตัน   

“สหกรณจะรับซื้อผลผลิตขาวโพด

ท่ัวไปในราคาตลาด แตสําหรับสมาชิกสหกรณ

การเกษตรนานอยเองนั้นจะไดราคาเพิ่มจาก

ราคาตลาดประมาณ 10 สตางคตอกิโลกรัม

ที่ความชื้น 14% นอกจากนั้นสหกรณยังให

บริการสีขาวโพดฟรีกับเพ� อนสมาชิกอีกดวย 

ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอระบบสวัสดิการ

ที่สหกรณมอบใหสมาชิกดียิ่งขึ้นไป” นาย

อานุภาพกลาว

สําหรับสหกรณการเกษตรนานอย 

จํากัด ไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริม

สหกรณ 22,193,100 บาท และสหกรณ

การเกษตรนานอย จํากัด สมทบ 2,569,900 

บาท หรือรอยละ 10 เพ� อสรางโกดังขนาด

ไมนอยกวา 5,000 ตัน วงเงิน 24,659,000 

บาท เพ� อขยายศักยภาพของสหกรณ โดย

สหกรณการเกษตรนานอย จํากัด มีสมาชิก 

1,977 คน ทุนดําเนินการมากกวา 356 ลาน

บาท กอตั้งจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ 

เม� อ 1 มีนาคม 2543 สหกรณดําเนินธุรกิจ

เพ� อใหบริการแกสมาชิก 4 ดาน คือ ดาน

สินเช� อ ดานการจัดหาสินคามาจําหน�าย 

ดานรวบรวมผลผลิต และดานรับฝากเงิน

คิง เพาเวอร รางน้ํา, พัทยา, ภูเก็ต 

และศรีวารี (เฉพาะวันเสาร – อาทิตย) ชวน

นักชอปมาชอปสุดคุมกับสินคาแบรนดเนม

ชั้นนํา ราคาพิเศษ แบบมีไฟลตบินหรือไมมี

ไฟลตบินก็ชอปได รวมถึงการชอปในรูปแบบ

โฮม เดลิเวอร่ี ต้ังแตวันน้ีถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  

สมาชิก คิง เพาเวอร เพียงลงทะเบียน

กอนชอปที่สาขา รับฟรี คูปองสวนลด 1,000 

บาท สําหรับชอป 5,000 บาทข้ึนไปตอใบเสร็จ 

ซื้อ CASH CARD 10,000 บาท รับทันที 

GIFT CARD มูลคา 3,000 บาท , ซื้อ CASH 

CARD 25,000 บาท รับทันที GIFT CARD 

มูลคา 10,000 บาท นอกจากนี้เพียงสมัคร

สมาชิก SCARLET และเติมเงินเขาบัญชี

สมาชิก 6,000 บาท รับยอดเงินเพิ่มในบัญชี

สมาชิกทันที 1,500 บาท และรับสวนลด

ตลอดอายุสมาชิก 10%  

สําหรับนักชัอปออนไลน เพียงคลิก

www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน ก็สามารถสนุกสงทายเดือน

ไดตลอด 24 ชั่วโมง กับสินคาแบรนดชั้นนํา

กวาหม� นรายการในราคาดิวต้ี ฟรี กับแคมเปญ 

“FASCINATING PAYDAY” ลดสูงสุด 30% 

เม� อชอปครบ 3,000 บาท เพียงใสรหัสFPFEB  

พลาดไมไดจัดเต็มหลังเที่ยงคืนวันที่ 24 – 25 

กุมภาพันธ 2565 นี้ กับ Exclusive Code ลด

สูงสุด 30% และลดเพิ่มอีก 5% เม� อชอปครบ 

5,000 บาท รอรับโคดไดที่ www.kingpower.

คิง เพาเวอร ชวนชอปสุดคุม ชอปได ไมตองมี ไฟลตบิน  

ที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา, พัทยา , ภูเก็ต และทุกวันเสาร-อาทิตย ที่ศรีวารี  

com พิเศษ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 พบ

กับสินคาลดสูงสุด 60% ไมมีขั้นต่ํา ไมตองใส

รหัสสวนลด วันเดียวเทานั้น !!  

ความคุมคาไมหมดเทานี้ สมาชิก คิง 

เพาเวอร สามารถแลกกะรัต 100 กะรัต 

รับสิทธ์ิพักคืน 1 คืน เม� อจองหองพักอยางนอย 

2 คืน ที่อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไมขาว ภูเก็ต 

(ANANTRA VACATION CLUB MAI KHAO 

PHUKET) และอนันตรา หัวหิน รีสอรท 

(ANANTRA HUA HIN RESORT) โดย

สามารถสํารองหองพักไดตั้งแตวันนี้ถึง 31 

มีนาคม และสามารถเขาพักภายในวันที่ 30 

มิถุนายน 2565 สามารถรับสิทธิและสํารอง

หองพักที่ 076-337-255  

สนุกกับการชอปสุดคุม และรับสิทธิ

ประโยชนมากมายที่ คิง เพาเวอร รางน้ํา, 

พัทยา, ภูเก็ต และ ศรีวารี (เฉพาะเสาร-อาทิตย)  

ตั้งแตวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ 2565 หรีอ 

สามารถชอปผานชองทาง Call to Shop 

0-2338-7870 และ Chat to Shop เพียง 

Add LINE @KP_ChatToShop ตั้งแตเวลา 

09.00 – 21.00 น.  
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รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร     นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข พรอมดวย นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นพ.ศุภกิจ 

ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

และคณะผูบริหาร รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร สําหรับการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 

การฉีดวัคซีน และวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพ� อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จากสหรัฐอเมริกา ที่หองประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ถาพูดถึงที่นอนดีๆ ในราคาหลักหม� น

แตใหความคุมคามากกวาราคาที่ตองจาย 

แถมยังไดรับการการันตีคุณภาพดวยยอด

ขายอันดับ 1 จาก Website Amazon U.S.A. 

แลว ก็คงมองขามที่นอน Zinus ไปไมได 

ที่นอน Zinus รุน Jarvis เปนที่นอน 

Pocket Spring ที่มอบความยืดหยุนไดอยาง

อิสระใหกับผูนอน เพราะไมวาจะขยับตัว

ไปทางไหนก็จะไมปวดเม� อยตามตัว แถมยัง

เหมาะกับคนที่ช� นชอบการนอนตะแคงมาก

เปนพิเศษเพราะมีความนุมที่สลายแรงกดทับ

ทําใหมีการกระจายน้ําหนักไดอยางดีเยี่ยม

“นอนดีไมมีต� น…..เม� อคนขางตัวขยับ

หรือลุกออกจากเตียงในยามดึก”

เพราะที่นอน Zinus รุน Jarvis มี

ระบบ Support plus ที่เสริมดวย iCoils มาก

ขึ้นถึง 10% ทั้งนี้เพ� อยกระดับความสามารถ

ในการสลายแรงกดทับและซัพพอรตน้ําหนัก

ของตัวผูนอนไดอยางสมบูรณแบบ 

“มีหลายคนที่ตองต� นมาแลวไมสดช� น

เพราะอาการภูมิแพ” 

หากคุณกําลังประสบกับปญหากพวกน้ีอยู 

ขอแนะนําที่นอน Zinus รุน Jarvis ที่จะทําให

คุณโบกมืออําลาอาการระคายคอและคัด

จมูกไปไดดวยสาร Anti-dustmite จากเสนใย

ผาหุม Intella-Zoft ผาหุม Intella-Zoft ชวย

ระบายความช้ืนไมกักเก็บความรอนเหมาะกับ

สภาพอากาศในเมืองไทยเปนอยางมาก แถม

ยังรักษาอุณหภูมิทําใหที่นอนมีความเย็นสบาย

จนไมตองพลิกตัวเพราะมีเหง� อออกเลย เพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายอากาศไดรอบทิศ

ดวยผาหุมดานขาง Intella-Flow ชวยรักษา

อุณหภูมิชั้นวัสดุภายในที่นอนใหคงที่ ไมกัก

เก็บความชื้นและความรอน

ที่นอน Zinus รุน  Jarvis  มีใหเลือก 3 

ขนาดมาตราฐานใหเลือก 6 ฟุต, 5 ฟุต และ 

Burberry เปดตัวแฟล็กชิพสโตร ณ 

โรดิโอ ไดรฟ เบเวอรลีฮิลส นับเปนประสบการณ

สุดด� มด่ําในชวงฤดูใบไมผลิ/ฤดูรอนป 2022 

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเสรีภาพแห่ง

จินตนาการและประสบการณที่ไมเหมือนใคร

ผานเสียง ผิวสัมผัส และประสบการณตางๆ

การเทคโอเวอรแฟล็กชิพสโตร ใน

ครั้งนี้ผูอํานวยการฝายสรางสรรค Ricca-

rdo Tisci ไดรับแรงบันดาลใจจากคอลเลก

ชั่นลาสุดอยางคอลเลกชั่น ‘Animal Instinct’ 

ซึ่งบอกเลาเร� องราวผานความคิดที่จะเปลี่ยน

ระหวางความเปนไปไดที่ ไมมีที่สิ้นสุดของ

จินตนาการ และความเปนจริง และตกแตง

ดานนอกของอาคารดวยลวดลายสุดแสน

ลานตาที่ชวนใหเกิดภาพลวงตาของสีชม

พูบับเบิ้ลกัม สีดํา และสีขาว - การออกแบบ

นี้ ไดรับแรงบันดาลใจจากสีสัน และลวดลาย

เสนโคงที่ปรากฎอยูในคอลเลกชั่น

เสื้อผาสตรี และเสื้อผาบุรุษ ศิลปะ

และประติมากรรมนั้นถูกทําใหเปลงประกาย

ผานการตกแตงของหนาตางหนารานชวน

ใหผูคนไดนึกถึงฉากหลังของรันเวยที่จะเติม

แตงโลกแหงจินตนาการ

การออกแบบยังดําเนินตอไปในการ

ออกแบบประติมากรรมใหสามารถสะทอน

เห็นภาพของผูคนในขณะใชงานขั้นบันได 

และนอกจากนั้นในเพนทเฮาสยังมีหองที่จัด

ฉายภาพยนตร ใหทุกคนไดรับชมอยางใกล

ชิดผานการเลนจากหนาจอที่สูงจากพื้นจรด

เพดาน ใหคุณไดสัมผัสไปกับเสียงดนตรี ลม 

ธรรมชาติไดอยางรอบทิศทาง ซ่ึงการรังสรรค

ทั้งหมดทําใหเราไดเห็นถึงวิสัยทัศนของ 

Riccardo Tisci ในคอลเลกชั่นนี้ 

TOA มอบเคร� องด� มซุปเปอร ไฟต ใหตํารวจภูธรภาค 2    ประจักษ ตั้งคารวคุณ ประธาน

กรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ มอบเคร� องด� มสมุนไพรสกัดซุปเปอรไฟตจํานวน 72,000 ขวด 

ให พล.ต.ท.ธิติ แสงสวาง ผบช.ภ.2 เพ� อเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการตํารวจในสังกัด โดยมี 

กิตติพงษ เตรัตนชัย, วิภาดา แผนผา และ อนุศาสตร สะทองเวียน มารวมในพิธีดวย ที่ตํารวจ

ภูธรภาค 2 จ.ชลบุรี

สูงวัยหัวใจยังเวิรค     ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผูจัดการกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค   

เปนประธานเปดงาน กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรอบรมทักษะทางดิจิทัลโครงการสูงวัยหัวใจ

ยังเวิรค มีวัตถุประสงค  สนับสนุนใหผูสูงอายุใชชองทางส� อออนไลน  เพิ่มคุณภาพชีวิต และ

สรางชองทางในการติดตอกับโลกยุคใหมอยางไรรอยตอ โดยมีผูเขารวมอบรม วาที่อินฟลู

เอนเซอรรุนเกา อาทิ เพ็ญสุดา พิทักษานนทกุล, นันทภา ขวัญแพรแกว, ชุติมา แสนนนท ฯลฯ  

รวมงานและขอบคุณท่ีจัดกิจกรรมดีๆ แบบน้ีเพ� อผูสูงวัยข้ึนมา เม� อวันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ 

2565 ณ หองมรกตชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด แบงคอก

นอนดี….ไมมีต� น…..เม� อคนขางตัวขยับตัวกับที่นอน Zinus รุน Jarvis

3.5 ฟุต ฟรีคาจัดสงทั่วประเทศ (ยกเวน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตและขามเกาะ) พรอม

รับโปรโมชั่นพิเศษผอน 0% สนใจสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมได ที่เว็บไซต https://zinus.

co.th/th, Facebook Zinusthailand และไลน 

@Zinusthailand 

BURBERRY LAUNCHES RODEO DRIVE TAKEOVER

นอกจากนี้ตัวสถานที่มีความรับกับ in-

stagram filler แหงนี้จะทําใหแฟล็กชิพสโตร

รูสึกถึงความมีชีวิตชีวาในอีกรูปแบบหนึ่ง 

ดวยลวดลายในการตกแตงไดรับแรงบันดาล

ใจมากจากคอลเลกชั่น ‘Animal Instinct’ ฤดู

ใบไมผลิ/ฤดูรอนป

เราขอรวมเชิญชวนใหทุกทานได

ดื่มด่ําไปกับประสบการณ์แห่งจินตนาการ

และประสบการณที่ไมเหมือนใคร

ตอกยํ้าความสําเร็จในฐานะผูนําพรีเม่ียม

เอาทเล็ต ที่นําเสนอมิติใหมของการชอปปง

ที่เหนือระดับ ลาสุด ไมเคิล ถัง กรรมการ

ผูจัดการ บริษัทสยามพิวรรธน ไซมอน 

บริษัทรวมทุนบริหาร สยาม พรีเม่ียม เอาทเล็ต 

กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) 

เขารับมอบใบประกาศ เกียรติคุณรางวัล 

“Friendly Design Awards 2022”ประเภท“ส

ถานที่เฟรนดลี่ดีไซน” (Tourism for All) จาก

นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล ผูชวย

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในงาน 

“Thailand Friendly Design Expo 2022 : 

มหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพ

เพ� อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5” ประจําป 2565 ซึ่ง

มอบใหแกสถานที่ที่มีการสงเสริม และสราง

อารยสถาปตย เพ� อใหทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 

และทุกสภาพรางกาย สามารถเขาถึงและใช

พัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ    ธํารง บูรณตระกูล รองผูวาการ (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) การประปานครหลวง (กปน.) เปนประธานเปดงาน Go Live โครงการพัฒนา

ระบบจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data Platform) “ Dataiytics by MWA ” จัดโดย การ

ประปานครหลวง รวมกับ บริษัท มโหฬาร ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น โดยมี มานิต ปานเอม รองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) การประปานครหลวง 

(กปน.), กฤษฎาวุฒิ โสภิกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มโหฬาร จํากัด, ดร.ทศพล พันธุกําแหง 

หัวหนาวิศวกรระบบ บริษัท มโหฬาร จํากัด, ดร.จรรยา มิชานันท หัวหนาวิศวกรขอมูล บริษัท 

มโหฬาร จํากัด, สุนิสา นาคเสน ผูเช่ียวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10, ขนิษฐา ผลเจริญ 

ผูเชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน

TIP Rainbow โดย ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรมอุบัติเหตุ ใหกับ คูรักที่มาจดทะเบียนใน

วันวาเลนไทน เขตบางขุนเทียน    TIP Rainbow โดย ทิพยประกันภัย รวมกับ สํานักงานเขต

บางขุนเทียน  รวมบันทึกหนาประวัติศาสตรครั้งแรกของเมืองไทย  รับ “จดแจงความรัก” ให

กับคูรักเพศเดียวกัน (LGBTQ+) ในงาน  “บางขุนเทียน แสงเทียนแหงรัก”  โดยทางบริษัทฯ

มอบประกัน “TIP ดวยรักตลอดไป” คุมครองอุบัติเหตุและคุมครองภาวะโคมาจากโรครายแรง 

จํานวน 14 กรมธรรม ทั้งนี้กรมธรรมยังสามารถระบุ  ผูรับผลประโยชน เปน “คูรัก/คูชีวิต” 

โดยไมจํากัดเพศ และยังไดมอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุใหกับ 50 คูรัก ที่มาจดทะเบียน

สมรสในวันแหงความรัก   ณ  เดอะไบรท พระราม 2

SMILEYHOUND INNERWEAR 

แบรนดกางเกงชั้นใน เครือโอซีซี กรุป 

มอบคูปองสวนลด เม� อชอปกางเกงชั้น

ในทุกรุนทุกทรงขั้นต่ํา 1,000 บาท รับ

คูปองสวนลดทันที 100 บาท และเม� อ

ชอปกางเกงชั้นในทุกรุนทุกทรงขั้นต่ํา 

1,500 บาท รับคูปองสวนลดทันที 250 

บาท ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ - 2 

มีนาคม ที่Shopee: https://shopee.

co.th/smileyhound ,Lazada: https://

www.lazada.co.th/smileyhound-inner-

wear และ Line My Shop: https://

shop.line.me/@smh_innerwear

SMILEYHOUND INNERWEAR มอบคูปองสวนลด

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

โดย คุณวิรัตน เอื้อนฤมิต ประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ รับมอบ

โลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร 

จากพลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ประธานในพิธี ในฐานะองคกร

ที่เขารวมโครงการ “Workation Thailand 

ทํางานเที่ยวได รวมใจชวยชาติ” และไดรับ

การประเมินอยูใน 11 อันดับแรก องคกรที่

สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ซึ่งถือเปนผูมีคุโณปการตออุตสาหกรรมทอง

เท่ียวไทย พิธีดังกลาว จัดข้ึน ณ ตึกสันติไมตรี 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 

จัดกิจกรรม Open House: Student Show-

case ในวันเสารที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต

เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต 

จังหวัดเชียงใหม 

ภายในงานทุกทานจะมี โอกาส

ไดพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาอยูกับเราในปจจุบัน กับกิจกรรม 

International Bilingual Education 

และผลงานโดดเดนประจําปของนักเรียน 

พิเศษ! รับสวนลด กวา 6 หม� นบาท 

เม� อสมัครเรียนในงาน! ผูที่สนใจเขารวม

กิจกรรมสามารถลงทะเบียนตามลิงกเพ� อ

ยืนยันการเขารวมงานไดที่ Bangkok: 

https://sbs.ac.th/bangkok/welcome.

html Chaingmai: https://docs.google.

ไทยออยลรับมอบโลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ในโครงการ 

“Workation Thailand ทํางานเที่ยวได รวมใจชวยชาติ” รวมผลักดันเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน

ทําเนียบรัฐบาล

โครงการ “Workation 

Thailand ทํางานเท่ียวได รวมใจ

ชวยชาติ” ดําเนินงานโดย กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา โดยการ

ท อ ง เที่ ย วแห งประ เทศไทย 

(ททท.) ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวไทยในฐานะฟน

เฟองสําคัญในการสรางรายได

เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในหลายมิติ 

สาธิต ม.รังสิต จัดกิจกรรม Open House : Student Showcase

com/forms/d/e/1FAIpQLSdshP_L_

aCxlP6zwNoZ1OUb3GyoOgqF_xXT-

zoPH6R6KazsURA/viewform หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://line.me/R/

ti/p/%40rib1162d

สยาม พรีเมี่ยม เอาทเล็ต กรุงเทพ ควารางวัล Friendly Design Awards 2022 

ประเภท “สถานที่เฟรนดลี่ดี ไซน” (Tourism for All) 

ประโยชนได โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย 

เปนธรรม ดวยนโยบายแนวคิดการออกแบบ

ที่เปนมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับคน

ทั้งมวล ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไบเดนตั้งแง่ซัมมิตปูติน

จี้รัสเซียถอนทหารก่อน

รถถังรัสเซียไม่กลัวโคลนยูเครน?

นำ�ตะวันตกตั้งแต่ โจ ไบเดน จนถึงเลข�ธิก�รน�

โตยืนยันตรงกันว่า รัสเซียได้ตัดสินจะบุกยูเครน

แน่แล้ว

แต่รัสเซียยังปฏิเสธเสียงแข็ง

 คำาถามขณะนี้ก็คือถ้ารัสเซียบุกยูเครนจริงจะรุก

เข้าไปถึงเมืองหลวงของยูเครนเลยหรือไม่

หรือแต่เพียงชิมลางด้วยการผนวกส่วนที่เป็น 

Donbas ซึ่งได้ประกาศแยกตัวด้วยการสนับสนุนของมอส

โกเท่านั้น

นักยุทธศาสตร์ด้านการทหารยังวิเคราะห์ไม่ถูกว่า    

วลาดิเมียร์ ปูติน จะลุยเข้ายูเครนลึกขนาดไหน...หาก

ตัดสินใจว่าจะต้องเผด็จศึกจริงๆ

วันนี้ก็ยังเป็นการเลือกระหว่าง “สงครามกับการทูต” 

ที่ทั้งฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายสหรัฐฯ และนาโตต้องชั่งใจกันอย่าง

ระมัดระวังกันเต็มที่

การที่ปูตินสั่งให้มีการซ้อมปฏิบัติการขีปนาวุธที่ใช้

นิวเคลียร์ได้ในช่วงนี้ เป็นการส่งสัญญาณให้ตะวันตกรู้ว่า

มอสโกพร้อมจะเล่นทุกเกมหรือไม่

และถ้ารัสเซียบุกเข้ายูเครนจริงจะใช้แสนยานุภาพ

ทางทหารในระดับไหน

สำานักข่าวต่างประเทศบางแห่งอ้างคำากล่าวที่แวดวง

ทหารรัสเซียมันจะพูดกันคือ 

“รถถังรัสเซียไม่กลัวโคลน” 

ถึงขั้นที่มีการใช้วลีเด็ดนี้เป็นชื่อรายการทางโทรทัศน์ 

และเป็นข้อความที่คนรัสเซียมักเขียนอยู่บนกระจก

หน้าต่างรถของตนเพื่อสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของการ

เป็นชาตินักรบของรัสเซีย 

บางคนตีความว่าข้อความนี้อาจจะกำาลังถูกกล่าวขาน

ดังๆ อีกครั้งในรัสเซีย เพื่อสะท้อนยุทธศาสตร์ทางทหาร

ของรัสเซียว่าพร้อมจะส่งกำาลังเข้าบุกยูเครนได้ในทุกสภาพ

อากาศและสถานการณ์เช่นกัน

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้เตือนว่า ขณะ

นี้รัสเซียอยู่ในฐานะพร้อมจะบุกยูเครน “หากสภาพพื้นดินใน

บริเวณทางเหนือของกรุงเคียฟยังแข็งตัว” และไม่เป็นสภาพ

โคลนตมเพราะอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น 

โดยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้ว กรุงเคียฟซึ่งเป็น

เมืองหลวงของยูเครนอยู่ห่างจากพรมแดนด้านที่ติดกับเบลา

รุส เพื่อนบ้านทางเหนือและเป็นประเทศพันธมิตรที่สำาคัญของ

รัสเซียเพียง 75 กิโลเมตรเท่านั้น 

อีกทั้งรัสเซียกำาลังซ้อมรบร่วมกับเบลารุสอยู่ด้วย จึงเกิด

ความกังขาว่าถ้ารัสเซียจะบุกยูเครนและยึดเมืองหลวงก็จะ

ต้องใช้เส้นทางนี้

ประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 สอนรัสเซียว่า หิมะ

และอากาศหนาวเหน็บเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงสำาหรับการ

ทำาสงคราม

รัสเซียสามารถปกป้องตนเองจากการบุกของนาซี

เยอรมันก็เพราะอากาศหนาวเหน็บช่วยไว้ส่วนหนึ่ง

แต่คำาพูดของไบเดนเรื่องสภาพอากาศกับการทำาสงคราม

ในยูเครนไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ทำาให้เห็นว่านักวางแผนรบของ

สหรัฐฯ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของปฏิบัติการทหารรัสเซียใน

ยูเครนอย่างไร แต่รัสเซียไม่ได้มีแค่กองทัพรถถังเท่านั้น

แต่ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดและจรวดนอกเหนือจากรถ

ถังและรถหุ้มเกราะที่เหมาะกับการใช้งานในสภาพพื้นดินที่

เป็นโคลนตมหรือชื้นแฉะเพราะหิมะและน้ำาแข็งในฤดูหนาว 

หากรัสเซียบุกยูเครนจริง นักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว่า 

รัสเซียอาจเปิดฉากการรุกด้วยการโจมตีทางอากาศและการ

ยิงจรวดโดยมีเป้าหมายหลักคือที่ตั้งทางทหารของยูเครนในจุด

ต่างๆ ที่เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์

VOA ภาคภาษาไทยอ้างนักวิเคราะห์ทางทหารผู้หนึ่ง

คือ Mykola Sunhurovskyi จากสถาบันคลังสมอง Razumkov 

Center ในกลุ่มเคียฟของยูเครนว่าถ้าปูตินตัดสินใจบุกยูเครน 

รถถังกับเรือรบจะไม่ใช่กำาลังที่อยู่ในแนวหน้า แต่จะเป็น

อากาศยานและจรวดขีปนาวุธมากกว่า 

เป้าหมายในลำาดับต้นๆ น่าจะเป็นระบบป้องกันตนเอง

ทางอากาศและระบบต่อต้านขีปนาวุธของยูเครน 

รวมทั้งที่ตั้งกองบัญชาการทหารและระบบโครงสร้างพื้น

ฐานที่สำาคัญต่างๆ 

ข่าวบางกระแสบอกว่ายูเครนได้ร้องขอความช่วยเหลือ

จากประเทศพันธมิตรตะวันตกเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบป้องกัน

ตนเองทางอากาศ

นอกเหนือไปจากอาวุธภาค

พื้นดิน ซึ่งสหรัฐฯ อังกฤษ กับประ

เทศอื่นๆ ได้ให้ความสนับสนุนไป

ก่อนแล้ว

แสนยานุภาพทางทะเลของ

รัสเซียก็เป็นปัจจัยสำาคัญในการ

ประเมินกำาลังของรัสเซียต่อยูเครน

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

ได้แพร่ภาพเรือรบจากกองเรือ

ทะเลดำาของรัสเซียกว่า 30 ลำาที่

ออกเดินทางไปซ้อมรบในทะเลทาง

ใต้ของยูเครน 

ยูเครนยอมรับว่ากองกำาลัง

ทางเรือของตนมิอาจจะเทียบกับ

ของรัสเซียได้เลยหากเกิดเหตุที่

ต้องสู้รบกันทางทะเล

ทางเดียวที่ยูเครนจะยับยั้ง

การรุกของรัสเซียได้คือ ความ

พร้อมของประเทศตะวันตกที่จะสนับสนุนยูเครน 

นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซ

เลนสกี ของยูเครนประกาศที่มิวนิกในการประชุมความ

มั่นคงของยุโรปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า 

ยุโรปตะวันตกต้องให้คำารับรองความปลอดภัยของ

ยูเครน และขออย่าได้เพียงแค่พูด ต้องแสดงด้วยการกระ

ทำาด้วย

นักวิเคราะห์ทางทหารรัสเซียบางคนบอกสื่อว่า

รัสเซียไม่มีแผนจะบุกยูเครน

แต่ถ้าบุกจริง รถถังของรัสเซียมีน้ำาหนักเบากว่ารถถัง

ของชาติตะวันตกมาก และจะไม่ติดหล่มง่ายๆ

พร้อมกับเย้ยหยันด้วยว่าพื้นดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

นั้นจะเป็นอุปสรรคก็สำาหรับรถถังของประเทศตะวันตก

เท่านั้น

การบลัฟกันระหว่างรัสเซียกับตะวันตกนั้นไม่เพียง

แค่เป็นเรื่องของวาทะนักการทูตเท่านั้น

นักการทหารของทั้ง 2 ฝ่ายก็ไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ปรามาสในความเก่งกาจด้านการสู้รบเช่นกัน

ไม่ว่าจะเปิดศึกกันจริง หรือเป็นเพียงสงครามน้ำาลาย

ในขณะนี้ก็ตาม!.

ผู้

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๙๑๖/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวกชพรรณ ศิริเพ็ญ ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายจิรพัฒน อิ่มสรรค หรือนายกฤตยชานนท อักษราภัคทวีสิน ที่ ๑ นางสาวจารุวรรณ 

ทองเปลว ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๕๑๑,๗๖๑.๑๔ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวจารุวรรณ ทองเปลว จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนด นัดดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง               

      

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ป�รีส/วอชิงตัน • ประธ�น�ธิบดี โจ ไบเดน และ

ประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ ปูติน เห็นด้วยในหลักก�ร

ที่จะจัดก�รประชุมสุดยอดเกี่ยวกับยูเครน แต่ทำ� 

เนียบข�วยืนกร�นจะเจรจ�กันได้ก็ต่อเมื่อรัสเซีย

ไม่รุกร�นยูเครน อีกด้�นข่�วกรองสหรัฐขยันเตือน 

ฟ้องข้� หลวงสิทธิยูเอ็นว่�รัสเซียจัดทำ�บัญชีดำ�สัง 

ห�ร-กักกันผู้ต่อต้�นในยูเครนหลังก�รยึดครอง

รายงานของเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์

ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า พัฒนาการทางการ

ทูตล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์

อย่างมาราธอนระหว่างประธานาธิบดีเอมมานูเอล 

มาครง ของฝรั่งเศส กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

2 รอบเมื่อวันอาทิตย์ รวมถึงการพูดคุยกันระหว่าง

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน, ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซ                                                                 

เลนสกี ของยูเครน และนายกฯ บอริส จอห์นสัน 

ของอังกฤษ

ทำาเนียบประธานาธิบดีมาครงแถลงในวันจันทร์

ว่า ประธานาธิบดีปูติน และประธานาธิบดีไบเดน

เห็นด้วยเก่ียวกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยความม่ัน                                                             

คง และเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ในยุโรป ซึ่งจะ

ขยายครอบคลุมถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และ

รัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนี บลิงเคน ของสหรัฐ 

กับเซอร์เกย์ ลัฟรอฟ ของรัสเซีย จะหารือรายละ                                                                 

เอียดของซัมมิตระหว่างการประชุมกันในวันพฤหัสบดี

นี้  

อย่างไรก็ดี ปฏิกิริยาจากทำาเนียบขาวและทำา

เนียบเครมลินกลับแบ่งรับแบ่งสู้ โดยทำาเนียบขาว

แถลงยืนยันว่า ไบเดนยอมรับการประชุม “ในหลัก

การ” แต่ซัมมิตนี้จะเกิดขึ้นได้ “ก็ต่อเมื่อการรุกราน

ไม่เกิดขึ้น” 

“เราพร้อมเสมอสำาหรับการทูต” เจน ซากี 

โฆษกทำาเนียบขาวกล่าว และว่า สหรัฐยังพร้อมที่

จะกำาหนดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและรุนแรงเช่นกัน หาก

รัสเซียเลือกที่จะทำาสงคราม และในช่วงขณะนี้ดู

เหมือนว่ารัสเซียยังคงเตรียมพร้อมสำาหรับการโจมตี

ยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้า

ด้านดมิตรี เปสคอฟ โฆษกของปูติน กล่าวว่า 

ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงแผนจำาเพาะเจาะจงสำาหรับ

การจัดการประชุมสุดยอดใดๆ และขณะนี้ยังไม่มี

แผนที่เป็นรูปธรรม 

ในคำาสนทนาระหว่างมาครงกับปูตินรอบแรก

นานถึง 105 นาที ปูตินกล่าวโทษความรุนแรงที่เพิ่ม

ขึ้นในแนวหน้าทางภาคตะวันออกของยูเครนว่ามา

จาก “การยั่วยุโดยกองกำาลังความมั่นคงของยูเครน” 

พร้อมกันนี้เขายังเรียกร้องให้ “สหรัฐและนาโตยอม

รับข้อเรียกร้องของรัสเซียเรื่องหลักประกันความมั่น 

คงอย่างจริงจัง”

วันเดียวกันนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ 

กล่าวว่า การขยายการซ้อมรบร่วมในเบลารุส เพื่อน

บ้านทางเหนือของยูเครน ทำาให้เขาวิตกว่ารัสเซีย

ใกล้จะเปิดฉากโจมตีแล้ว “ตราบใดที่รถถังยังเคลื่อน 

ขบวน และเครื่องบินยังไม่บิน เราจะใช้ทุกโอกาส

และทุกนาทีท่ีมี เพื่อดูว่าการทูตจะสามารถห้ามปราม 

ประธานาธิบดีปูตินจากการเดินหน้าต่อได้หรือไม่”  

บลิงเคนกล่าวกับซีเอ็นเอ็น

มีรายงานด้วยว่า บาธชีบา เนลล์ คร็อกเกอร์ 

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำาองค์การสหประชาชาติ

ในนครเจนีวา ทำาหนังสือส่งถึงมิเชลล์ บาเชเลต์ ข้า                                                          

หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็น แสดงความวิตกว่า 

หากรัสเซียรุกรานยูเครนจะก่อความหายนะด้านสิทธิ

มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐข้อมูลน่าเชื่อว่า 

กองทัพรัสเซียกำาลังจัดทำารายชื่อชาวยูเครนที่จะถูก

ฆ่าหรือส่งเข้าค่ายหลังการยึดครองทางทหาร.

ฮ่องกงจะเริ่มใช้บัตรผ่�นวัคซีนโควิด

ฮ่องกง • รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานการยืนยันของเจ้าหน้าท่ีฮ่องกง เมื่อ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ว่า จะเริ่มใช้บัตรผ่านวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วัน

พฤหัสบดีนี้ สำาหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องแสดงบัตรรับรองว่าฉีด

วัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม เมื่อจะเข้าไปในสถานที่สาธารณะ

ที่ทางการระบุไว้ เช่น ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ตและ

สโมสรต่างๆ ยกเว้นผู้ท่ีไม่ต้องแสดงบัตรผ่านวัคซีนกับผู้ท่ีได้การยกเว้นทางการ

แพทย์ว่าไม่ต้องฉีดวัคซีน โดยจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจในบางสถานที่ สำาหรับ

ตลาดสด, โรงพยาบาลและสถานที่ทำาการของรัฐบาล ไม่บังคับว่าต้องแสดง

บัตรผ่านวัคซีน แต่เจ้าหน้าที่จะมีการสุ่มตรวจ และผู้ที่ไม่มีบัตรผ่านวัคซีน 

ต้องเสียค่าปรับ สำาหรับโครงการนี้มีเป้าหมายว่าผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้อง

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ฮ่องกงกำาลังเผชิญกับการระบาด

ของไวรัสโคโรนาอย่างหนัก ทำาให้ โรงพยาบาลไม่เพียงพอกับการรองรับผู้

ป่วย ฮ่องกงมีรายงานผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อวันจันทร์ 7,533 ราย 

ผู้ป่วยเสียชีวิต 13 คน โดยมีเด็กอายุ 11 เดือน ติดเชื้อโควิดเสียชีวิต

รบ.เมียนม�ร้องทูตอ�เซียนค้�นพบกลุ่มต่อต้�น

ย่�งกุ้ง • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ว่า กระทรวงการ

ต่างประเทศเมียนมาแถลงวิจารณ์ข้อเรียกร้องที่จะให้ทูตพิเศษอาเซียนเรื่อง

เมียนมาพบกับกลุ่มต่อต้านรัฐประหาร ซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศ

ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวัน                                                                                             

พฤหัสบดีที่ผ่านมา อินโดนีเซียเสนอว่ามีความสำาคัญมากที่ทูตพิเศษอาเซียน

ต้องพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเมียนมา และมาเลเซีย

เรียกร้องให้ทูตอาเซียนไปพบกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (เอ็นยูจี) ที่จัด

ตั้งโดยอดีตสมาชิกของรัฐบาลเมียนมาที่ โดนรัฐประหารและฝ่ายต่อต้าน

รัฐบาลทหารเมียนมากลุ่มอื่น การแถลงครั้งแรกของกระทรวงต่างประเทศ

เมียนมาหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนระบุว่า กระทรวงเห็น

ว่าการพิจารณาหารือบางเรื่องในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

เป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติตามฉันทมติ 5 ข้อ แต่การที่ชาติ

สมาชิกอาเซียน 2 ชาติ แนะนำาให้ทูตพิเศษอาเซียนไปพบกับสมาคมผิด

กฎหมายและกลุ่มก่อการร้าย คำาแนะนำาเช่นนี้ ไม่เพียงขัดกับหลักการของ

กฎบัตรอาเซียน แต่ยังทำาลายความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้าย

ของอาเซียน ซิน มาร์ อ่อง รัฐมนตรีต่างประเทศของเอ็นยูจี ทวีตขอบคุณ

ไซฟุดดิน อับดุลลาห์ รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ที่แนะนำาให้ปรัก สุ

คน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและทูตพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมาไปพบ

กับเอ็นยูจี ด้านปรักบอกว่าการไปพบกับเอ็นยูจีเป็นเรื่องซับซ้อน เนื่องจาก

รัฐบาลทหารเมียนมาคัดค้าน แต่ในฐานะทูตสามารถทำาหน้าที่เป็นสะพาน

ได้.

ออสเตรเลียเปิดปท.เต็มรูปแบบ

ซิดนีย์ • ออสเตรเลียเปิดประเทศเต็มรูปแบบต้อนรับ

นักเดินทางที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วในวัน

จันทร์ หลังปิดพรมแดนไปเกือบ 2 ปีเพื่อควบคุมการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 

รอยเตอร์รายงานว่าออสเตรเลียเปิดประเทศ

เต็มรูปแบบเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

หลังปิดพรมแดนไปเกือบ 2 ปี ตามมาตรการควบคุม

การระบาดของไวรัสโคโรนาที่เข้มงวด ในวันแรก

ที่เปิดประเทศ มีเที่ยวบินระหว่างประเทศมากกว่า 

50 เที่ยวบินเดินทางมาออสเตรเลีย ในจำานวนนี้ 27 

เที่ยวบินลงจอดที่นครซิดนีย์ เมืองใหญ่ที่สุดของประ 

เทศ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและงานบริการหวัง

กลับมาฟื้นฟูธุรกิจหลังได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ควบคุมโควิด-19 

นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน ของออส 

เตรเลีย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากรัฐแทสมาเนียเมื่อ

วันจันทร์ว่า เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมาก เขาตั้งหน้าตั้ง

ตารอวันนี้มานานแล้ว หลังจากรัฐบาลปิดพรมแดน

ครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นการระบาดของไวรัสโคโรนา 

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหญ่ที่ 

สุดของออสเตรเลีย ที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้าน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย และจ้างแรงงานราว 5% ของ

ประเทศ ภาคการท่องเที่ยวของออสเตรเลียได้รับผล                                                         

กระทบอย่างหนักจากการปิดพรมแดนเมื่อเดือนมี 

นาคม 2563 

ผู้ โดยสารที่บินมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติ

ซิดนีย์เมื่อวันจันทร์ ได้รับการต้อนรับด้วยป้าย “Wel 

come Back World!” ที่ติดอยู่ใกล้รันเวย์, มีผู้ใส่ชุด

จิงโจ้คอยต้อนรับนักเดินทางและดีเจเปิดเพลงและ

วงดนตรีเล่นเพลงต้อนรับ

แดน เทียน รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวออส 

เตรเลีย กล่าวกับสถานีโทรทัศน์เอบีซีจากสนามบิน

ซิดนีย์ว่า บรรยากาศที่นี่เหมือนงานปาร์ตี้, ผู้คนมี

รอยยิ้มบนใบหน้า เขาหวังว่าตลาดการท่องเที่ยวจะ

กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง รัฐมนตรีผู้นี้นำาเวจจีไมต์ 

ครีมทาขนมปังที่เป็นเหมือนอาหารประจำาชาติของ

ออสเตรเลีย และตุ๊กตาโคอาลามาแจกให้ผู้ โดยสาร

ที่เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์.
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ไฟไหม้ อบต.โคกกลาง วอดทั้งหลัง

บุรีรัมย์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 น.ส.ทัศนีย์ ชิด

สูงเนิน ท้องถิ่นอำาเภอลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเจริญ 

สุขวิบูลย์ นายก อบต.โคกกลาง, นายบริรักษ์ สาระวิถี ปลัด อบต.โคก

กลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคาร

ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) โคกกลาง ที่ถูกไฟไหม้

เมื่อเวลาประมาณ 04.45 น. เช้ามืดที่ผ่านมา (21 ก.พ.) นายเจริญ 

สุขวิบูลย์ นายก อบต.โคกกลาง กล่าวว่า เวลาประมาณตี 5 ได้รับ

แจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทำาการ อบต. ตนจึงรีบเดิน

ทางมาดูทันที เมื่อมาถึงพบว่าเพลิงได้ โหมลุกไหม้อาคารที่ทำาการ 

อบต.อย่างรุนแรง เนื่องจากภายในมีเครื่องใช้สำานักงานและวัสดุ

ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับมีลมกระโชกแรง 

ทำาให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว มีเสียงดังคล้ายระเบิดจากเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าหลายครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ อบต.โคกกลางเองก็

พยายามฉีดน้ำาดับไฟแต่ไม่สามารถสกัดเพลิงไว้ได้ จึงต้องประสาน

รถดับเพลิงจาก อบต.และเทศบาลใกล้เคียงมาช่วย กว่าเพลิงจะ

สงบก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดแล้ว เบื้องต้นคาดว่าทั้งตัวอาคาร

และอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท ส่วนสาเหตุ

ก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ใช่การวางเพลิงอย่างแน่นอน ซึ่ง

ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังทางจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้รับทราบตามขั้นตอนแล้ว 

ห้ามใช้สกูตเตอร์ ไฟฟ้าบนท้องถนน

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2565 พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง 

ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตมีการใช้

สกูตเตอร์ ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 

ไม่สามารถไปขับขี่บนผิวจราจรได้ แต่ถ้าจะใช้ออกกำาลังกายใน

สวนสาธารณะ ได้ ใช้บนถนนไม่ได้ ซึ่งทาง สภ.ป่าตองได้ประชุม 

บูรณาการหน่วยงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการได้

ชี้แจงให้เข้าใจในการให้เช่าบริการสกูตเตอร์ ไฟฟ้าแล้วว่า ห้าม

ใช้บนผิวทางจราจร เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน

ได้ ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้สกูตเตอร์มักจะเป็นนักท่องเที่ยว ถ้าชี้แจง

และตักเตือนแล้วยังไม่เชื่อฟังจะดำาเนินการตามกฎหมาย โดย  

สภ.ป่าตองได้ประชาสัมพันธ์ดังนี้ ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้รถที่ยังมิได้จด

ทะเบียนมาใช้ในทาง มีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 

ถ้าพบการกระทำาความผิดจะต้องมีการตรวจยึดสกูตเตอร์ ถ้าเกิด

อุบัติเหตุล้มเองไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครอง ถ้าเกิดอุบัติเหตุชนบุคคลหรือ

รถผู้อื่น เป็นความผิดแต่ฝ่ายเดียว และทาง สภ.ป่าตองได้ถามสอบ

ขนส่งจังหวัดไปแล้ว ซึ่งขนส่งแจ้งว่าไม่สามารถจดทะเบียนให้

ได้ ทั้งนี้ตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ให้ทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต 

ประชุมกับสถานประกอบการต่างๆ ที่ให้บริการเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้า 

ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ความผิดจะเกิดกับผู้เช่าและผู้ประกอบการด้วย.

นายกฯ

สิ่งใดที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งใดไม่เรียบร้อย ก็

จะนำามาแก้ไขพิจารณาในสิ่งที่ทำาได้ตามกรอบ

อำานาจและตามกฎหมายที่มีอยู่ จึงขอให้ทุกคน

ช่วยกัน วันนี้ประเทศชาติมีปัญหาอยู่ ขอร้อง

แค่นี้

เมื่อถามถึงกรณีพรรคภูมิใจไทย (ภท.)  

ขู่ถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาลหาก พ.ร.บ.กัญชา

กัญชงไม่ผ่าน โดย พล.อ.ประยุทธ์ย้อนว่า “เขา

ขู่ใคร ขู่กับผมหรือเปล่า ก็ไปว่ากันมา  ผมไม่ได้

เข้าสภาไปยกมือเมื่อไหร่ รัฐบาลทำาเต็มที่ครบ

ขั้นตอนอยู่แล้ว เป็นเรื่องสภาพิจารณากันเอง 

ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนก็คงไม่เข้าสภา”

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงการแก้ ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ว่า ดำาเนินการต่อเนื่องมา

โดยตลอด ผลงานการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ก็ดี

ขึ้นเรื่อยๆ สิ่งใดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องของ

อดีตที่ผ่านมา รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหา 

ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ดีขึ้นเหมือนวันนี้ อาจไม่ร้อย

เปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องทำาต่อไป

เมื่อถามถึงคดีของ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์

สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญชาตำารวจภูธรภาค 8 

พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามว่า เขามีคดีอะไรหรือ 

ถามอีกว่า พล.ต.ต.ปวีณระบุต้องลี้ภัยไปอยู่

ประเทศออสเตรเลีย เพราะไม่ได้รับความเป็น

ธรรมเรื่องการแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

ก็ไปร้องทุกข์ ร้องเข้าช่องทางมา และเมื่อถาม

ว่า พล.ต.ต.ปวีณอยากกลับมา  พล.อ.ประยุทธ์

ระบุว่า ไม่ได้ให้เขาออกไปไม่ใช่หรือ เขาออก

ไปเองไม่ใช่หรือ  

ถามอีกว่า พล.ต.ต.ปวีณกังวลเรื่อง

ความปลอดภัย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ใคร

จะไปทำาอะไรเขาได้ บ้านเมืองมีขื่อมีแป มี

กฎหมายอยู่ ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูก ทุกคนเวลา

ไปก็ไปเอง สมัครใจไปเอง พอจะกลับมาบอก

ไม่ปลอดภัย บางคนที่ ไปก็มีกฎหมายค้างอยู่ 

แต่อยากจะกลับ มองตรงนี้ซิ

เมื่อถามว่า นายกฯ จะรับประกันได้

หรือไม่ว่าจะไม่ปกป้อง หากมีคนใหญ่คนโต

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นายกฯ กล่าวว่า จะไป

ปกป้องใคร เป็นใครเล่า ถ้าไม่เปิดชื่อใครก็

พูดได้ ซึ่งสังคมก็ต้องคิดให้มีหลักเกณฑ์มีหลัก

ฐาน จะทำาอะไรก็ต้องมีหลักฐาน ก็กลับมา จะ

ฟ้องร้องอะไรก็ฟ้องไปให้กระบวนการตัดสินไป 

แต่ถ้าฟ้องแล้วไม่ใช่เขาก็ฟ้องกลับแค่นั้นเอง 

อยู่กันด้วยกฎหมาย ไม่ใช่พูดกันไปพูดกันมา 

ขยายความกันอยู่แบบนี้

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกนายรังสิมันต์ 

โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ 

เฟซบุ๊กพาดพิงว่ามีเครือข่ายกว้างขวางใน 

จ.ระนอง ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านของขบวนการ

ค้ามนุษย์ โดยเดินผ่านสื่อมวลชนด้วยสีหน้า

เรียบเฉย ก่อนขึ้นรถออกจากทำาเนียบฯ ใน

ทันที

ยกโพลหนุน รบ.มุ่งแก้ค้ามนุษย์

ขณะที่นายธนกร วั งบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาล

ภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความ

สำาคัญปัญหาการค้ามนุษย์ มีความมุ่งมั่น

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมาโดย

ตลอด สอดคล้องกับผลสำารวจของซูเปอร์

โพลที่ระบุว่า ส่วนใหญ่หรือ 76% ระบุรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ให้ความสำาคัญด้านมนุษยธรรม

และการคุ้มครองมากกว่าอดีตที่ผ่านมา โดย

เฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในขณะที่ 

72.7% เห็นความสำาคัญและตระหนักต่อเรื่อง

ของมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และ

ต้องการความคุ้มครองจากรัฐมากขึ้นในกลุ่ม

เด็ก เยาวชน และผู้หญิง รวมทั้ง 75.1% เชื่อ

มั่นว่าความตั้งใจจริงของรัฐบาล การใส่ใจ

จริงจังในหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้าง

ขวาง มีส่วนสำาคัญในการป้องกันและแก้

ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน

“การอภิปรายของนายรังสิมันต์พยายาม

บิดเบือนข้อมูล ให้ประชาชนสับสน สร้างความ

เข้าใจผิดถึงประเด็นการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทย

ชุดปัจจุบันพยายามแก้ปัญหาต่างๆ ที่เรื้อรัง

มานาน ถ้ารักประเทศหวังดีต่อประเทศอย่าง

ที่กล่าว ก็ต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาร่วม

กันด้วยความรักความสามัคคี” นายธนกรกล่าว

ด้านนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการยื่นอภิปรายไม่

ไว้วางใจในการเปิดประชุมสมัยหน้าว่า รอด

แน่นอนเพราะรัฐบาลมีเสียงสนับสนุน 260 เสียง

ส่วน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำาฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทาง

ของฝ่ายค้านหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ว่าจะ

เอามาปรึกษาในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

เนื่องจากมีหลายข้อที่อภิปรายแล้วมีหลายเรื่อง

ที่มีลักษณะข้อเท็จจริง ที่ปรากฏว่ามีการกระทำา

เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ส่วน

ประเด็นอื่นๆ ต้องดูในรายละเอียดว่าต้อง

ดำาเนินการต่ออย่างไร เช่นการปกปิดข้อมูลการ

ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่

มีผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับข้าราชการ หรือรัฐมนตรี

ที่ควบคุมส่อเจตนาที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 157 ซึ่งจะยื่น

ฟ้องหรือไม่ต้องมาหารือกัน หรือจะนำาประเด็น

ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะเป็นข้อกล่าว

หา เนื่องจากการซักถามข้อเท็จจริงในครั้งนี้ ไม่

ได้รับคำาตอบเลยว่าปกปิดหรือไม ่

“จะนำาการอภิปรายของสมาชิกมา

ขยายและเผยแพร่ต่อในทุกแพลตฟอร์ม ให้

ประชาชนได้รับทราบว่าเจตนารมณ์ในการ

อภิปรายครั้งนี้ เป็นการอภิปรายเพื่อปกป้อง

คุ้มครองประชาชนอย่างไร และสิ่งที่รัฐบาล

ควรทำาเป็นอย่างไร” นพ.ชลน่านระบุ

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

ในฐานะโฆษกพรรค พท.กล่าวว่า ภาพรวม

การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเมื่อวันที่ 17-18 

ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำาถามโดยใช้อารมณ์

มากกว่าเหตุผล ชี้แจงด้วยข้อมูลที่ ไม่ตรงกับ

ข้อเท็จจริง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์เตรียม

เนื้อหามาชี้แจงก่อนได้ฟังประเด็นซักถามของ

ฝ่ายค้าน หลายคำาชี้แจงจึงเป็นคำาตอบที่ ไม่มี

ประโยชน์ต่อประชาชน 

“ยืนยันว่าสิ่งที่ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ได้ซักถามและมีข้อเสนอไปนั้น ล้วนแล้วแต่

เป็นคำาถามที่ชี้เป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ทั้งสิ้น 

เพราะเป็นศูนย์กลางของปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน สร้างความเสียหายทำาประเทศแพง 

จน พังทั้งแผ่นดิน หลังจากนี้ ไปพรรคร่วมฝ่าย

ค้านจะผนึกพลังกันเพื่อต่อสู้กับปรปักษ์ของ

ประชาชน คือรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และ

องคาพยพ ที่สร้างความล้มเหลวทุกหย่อมหญ้า 

ประเทศชาติเป็นหนี้ท่วมหัว ประชาชนเอาตัว

ไม่รอด” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

พท.เกาะติดเหมืองทอง

ขณะที่ น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 

พรรค พท.กล่าวว่า ประเด็นเหมืองทองอัครา

ได้ถูกนำามาเปิดเผยในสภาแล้วอย่างน้อย 3 

ครั้ง รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แต่ พล.อ.ประยุทธ์

ยังมี 6 พฤติกรรมในการชี้แจงหรือตอบคำาถาม

ดังนี้  1.ตอบเหมือนเดิม โดยยังใช้ข้อมูลชุดเดิม

ที่ฟังไม่ขึ้นมาชี้แจงซ้ำาซาก 2.เลือกตอบบาง 

คำาถามแต่ตอบไม่ตรงคำาถาม 3.ไม่ตอบคำาถาม 

4.ให้คนอื่นตอบคำาถามแทน พฤติกรรมนี้ คล้าย

กับเหตุการณ์เมื่อครั้งมีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจครั้งล่าสุด กรณีการทุจริตวัคซีนซิโน

แวค 5.กล่าวโทษทุกคนยกเว้นตัวเอง และ 

6.ข่มขู่ผู้อภิปราย 

น.ส.จิราพรระบุว่า หากไทยมั่นใจว่าจะ

ชนะคดีดังกล่าว เหตุใดจึงมีการเจรจาประนี 

ประนอมยอมความระหว่างไทยกับ บ.คิงส์เกตฯ 

แม้ ได้รับคำาตอบว่าทำาตามคำาแนะนำาคณะ

อนุญาโตตุลาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง

สองฝ่าย แต่หากมั่นใจชนะคดีแน่นอนเหมือน

ที่ พล.อ.ประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เคยตอบคำาถามสภาไว้ ก็ต้องยืนยันที่จะสู้คดี

จนถึงที่สุด ถ้าชนะไทยไม่ต้องเสียอะไรและได้

ค่าชดเชยคืนมาด้วยซ้ำา แต่รัฐบาลก็บ่ายเบี่ยง

ไม่มีคำาตอบในประเด็นนี้ ทำาให้ประชาชนยิ่ง

เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าอาจมีดีลใหญ่

เพื่อแลกกับการถอนฟ้องจริงหรือไม่

“พรรคเพื่อไทยไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์

ลอยตัวเหนือปัญหา และโยนบาปโยนความรับ

ผิดชอบมาให้ประชาชนต้องรับภาระแทน ไม่

อยากเห็นประเทศไทยแพ้คดี และต้องชดใช้

ค่าเสียหายเป็นจำานวนมหาศาล และไม่อยาก

เห็น พล.อ.ประยุทธ์เอาทรัพย์สมบัติประเทศ

ไปชดใช้แทนความผิดของตนเอง ซึ่งเหมือง

ทองอัคราจะเป็นประเด็นสำาคัญที่ใช้อภิปราย

เป็นครั้งที่ 5 ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วง

เดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้ เพราะคำาพูดของชายชาติ

ทหารที่ไร้สัจจะไม่ทำาให้ดิฉันหวั่นไหวและเกรง

กลัวในการทำาหน้าที่รักษาผลประโยชน์แทน

พี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อย” น.ส.จิราพร

กล่าวและว่า พล.อ.ประยุทธ์ที่บอกว่ารักชาติรัก

แผ่นดิน และจะรับผิดชอบคดีเหมืองทองอัครา

เองคนนี้ มีพฤติกรรมกลับกลอก ผิดคำาพูดตัวเอง 

เอางบประมาณแผ่นดินกว่า 731 ล้านบาทไปใช้

ในการต่อสู้คดีที่ตัวเองก่อขึ้น ถ้า พล.อ.ประยุทธ์

มีความเป็นสุภาพบุรุษชายชาติทหารที่พูดแล้ว

ไม่คืนคำา ก็ขอให้คืนเงิน 731 ล้านบาทเข้าคลัง

แผ่นดิน.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๘๐๒/๒๕๖๔

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางสมจิตร ฉันททอง สรรพากรภาค ๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร 

โจทก ไดย� นฟอง บริษัท เอ็ม.แอล.การด แอนด คลีน จํากัด จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๓,๑๓๘,๖๐๐.๕๔ บาท (ยังไมรวมเงินเพิ่มตามกฎหมาย) และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไม

พอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอให

ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา

คําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท เอ็ม.แอล.การด แอนด คลีน จํากัด จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา 

ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลย ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาว

และขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๙๙๖/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นางยุพาภรณ จันทรโชตะ หรือโรจนมี จําเลย 

วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๓๙,๕๕๒.๘๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก

และสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางยุพาภรณ จันทรโชตะหรือโรจนมี จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลย ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

      

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

     

                          

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นครพนม • วันที่ 21 กุมภา

พันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. บริเวณ

สนามหญ้าหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัด

นครพนม มีชาวบ้านนาราชควายน้อย 

หมู่ 5 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม 

โดยมีนางสายสมร พรหมประกาย 

อายุ 48 ปี นางลักษิกา จ่าบาล อายุ 

48 ปี และ นางวัลภา ราชบัณฑิต อายุ 

67 ปี เป็นแกนนำา ถือป้ายขับไล่ผู้นำา

ชุมชน คือนายขัน พลชารี ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 5 ได้ยื่นหนังสือถอดถอนออกจาก

ตำาแหน่ง พร้อมรายชื่อผู้ขับไล่จำานวน 

345 รายผ่าน นายไชยวุฒิ วัชเรนทร์

สุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำานาญการ กลุ่มงานศูนย์ดำารงธรรม

จังหวัดนครพนม ซึ่งขณะที่แกนนำารอ

ยื่นหนังสืออยู่นั้น มีเสียงจากชาวบ้าน

ประมาณ 100 คน ตะโกนให้ผู้ ใหญ่

บ้านออกไปๆ ตลอดเวลา

นางวัลภาแกนนำาซึ่ ง เป็น

อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำาบลนาราชควาย (ส.อบต.) เปิดเผย

ว่า ตนในฐานะตัวแทนของชาวบ้าน 

ได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติ

งานของนายขัน พลชารี ผู้ใหญ่บ้าน

คนนี้มาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปี 

กรณีปฏิบัติหน้าที่ ไม่ โปร่งใส ขาด

กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

และใช้อำานาจหน้าที่ในการแสวงหา

ผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินทอง

มาเป็นของตัวเอง โดยร่วมสมคบ

คิดกับภรรยาและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 

ตลอดจนสร้างความแตกแยกแบ่งฝัก

แบ่งฝ่าย ทำาให้ชาวบ้านขาดความไว้

วางใจจนนำาไปสู่ปัญหาต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า 

ก่อนที่ชาวบ้านจะรวมตัวมาขับไล่ 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่

อำาเภอเมืองนครพนมและจังหวัด ได้

ให้นายขัน พลชารี ตอบข้อสงสัยของ

ชาวบ้านตามที่ถูกกล่าวหา ปรากฏว่า

ผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถชี้แจงได้แม้แต่

เรื่องเดียว ชาวบ้านจึงเชื่อว่านายขัน 

พลชารีคงปฏิบัติหน้าที่ผู้ ใหญ่บ้าน

ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงร่วมกันลงชื่อ

ถอดถอนออกจากตำาแหน่งดังกล่าว.

5ปีความดีไม่มี

ชาวบ้านรวมตัว

ไล่ผญบ.โกงกิน
ยะลา • นายอำาเภอเบตงกำาชับ

คุมเข้มชายแดน สกัดขบวนการ

ยาเสพติด ขบวนการลักลอบเข้า

เมืองผิดกฎหมายหลังใกล้เปิด

ประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65  

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา 

นายอำาเภอเบตง จ.ยะลา ได้

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ

มั่นคง ทั้งตำารวจ ทหาร อส.ฝ่าย

ปกครอง ให้เพิ่มความเข้มงวด 

เฝ้าระวังสกัดกั้นขบวนการขน

ย้าย-ค้าแรงงานต่างด้าวที่แอบ

ลักลอบเข้าประเทศไทยตามแนว

ชายแดนโดยผิดกฎหมาย รวมถึง

การลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทยภายหลังไทย

จะเปิดประเทศในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ยังได้สั่งการ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา

การร่วมกันเพื่อดำาเนินการตาม

กฎหมายโดยเคร่งครัด นำาไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ในการจับกุมผู้กระทำา

ความผิดในการปราบปราม

การลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย พร้อมกับตั้งด่านตรวจ 

คุมเข้มชายแดนเบตงสกัดสิ่งผิดกม.

นครพนม • วันที่ 21 ก.พ.

2565 ร้อยตรีวันชาติ เหมือน

ปืน ผู้บังคับกองร้อยทหาร

พรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารพรานที่ 21 (ผบ.

ร้อย ทพ.2108 ฉก.ทพ.21) ได้

รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมี

การลักลอบขนย้ายยาเสพติด

จากประเทศเพื่อนบ้านเข้า

มาในพื้นที่ราชอาณาจักร จึง

ประสานหน่วยงานความมั่นคง

ในพื้นที่สนธิกำาลังลาดตระเวน

ตามจุดล่อแหลมที่มีอยู่ในบัญชี

ของทางการที่ขบวนการค้ายา

เสพติดข้ามชาตินิยมใช้เป็น

เส้นทางลำาเลียงสิ่งผิดกฎหมาย

กระทั่งเวลาดึก ชุดปฏิ 

บัติการซุ่มเฝ้าบริเวณทางหลวง

แผ่นดิน 212 (ช่วงบ้านแพง-

นครพนม) บ้านม่วงชี หมู่ 4  

ต.โพนทอง อ.บ้านแพง พบ

ชาย 4 คน ไม่ทราบอายุและ

สัญชาติ เดินแบกวัตถุต้อง

สงสัยเลาะมาตามป่า มุ่งหน้า

ยังถนนทางหลวงหมายเลขดัง

กล่าว จึงออกจากจุดพรางตัว

ขอตรวจค้น เเต่กลุ่มชายทั้งสี่

ขัดขืนไม่ยอมให้ตรวจค้น ได้ทิ้ง

สิ่งของที่ลำาเลียงมาวิ่งหลบหนี 

ชุดปฏิบัติการจึงวิ่งไล่ตามและ

ยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อให้กลุ่มค้ายา

เสพติดข้ามชาติหยุดวิ่ง แต่

กลุ่มชายดังกล่าวอาศัยความ

ชำานาญในพื้นที่หลบหนีไปกับ

ความมืด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้หยุด

ไล่เพราะเกรงคนร้ายมีอาวุธยิง

สวนมา

จากการตรวจสอบวัตถุ

ต้องสงสัย ทั้ง 4 กระสอบ พบ

เป็นยาเสพติดให้ โทษประเภท 5 

(กัญชา) จึงนำาไปตรวจนับที่

ฐานปฏิบัติการเป็นกัญชาแห้ง

อัดแท่ง จำานวน 100 แท่ง/ 

กิโลกรัม คาดนำาส่งพื้นที่ตอน

ในของประเทศ ก่อนนำาของ

กลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบ 

สวน สภ.บ้านแพง เพื่อดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป

สำาหรับในช่วงนี้จะมีการ

ลำาเลียงสิ่งผิดกฎหมายมาจาก

เพื่อนบ้านมากขึ้น เนื่องจาก

ปริมาณน้ำ าในแม่น้ำ าโขงลด

ลงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มค้า

ยาเสพติดจะสำารวจชัยภูมิว่า

ตรงไหนเหมาะหรือไม่เหมาะ

อย่างไร ก่อนจะจ้างกองทัพมด

ลำาเลียงขนขึ้นฝั่ง ส่วนนายทุน

ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 

มีรายชื่ ออยู่ ในสารบบของ

ทางการแล้วอย่างน้อย 3 คน

ซึ่งทั้งหมดเป็นคนมีพื้นที่ติดกับ

แม่น้ำาโขง และอยู่ในสายตา

ของทางราชการและหาหลัก

ฐานมัดเพื่อจับกุม โดยจะนำาไป

สู่การยึดทรัพย์เป็นลำาดับต่อไป.

ยึดกัญชาแห้งข้ามชาติคนขนหนีลอยนวล

ลาดตระเวนบนบกและทางน้ำา 

เพื่อตรวจตราแรงงานต่างด้าว

ที่กระทำาผิดกฎหมาย รวมทั้ง

ป้องกันการก่อเหตุอันตรายต่อ

ความสงบสุขและความปลอดภัย

ใ น ชี วิ ต แ ล ะท รั พ ย์ สิ น ข อ ง

ประชาชน ที่จะทำาให้เกิดความ

เสียหายต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศ จึงได้สั่งการให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมากขึ้น

ขณะที่ กำาลังเจ้าหน้าที่

ชุดเฉพาะกิจตำารวจตระเวน

ชายแดนที่ 445 เบตง ได้ออก

ลาดตระเวนทางน้ำาในเขื่อนบาง

ลาง ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำาเชื่อม

ต่อ อ.ธารโต ซึ่งเป็นเส้นทางลัด

ทางน้ำาเข้าเขต ต.อัยเยอร์เวง 

อ.เบตง จ.ยะลา อีกเส้นทางหนึ่ง 

จึงได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มลาด

ตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง โดย

ทำาการตรวจค้นเรือเป้าหมาย

ด้าน อส.ฝ่ายปกครองได้

ทำาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อ

ตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยและ

รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกัน

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ก่อเหตุ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้

เส้นทางนี้หนีเข้ามาหลบซ่อนตัว

ในพื้นที่ หรือลักลอบเข้ามาก่อ

เหตุร้ายในพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้น

กลุ่มที่นำาสิ่งของผิดกฎหมายเข้า

มาในพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

ที่อาจลักลอบลำาเลียงยาเสพติด

ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ กลุ่มผู้ค้าของเถื่อนที่ลักลอบนำา

เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง

เหล้า บุหรี่ เครื่องอุปโภคบริโภค

ที่หลบหนีภาษีศุลกากร และ

กลุ่มค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นแรงงาน

ต่างด้าว เนื่องจากบริเวณถนน

สายหลักเส้น 410 ยะลา-เบตง 

มีจุดตรวจที่บูรณาการร่วมกำาลัง

ทหาร ตำารวจ และ อส.ฝ่าย

ปกครอง ในการตรวจค้นรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ รวมทั้งบุคคล

ต้องสงสัยอย่างเข้มงวด ทำาให้

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ กลุ่มผู้ค้า

ยาเสพติด กลุ่มผู้ค้าของเถื่อน

และกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ ต้องหลีก

เลี่ยงการใช้ถนนสายหลักหันมา

ใช้เส้นทางถนนสายรอง และใน

ทางน้ำาแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ตรวจค้นและการถูกจับกุม.



“แต่ขยายความในวรรค 2 ว่ากิจกรรม

ในวรรค 1 ไม่ได้ครอบคลุมถึงการชี้นำา ชี้แนะ

ใหค้ำาปรกึษาจากบคุคลภายนอกทีเ่ปน็ใครกไ็ดท้ี่

เปน็ประโยชนก์บัพรรคการเมอืงนัน้ เราบอกวา่

ไมค่วรจะครอบคลมุเทา่นัน้เอง โดยเขยีนใหช้ดั

ขึน้เพื่อปอ้งกนัการตคีวาม เชน่ถา้มนีกัวชิาการ

คนหนึ่งที่เราเชิญมา แล้วเขาชี้นำาเราว่าควร

ทำาอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเชิญมา

เยอะมาก และเรานำาไปพิจารณาประกอบจัด

ทำาเป็นนโยบาย บุคคลเหล่านี้หากถูกนำาไป

ตีความว่าเป็นบุคคลภายนอกและถูกชี้นำาโดย

เราขาดอิสรภาพก็ถูกยุบพรรคทันที ซึ่งไม่เป็น

ธรรมกับการพัฒนาด้านวิชาการ การเมือง

และพรรคการเมืองจะถูกกลั่นแกล้งได้ ดังนั้น 

ต้องการแก้ปัญหาไม่อยากให้พรรคการเมือง

ถูกกลั่นแกล้ง ถ้าควบคุม ครอบงำาชัดแจ้งเรา

ไม่ว่า” นพ.ชลน่านกล่าว

ที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นาย 

มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและ

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และคณะ เข้ายื่น

เรื่องรอ้งเรยีนขอใหพ้จิารณายื่นคำารอ้งตอ่ศาล

รฐัธรรมนญูกรณกีารเสนอรา่ง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. 

....เป็นการกระทำาที่ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

และขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

โดยนายมนูญกล่าวว่า การเสนอร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

มีบทบัญญัติที่ทำาให้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน

บางส่วนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อ ต้องเสียไปโดยไม่ถูกนำามาคำานวณนับเป็น

คะแนนทีจ่ะทำาใหม้ ีส.ส.ในสว่นนัน้ ซึง่ผดิไปจาก

หลกัการสำาคญัและความมุง่หมายตามทีป่รากฏ

อยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ 2560. 

‘สายสีเขียว’

เรื่องค่าโดยสาร ในเรื่องของการเดินทางต่อ

ระยะ สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังคือต้องการให้ทุกคน

เข้าถึงการบริการในราคาที่เหมาะสม ลดภาระ

ในการต่อระยะ สิ่งที่เราทำามาต้องการให้เป็น

เส้นทางที่เชื่อมโยงด้วยระบบเดียวกัน รัฐบาล

ก็มุ่งหวังแค่นั้น ส่วนใครจะได้ไม่ได้ประโยชน์

อย่างไรก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการดำาเนิน

การอยู่ไม่ใช่หรือ 

“บางอยา่งมนักเ็กนิเลยทีร่ฐับาลจะลงไป

ยุง่เกีย่วขา้งลา่ง มคีณะกรรมการทำามามากมาย 

ก็ เป็นเรื่องของคณะกรรมการทำามาตาม

กฎหมาย มีการรับรองต่างๆ จากฝ่ายกฎหมาย

ก็วา่ไป สิ่งสำาคัญที่สุดที่เดอืดร้อนคอืประชาชน  

ผมตอ้งการแกป้ญัหาประชาชนในทางทีถ่กูตอ้ง 

เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ ผมไม่อยาก

ทำาผิดกฎหมายอยู่แล้ว” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

พล.อ.อนพุงษ ์เผา่จนิดา รมว.มหาดไทย 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเสนอเรื่องขอความเห็น

ชอบผลการเจรจาและขอความเห็นชอบร่าง

สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

(ส่วนต่อขยาย) จะสามารถเข้าสู่การพิจารณา

ของที่ประชุม ครม.วันที่ 22 ก.พ.นี้ ได้หรือไม่ 

ว่า ตนยังตอบเรื่องนี้ ไม่ ได้เพราะเรื่องอยู่ที่ 

ครม. ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย จึงขึ้นอยู่

กบั ครม.จะหยบิยกขึน้มาหรอืไม ่เรื่องดงักลา่ว

ตนคงพูดตรงนี้ ไม่ได้เพราะมันยาว  และไม่ว่า

จะพูดอย่างไรก็คงไม่มีทางเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า  คำาถามที่กระทรวง

คมนาคมสอบถามไป กระทรวงมหาดไทย

สามารถตอบไดท้ัง้หมดแลว้ใชห่รอืไม ่พล.อ.อนุ

พงษก์ลา่ววา่ กรงุเทพมหานคร (กทม.) ไดส้ง่คำา

ตอบมาหมดแลว้ ซึง่กระทรวงมหาดไทยไดแ้จง้

ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ตัวแทนเครือข่าย

องค์กรผู้บริโภคจำานวน 7 คน นำาโดยนางฐิติ

นัดดา รักกู้ชัย เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการต่อ

สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ตอ่พรรคกา้วไกล เพื่อขอใหพ้รรคการเมอืงชว่ย

กันเสนอให้ ครม.ถอนวาระการพิจารณาต่อ

สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ออกไป เพื่อให้ผู้ว่าฯ  กทม.ที่มาจากการเลือก

ตัง้เปน็ผูพ้จิารณา เนื่องจากคา่โดยสารราคา 65 

บาทไมส่ามารถรบัไหว และจากการคำานวณพบ

วา่คา่โดยสาร 25 บาทสามารถเปน็ไปได ้โดยมี

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค นายสุร

เชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

รองหัวหน้าพรรค ในฐานะรองประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม พร้อมด้วย

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ  

กทม.ของพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรคก้าวไกลมี

จดุยนืไมเ่หน็ดว้ยกบัการขยายสญัญาสมัปทาน

ดังกล่าว จึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมเรียกร้องให้ 

ครม.ถอนวาระนี้ออกจากการพิจารณา  และ

ควรเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.โดยเร็ว 

เพราะเรื่องนี้ควรพิจารณาโดยผู้ว่าฯ กทม.

คนใหม่และ ครม.ใหม่  เพราะรัฐบาลชุดนี้

ใกล้หมดวาระแล้ว และไม่อยากให้รัฐบาล

แอบทำาสัญญาสัมปทานแบบนี้ซ้ำาสองอีก เรา

จะพยายามกดดันเรียกร้องรัฐบาลทุกวิถีทาง 

เพราะถือว่าการทำาสัญญาดังกล่าวจะเป็นการ

มัดมือชกให้ประชาชนจ่ายค่าโดยสารแพงถึง 

65 บาทไปอีก 30 ปี 

นายสุรเชษฐ์กล่าวว่า ในส่วนของ กมธ.

การคมนาคม ไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญา

สัมปทานที่ ไม่ชอบธรรม ที่ผ่านมามีการเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมถึงการ

จัดสัมมนา ไม่มีใครคนใดกล้ายืดอกพูดกับ

ประชาชนว่าเห็นด้วยและสนับสนุนการขยาย

สัญญาสัมปทานนี้

ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่า เป็นที่ชัดเจน

แล้วว่าเป็นความพยายามรวบรัดและหักคอ

โดยไม่เคารพคน กทม.  หากปล่อยให้ต่อ

สัญญาออกไปก็จะยาวนานถึงปี 2602  เท่ากับ

ยาวนานหนึ่งชั่วอายุคนที่เราจะต้องอยู่กับ

สัญญารถไฟฟ้านี้ นี่คือความพยายามที่จะ

ทำาก่อนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยืนยัน

ว่ารัฐบาลไม่ควรต่ออายุสัมปทานก่อนที่จะมี

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และไม่ควรเอาเหตุ

นี้ดึงเวลาจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ออกไป

แบบไม่มีกำาหนด เพราะคน กทม.ต้องการผู้

ว่าฯ ที่ออกมาปกป้องผลประโยชน์ให้พวกเขา

ผู้ว่าฯ กทม.จะต้องเข้าไปมีส่วนเจรจาในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับค่าโดยสารทั้งหมด เพื่อไม่ให้ผีถึง

ป่าช้าจนคน กทม.ต้องยอมรับสภาพ

จากนัน้ตวัแทนเครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค

ได้ยื่นหนังสือต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทยและผู้นำาฝ่ายค้าน กับ น.ส.ธีร

รัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดย 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า สภาอาจจะมีการตั้งกระทู้

ถามสด กระทู้ถามทั่วไป หรือตั้งเป็นญัตติ

ต่อไป อาจใช้ขั้นตอนการพิจารณาของคณะ

กรรมาธิการในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สมาพันธ์

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร 

นำาโดยนายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมา

พันธ์ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอนุทิน  ชาญวีร

กลู รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสขุ ในฐานะ

หวัหนา้พรรคภมูใิจไทย (ภท.) ขอใหค้ดัคา้นการ

ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียว โดยนายอนุทิน

กล่าวว่า ไม่ต้องกังวล เพราะเราก็ยืนอยู่ข้าง

ประชาชน จะนำาหนงัสอืของสมาพนัธเ์ครอืขา่ย

องค์กรผู้บริโภคส่งให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคมพิจารณาในวันนี้ด้วย ส่วนการ

หารอื ครม.ไมม่อีะไรตอ้งกงัวล เนื่องจากมกีาร

ประชมุทกุสปัดาห ์ซึง่จะมกีารหารอืดว้ยเหตผุล 

ดว้ยการคำานงึถงึผลประโยชนข์องประเทศ ของ

รัฐและประชาชน 

นอกจากนี้ ตัวแทนศูนย์สิทธิผู้บริโภค

จากหลายเขตใน กทม. ทั้งยานนาวา, สาทร, 

ลาดพรา้ว, ราชเทว ีและหลกัสี ่ไดม้ายื่นหนงัสอื

ต่อนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการ

พรรคกลา้ เพื่อขอใหส้นบัสนนุเครอืขา่ยในการ

คัดค้านการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไป

อีก 30 ปีด้วย.

ร่วมรัฐสภาในวันที่ 24-25 ก.พ. มีร่างกฎหมาย

ลูกฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วย และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ากระบวนการพิจารณาจะเป็นไปได้

ด้วยดี ยืนยันว่าจะเร่งดำาเนินการผลักดันอย่าง

เต็มที่ หวังเปิดทางให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เพื่อคืนอำานาจอธิปไตยที่แท้จริงให้กลับมาเป็น

ของประชาชนตามวิถีปกติที่ควรจะเป็นมา

ตั้งแต่ต้น

“พลเอกประยุทธ์ควรมีความละอายแก่

ใจบ้าง ที่ประชาชน ส.ส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน 

หรือแม้แต่ฝ่ายของรัฐบาลเองหนีไปไกลจาก

ท่าน ประชาชนและฝ่ายค้านร่วมกันขับไล่ให้

ท่านพ้นไปจากตำาแหน่งนับครั้งไม่ถ้วน แต่

ท่านยังนิ่งเฉย เป็นบุคคลที่มีความอดทนสูง

มาก หากเป็นคนอื่นที่มาจากประชาชน ต้อง

ฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้ แต่ท่านไม่ใช่ ก็

อย่าหวังโอกาสใดๆ ที่จะได้รับจากประชาชน

อีก”  น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่น่าจะมี

ปัญหา ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ร่างนี้มี

ความจำาเป็นต้องแก้ 

เมื่อถามว่า ทำาใจไว้หรือไม่ว่าร่างของ

พรรค พท.ที่เสนอไปอาจจะไม่ผ่านรับหลักการ 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก 

เราพยายามจะชี้แจงหลักการและเหตุผลที่เรา

เสนอใหม้ากทีส่ดุ เพราะถอืวา่เปน็ประโยชนก์บั

พรรคการเมอืง เพราะรา่งประกอบรฐัธรรมนญู

ที่ เขียนออกมามีบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับ

พรรคการเมอืง ทีท่ำาใหก้ารดำาเนนิกจิกรรมของ

พรรคการเมืองมีปัญหามาก ประเด็นที่หลาย

พรรคเห็นว่าต้องแก้ เช่นมาตราที่เกี่ยวข้องกับ

การยุบพรรคการเมือง โดยเฉพาะมาตราที่ 28 

มาตรา 29 เพราะหลายพรรคถูกยุบไปแล้ว

ด้วยมาตรานี้ ด้วยข้อหาควบคุมหรือครอบงำา

พรรคการเมืองทำาให้ถูกยุบพรรค 

ปัดสอดไส้เพื่อคนใดคนหนึ่ง

นพ.ชลน่านกล่าวว่า กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญที่ออกมารองรับนั้นเขียนกว้าง 

เฉพาะการตีความเรื่องการครอบงำาหรือชี้นำา

จงึเปน็ปญัหามาก พรรคเพื่อไทยถกูกลา่วหาวา่

สอดไสก้ระทำาเพื่อคนใดคนหนึง่ ตอ้งขอเรยีนวา่

เจตนารมณ์ของเรา การที่บัญญัติไว้อย่างนี้ใน

วรรค 1 เราไมแ่ตะเลย พรรคการเมอืงยนิยอม

ใหบ้คุคลภายนอกที่ไม่ใชส่มาชกิพรรคการเมอืง

ไปชี้นำาครอบงำา ครอบคลุมกิจกรรมของ

พรรคการเมือง โดยทำาให้พรรคการเมืองไม่

เป็นอิสระ หรือสมาชิกไม่เป็นอิสระเราคงไว้

ทุกอย่าง 

รัฐบาลสุดปลื้ม

จะขยายตัวได้ 4.5% ค่าเงินบาท 32.2-33.2 

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

นายดนุชากล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจ

ไทยปี 2565  คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3.5-

4.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 5 ปัจจัย คือ 

การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการ

ผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโค

วิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง และความคืบ

หน้าของการกระจายวัคซีน การฟื้นตัวอย่าง

ช้าๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภาย

ใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ การ

ขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า การ

ขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

และฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำา

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละ 

รมว.กลาโหม ได้รับรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ

ไตรมาสที่ 4/64 และทั้งปี 2564 จาก สศช.

ว่าทั้งปี  2564 เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ 1.6% 

ซึ่งสูงกว่าที่ สศช. ได้ประมาณการไว้ 1.2%  

ทั้งนี้ การเติบโตในหลายส่วนก็เป็นผลจาก

มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การบริโภค

ของประชาชนที่ดีขึ้นจากที่รัฐบาลมีมาตรการ

เยียวยา แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การบริโภค

และลงทุนของรัฐที่เติบโตจากการเร่งรัดการ

เบิกจ่าย  นายกรัฐมนตรีพอใจกับการขยายตัว

ทางเศรษฐกจิในป ี2564 ซึง่เปน็ปทีีป่ระเทศไทย

เผชิญกับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ที่รุนแรงเช่นเดียวกับทุกประเทศทั่ว

โลก โดยรฐับาลไดพ้ยายามทกุวถิทีางอยา่งเตม็

ที่ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ชว่งเวลาทีย่ากลำาบาก ย้ำาวา่ในป ี2565 รฐับาล

จะเดนิหนา้อยา่งเตม็ที่ในการฟืน้ฟปูระเทศจาก

ผลกระทบของโควิด-19 ควบคู่ไปกับการดูแล

การแพร่ระบาดให้อยู่ในวง. 

เย้ย ‘พท.’

เมื่อถามว่า ในการประชุมรัฐสภาหาก

มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมจะเกิดผลกระทบกับ

กฎหมายลกูหรอืไม ่นายชวน กลา่ววา่ เปน็การ

ประชุมร่วมรัฐสภา ปัญหาองค์ประชุมร่วมจะ

น้อยเพราะสมาชิกวุฒิสภาจะมาพร้อมเพรียง

กัน

เมื่อถามย้ำาว่า เมื่อ กมธ.พิจารณา

กฎหมายลูกเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดสมัย

ประชมุวสิามญัเพื่อพจิารณาวาระ 2-3  หรอืไม ่

นายชวนกลา่ววา่ ในชว่ง 2 เดอืนเศษทีป่ดิสมยั

ประชมุ กมธ.กจ็ะพจิารณา ฉะนัน้เมื่อเปดิสมยั

ประชมุเดอืน พ.ค.นา่จะพจิารณาวาระ 2 ได ้จงึ

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปดิประชมุสมยัวสิามญั ทัง้นีเ้ดมิ

กลวัวา่จะไมท่นั แตเ่มื่อรฐับาลรบัรองกฎหมาย 

พ.ร.บ.การเงินทั้งหมดส่งมา จึงพิจารณาได้ทัน

ในช่วงสมัยประชุมนี้ ดังนั้นความจำาเป็นที่จะ

ต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญในเรื่องนี้อาจจะ

ไม่ต้องแล้ว

ทีท่ำาเนยีบรฐับาล นายนโิรธ สนุทรเลขา 

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และ ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีการรับหลัก

การร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 

ที่รัฐสภานัดประชุมวันที่ 24-25 ก.พ.ว่า ต้อง

เอาร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นหลัก 

และฉบับที่ 2 คือร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่ง

เชื่อว่าการอภิปรายสองวันน่าจะเสร็จสิ้น และ

สามารถลงมติรับหลักการในวาระแรกได้ จาก

นั้นในช่วงปิดสมัยประชุมกรรมาธิการสามัญ

จะทำาหนา้ทีพ่จิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ และเมื่อเปดิ

สมัยประชุมช่วงเดือน พ.ค.ก็จะนำามาพิจารณา

ในวาระที่สองและวาระที่สาม เชื่อว่ากฎหมาย

จะผ่านสภาไม่เกินเดือน ก.ค. 

“สาเหตุที่ ไม่รับร่างกฎหมายของพรรค

เพื่อไทย ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ตามที่สื่อได้

ทราบ เพราะเป็นการแก้ ไขโดยเสนอเป็น 

2 มาตรา คือมาตรา 28 และมาตรา 29 

ของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทย ทำาอะไรรู้

อยู่นะ รู้นะจะทำาอะไร หากเป็นสมาชิกพรรคก็

หมดเรื่อง จะสามารถเสนอแนะอะไรได้ทั้งนั้น  

ถา้ไปแก้ไขกจ็ะทำาใหก้ฎหมายบดิเบีย้วไมม่ทีีส่ิน้

สดุ อยา่งนัน้ทำาไม่ได ้ทัง้ทีก่ฎหมายเดมิเขาดอียู่

แล้ว” นายนิโรธ กล่าว

เมื่อถามวา่ การแก้ไขของพรรคเพื่อไทย

เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ใช่หรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า ไม่ขอวิพากษ์

วจิารณ ์สว่นตวัไมร่บัหลกัการรา่งกฎหมายของ

พรรคเพื่อไทยทั้ง 2 ฉบับ

ไม่หวั่นพรรคเล็กร้องตีความ

สว่นกรณพีรรคเลก็รอ้งผูต้รวจการแผน่

ดินเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ว่าการแก้ไข

รัฐธรรมนูญจากบัตรเลือกตั้ง 1  ใบเป็น 2 ใบ

นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีความกังวลหรือไม่  

นายนิโรธกล่าวว่า ไม่กังวล เป็นสิ่งที่พรรค

เล็กต้องทำา เพราะหากมีเรื่องไม่เข้าใจเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญก็ต้องไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

ให้ได้ข้อยุติ 

 น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การประชุม
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

นวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนําไปตอยอดและพัฒนา

ธุรกิจของตนไดตอไป  และการจัดงานครั้งนี้ ยังเปน

โอกาสดีที่ผูประกอบการไทยที่จะไดกาวขามปญหา

และอุปสรรคจากสถานการณการแพรระบาดจาก

โรคโควิด - ๑๙ โดยการไดพบปะคูคาทางธุรกิจ

เพ� อขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ตามแนวทาง ลมแลวลุกไว ของรางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่มุงเนน

การลดความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลง พลิก

วิกฤติเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพ

และยั่งยืน ซึ่งการเจรจาทางธุรกิจจะกอใหการผลิต

สินคาทางวัฒนธรรม สรางงาน สรางรายได ให

ประชาชนและชุมชนและยังสามารถชวยกระตุน

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 

สํ าหรับผู ที่ พลาดการเข าชมงานครั้ งนี้  

สามารถเขาชมงานยอนหลังในรูปแบบ Online 

Virtual Exhibition รวมถึงการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วัฒนธรรมชุมชนรวมกวา ๕,๐๐๐ รายการ ไดทาง

เว็บไซต www.ccpot.in.th     

นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดีสําหรับ

งานแสดงและจําหน�ายผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทย 

CCPOT GRAND EXPOSITION ที่กระทรวง

วัฒนธรรม จัดขึ้นเพ� อกระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากตามโครงการกระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากดวยการพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทย 

ดวยการยกระดับผลิตวัฒนธรรมชุมชนไทยในภาพ

ลักษณใหม โดยผสานกับความคิดสรางสรรคเพ� อ

สรางความโดดเดนและแตกตางใหกับผลิตภัณฑ

วัฒนธรรมชุมชนไทย โดยการจัดงานดังกลาว

เพ� อเปนชองทางขยายตลาดใหกับผูประกอบการ

ฐานราก ซ่ึงงานไดจัดไปเม� อชวง ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ

ที่ผานมา ณ ศูนยการคาสยามพารากอน  

งานนี้ แตกตางไปจากงานจําหน�ายผลิตภัณฑ

ชุมชนจําพวกงานโอทอปที่รูจักกันดี เพราะสินคา

และผลิตภัณฑที่นํามาแสดงและจําหน�ายนั้น 

ไมเพียงแตเปนสินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบในทองถิ่น 

หรือสินคาที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นเทานั้น แตยังมี

การนําทุนวัฒนธรรมชุมชนสอดแทรกเขามา 

เพิ่มมูลคาใหตัวสินคามีเร� องราวความเปนมาที่น�าทึ่ง 

สรางความภาคภูมิใจใหกับผูที่ซื้อไปใชหรือไดรับ

เปนของขวัญ และที่สําคัญผลิตภัณฑบางตัวยังมี

ความเปนลิมิเต็ด เพราะไมสามารถซื้อไดในทันที 

แตจะมีระยะเวลารอคอยการผลิต เพราะเปนสินคา

ที่ตอง “pre-order” เทานั้น

อีกหนึ่งจุดสนใจไฮไลทของงานนี้ คือการจัด

แสดงกลุมผลิตภัณฑวัฒนธรรมที่รวมมือกับกลุม

แบรนดช� อดังในหลากหลายกลุมธุรกิจ อาทิ เดอะ 

ช็อกโกแลต แฟคทอรี่ คายมวยบัญชาเมฆ กระเปา

หนังจระเขจากแบรนด S'uvimol ดีไซเนอรจาก

หองเสื้อ ๒๗Friday เปนตน เพ� อสรางสรรคสุดยอด

ผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทยระดับพรีเมียม 

ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานพฒันาและตอยอด

รูปลักษณ ตลอดจนประโยชนการใชงานใหตรงตาม

ความตองการของตลาดหากแตยังคงคุณคาและ

อัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนไวได โดยความ

รวมมือกับภาคเอกชนรายใหญในครั้งนี้นับเปน

ความรวมมือกันครั้งแรกตามแนวทางดําเนินการ

ของโครงการกระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทย 

มีเปาหมายที่จะชวยพลิกฟนชุมชน ผูประกอบการ

ทางวัฒนธรรม ใหกลับมามีรายไดอีกครั้งในชวง

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด ๑๙  

ซึ่งทางกระทรวงฯ ตั้งเปาวาจะขยายความรวมมือ

ดังกลาวน้ี ไปยังผลิตภัณฑกลุมอ� น ๆ ตอไปในอนาคต  

นอกจากน้ี ภายในงานยังมีผลิตภัณฑวัฒนธรรม

ชุมชนไทยที่น�าสนใจอีกหลายรายการใหเลือกชม

และเลือกซื้อ อาทิ เกาอี้เงินแสนตอก ที่ผสมผสาน

ความชํานาญในการตอกดุนลายแผนเงินของชาง

เงินจากชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม 

กลายเปนเฟอรนิ เจอรที่ ใชงานไดจริงในชีวิต

ประจําวัน ชุดโนราราตรีที่นํามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมโนรา มาออกแบบชุดโนราราตรี ที่นํา

ฟนกระจายชอปผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทยฟนกระจายชอปผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทย

นักชอปรายยอย-รายใหญ ตบเทาเขาชมงานอยางคึกคักนักชอปรายยอย-รายใหญ ตบเทาเขาชมงานอยางคึกคัก

ความงดงามของชุดการแสดงโนรามาสรางสรรค

เปนชุดราตรีที่ใหความหรูหราสงางาม เปนตน 

การจัดงานแสดงและจําหน�ายผลิตภัณฑ

วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION 

ของกระทรวงวัฒนธรรมในคร้ังน้ี เปนการปรับบทบาท

ของกระทรวงฯ จากกระทรวงสังคมไปสูกระทรวง

สังคมก่ึงเศรษฐกิจ ท่ีมุงเนนพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ

ทางวัฒนธรรมชุมชนไทย สูอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

และขยายตลาดสินคาและบริการทางวัฒนธรรมทั้ง

ในและตางประเทศ รวมท้ังพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน

ใหเปนสินทรัพยทางวัฒนธรรมและทรัพยสินทาง

ปญญา ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG การดําเนินการ

ในครั้งนี้ ผูประกอบการชุมชนวัฒนธรรมไทย ยังได

มี โอกาสเรียนรูรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และ


